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ชวง เรืองจันทร  
ผูนําคนตาบอด แหงเมืองโนราห………………………………….. ๙ 

 

๑.  เสนทางชีวิต…ชวง เรืองจันทร 
 
 ภูมิหลัง 
 อุบัติเหตุแหงชีวิต 
  อุบัติเหตุทางรถยนต 
  อุบัติเหตทุางความรัก 
 เสาหลักของลูก… 
 หัวหนาของครอบครัว 
 “ตาแนะ” ของชุมชน 
  ระดมทุนเพ่ือการกูยืม 
  สัจจะเพ่ือการอดออม 
 นักตอสูแหงภูผา 
  เหตุเกิดที่เขาเจียก 
  ตอสูในนามกลุมอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตําบลเขาเจียก  
  ชวงชิงความไดเปรียบทางพื้นที่  
  ผลักดันเพ่ือใหเขาเจียกเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ผูนําคนตาบอดแหงเมืองโนราห 
  เขาโครงการฝกอาชีพ 
  รวมคนกอตั้งสมาคม 
  เปดสมาคม…เปดรานนวด 
 คนพิการตัวอยางประจําป ๒๕๔๙ 
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๒. เสนทางการพัฒนาคนตาบอดพัทลุง 

   
 องคกรของคนตาบอด 
 สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง  
  รับตําแหนงนายก 
  กิจกรรมของสมาคม 
 การคนหาคนตาบอด  
  คนหาขอมูลคนตาบอด 
  ลงพ้ืนที่ไปหาคนตาบอด 
  สรางชีวิตใหมใหกับคนตาบอด 
 การทําโครงการ 
  ตองรูจักชี้แจงโครงการ 
  รูวาเราทําโครงการไปเพื่ออะไร 
 โครงการพี่ชวยนอง 
 การเปนสมาชิกสมาคม 
  มีคนตาบอดมาก แตเปนสมาชิกนอย? 
  คนที่ไมไดเปนสมาชิกก็ตองดูแล 
 การจดัสวัสดกิารใหแกสมาชิก 
 รานนวดของสมาคม 
  อาชีพหมอนวด 
  หมอนวดประจําราน 
  รูปแบบการจัดรานนวด 
  แขงกันที่ฝมือและการบริการ 
  มีหนวยงานรับรองมาตรฐาน 
 การสรางแกนนํารุนตอไป 
 จากคนตาบอดไปสูคนพิการทุกประเภท 
 ความหวังตอไปของนายชวง 
    จัดสวัสดิการใหคนตาบอดทุกคน 
  ผูแทนตองมีคาตอบแทน  
  การเปนองคกรสาธารณประโยชน 
  สรางโรงงานผลิตคนตาบอด 
  จัดตั้งสถาบันคนพิการแหงชาติ  
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 หลักการทํางานของนายชวง 
  หลักการสรางศรัทธา ความเชื่อม่ัน 
  หลักการมีสวนรวม  
  หลักความเปนธรรม ความยุติธรรม  
  หลักการพึ่งตนเอง  
  หลักการใชผูนําชุมชน ทองถิ่น ผูนําทางศาสนา ฯลฯ  
 ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินงานของสมาคม 

 มีผูนําองคกรที่มีทั้งศาสตรและศลิป 
 มีทุนเดิมของผูนําที่เอ้ือตอการทํางาน 

  มีองคประกอบของทีมงานที่ดี มีความเขมแข็ง  
 มีการประสานและทํางานเปนทีมกับผูที่เกี่ยวของ  
 มีหนวยงานใหการสนับสนุนและใหความรวมมือในการทํางาน  

 ผลการทํางานของนายชวง 
 
 
 

เรื่องเลาทายเลม… 
เเม่ือตองมาถอดบทเรียนชีวิตคนตาบอดม่ือตองมาถอดบทเรียนชีวิตคนตาบอด.…………………………. ๖๙ 
 

๑. เยือนถิ่นเมืองหนังโนราห 
 
 เตรียมตัว…มุงหนาลงใต 
  รูจักเมืองลุง 
  ขบวนรถสายใต 
  เห็นแลวสัญลักษณประจําจังหวัด : ภูเขาอกทะลุ 
  น่ีไง…ไทยโฮเตล 
 เขาพบนายก… 
  ผอ.เปดหัวเอง 
  ภารกิจนายก 
  นายกกับการเลือกตั้ง 
  
 



 

 ๗ 

เรืองจันทรทัวร… 
  เที่ยวไปในงาน 
  ลูกทีมเรืองจันทรทัวร 
  หาดแสนสุขลําปา 
  อุทยานนกน้ําทะเลนอย 
  เขาเจียก 
  เยี่ยมบานลุง 
  วัดถ้ําสุมะโน 
  วัดเขาออ 
  สะพานพระประชาธรรม 
 นวดกันถวนหนา 
 เหลือไวแตภาพถาย 
 ของฝากจากลุง 
 

๒. เก็บตกจากเวที… 
 
 เวที พัฒนาทกัษะการเปนวิทยากรกระบวนการ และการออกแบบ 
 กิจกรรมการเรียนรู 
 เวที การสรุปบทเรียนการปฏิบัติการเชงิรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 คนตาบอดในทองถิ่น 

 
๓. แถลงการณ…จากผูกอการ(ดี) 
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 “ความพิการ” ในสังคมไทยถูกทําใหคนรับรูและเขาใจ 
จากชุดความรูที่จํากัดในสังคม  ทําใหการใหคุณคาและ
ความหมายกับ “คนพิการ” มีความผิดเพี้ยนบิดเบือนไปจากที่
ควรจะเปน และในกระแสความเขาใจหลักมักมองวา “ความ
พิการ” เปนภาวะไรความสามารถ และ “คนพิการ” ก็นํามาซึ่ง 
“ความเปนภาระ” ตอคนอื่นและสังคม ทุนจากความเปน
มนุษยคนหนึ่งของสังคมที่ละเลยมองขามไปอยางนาเสียดาย 
สังคมไมคิดที่จะทําอะไรเพื่อเผยแสดงคุณคาและศักดิ์ศรีของ
คนพิการ และการละเลยหรือขับคนพิการออกนอกสังคมนี้ ยัง
เปนการกดขี่ขมเหงมนุษยดวยกันเอง  ที่สรางความทุกข
ยากลําบากใหคนพิการอยางรูเทาไมถึงการณอีกดวย 

 
แผนงานสรางเสริมสุขภาพคนพิการในสงัคมไทย (สสพ.) 
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ชวง เรืองจันทร  
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๑.  เสนทางชีวิต…ชวง เรืองจันทร 
 
 

 ภูมิหลัง 

ภาพถายของนายชวง เมื่อสมัยวัยหนุม    
 

 ชวง เรืองจันทร เกิดเม่ือป พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนลูกนายชวยกับนางฮั่น เรืองจันทร มีพ่ีนอง 
๗ คน นายชวง เรืองจันทร เปนลูกคนสุดทอง พ้ืนเพเดิมเปนคนตําบลเขาเจียก อําเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง มีนิสัยชอบชวยเหลือสังคมตามแบบของแมที่คลายกับเปนนักสังคมสงเคราะห
ประจําหมูบาน และไดนิสัยรักความสะอาด ละเอียดถี่ถวน รอบคอบมาจากพี่ชายที่ทํางานเปน
สมุหบัญชี ของกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง 
 หลังจากจบการศึกษาที่โรงเรียนชางไมที่พัทลุงแลว นายชวงเขารับราชการเปนตํารวจ
ไดระยะหนึ่ง ประกอบกับลักษณะนิสัยประจําตัวที่ไมชอบความไมเปนธรรรม จึงหันมาทํางานที่
สํานักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง ทําไดประมาณสามสี่ป เม่ือประสบอุบัติเหตุทางรถยนตพรอมกับ
ภรรยา จึงยายมาทํางานที่สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองสตูล เม่ือภรรยาเสียชีวิตในอีกสองป
ตอมา ในเวลาไมนานตนเองก็ตองมาประสบอุบัติเหตุรักอีกครั้ง… 

 



 

 ๑๐ 

 อุบัติเหตุแหงชีวิต 

 
 กอนที่นายชวงจะประสบอุบัติเหตุทั้งสองครั้ง เคยมีหมอดูเคยทักเขาวา อยาทําธุรกิจที่
เกี่ยวของกับรถยนต และหามไปตั้งถิ่นฐานอยูทางทิศตะวันตก เพราะจะนําหายนะและความ
สูญเสียมาสูเขา แตตอนนั้นเขาไมไดสนใจ มาระลึกถึงคําทักทวงของหมอดูได ก็ในตอนที่ทุก
อยางสายไปแลว… 
 
 อุบัติเหตุทางรถยนต 
 
 เม่ือเรียนจบ นายชวงเริ่มทํางานครั้งแรกที่สถานีตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ตอนนั้นเขา
อายุประมาณ ๒๐ - ๒๑ ป ดวยวัยหนุมและมีไฟในการทํางานเต็มเปยม เขาจึงมุงม่ันตั้งใจ
ทํางานในหนาที่ดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม “แตไหนแตไร นิสัยผมไมชอบเลยความไมเปน
ธรรรม… เม่ือผมมารับราชการเปนตํารวจ ไดประมาณ ๖ – ๗ ป ผมก็ถูกใหออกจากราชการ 
เพราะวาไปพบเห็นความไมเปนธรรมที่เกิดขึ้น แลวผมทําอะไรไมได… ชาวบานไปตัดไม ทําให
ไมลมตายเพียงไมกี่ตน แตถูกตํารวจจับ แตคนที่ตัดไมเปนพันๆ ทอน ตํารวจไมจับ…”  
 หลังจากออกจากราชการ นายชวงก็มาทํางานเปนลูกจาง ที่สํานักงานผูตรวจการ
ราชการทองถิ่นจังหวัด ในปตอมาก็ไดบรรจุเปนขาราชการที่สํานักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง ความ
เปนคนไมเอาเปรียบคนก็ทําใหเขาอยูในระบบแบบนี้ไมไดนาน… 
 “ตอนที่ทํางานที่สํานักงานที่ดิน ผมเห็นชาวบานมาติดตอราชการ มาคอยตั้งแตเชา รูสึก
วาเขานาสงสาร คิดไปถึงวาถาเปนพอแมเราละเราจะรูสึกอยางไร พอคิดไดดังน้ี พอเห็นคนแก 
หรือชาวบานมาทีไร ก็จะคอยถามวา ลุงมาติดตอเร่ืองอะไร ถาเปนเจาหนาที่คนอ่ืนเขาจะทําให
คนที่มีผลประโยชนเยอะๆ กอน แตคนแกหรือชาวบานที่น่ังคอยอยูขางหนาไมเรียกสักที บางที
มานั่งคอยทั้งวัน ไมไดอะไรเลย… การไปติดตอราชการ ถาจะใหเร็วตองมีใสซองมีใตโตะ ผมอยู
ตรงนี้ จะรับก็ไมอยาก จะไมรับเลยก็ไมได บางครั้งผมก็ตองเอาบางครึ่งหน่ึง บางครั้งผมก็รับมา 
แลวคืนชาวบานไป บางรายเอาตังใสมือผม ผมก็บอกวาลุงเก็บไวเถอะเอาไวซ้ือกับขาวนะ 
เพราะผมเห็นสภาพเขาแลว กวาเขาจะไดเงินจํานวนนี้มาคงจะไมใชงายๆ บางทีอาจจะไปยืม
ใครเขามา ผมบอกวาใหเขาเก็บไวเถอะ พอกลับมาที่ทํางาน ก็ถูกเพื่อนดาวา ไอหา ทําไมมึงทํา
แบบน้ี เสียราคาหมด” 
 นายชวงทํางานที่น่ีไดประมาณ ๔ ป ในชวงนี้เขาก็ทําธุรกิจรถสิบลอพรอมกันไปดวย 
โดยรับจางขนสงสินคาจากเหนือบาง จากอีสานบางแลวก็ขนลงใต ตอนนั้นเขาอายุได ๓๐ ป 
ดวยความที่เขามีลูกและกําลังสรางครอบครัว จึงตั้งใจทํางานเพื่อสรางตัวสรางฐานะ แตความรีบ
รอนก็ทําใหขาดความรอบคอบ เขาจึงเกิดอุบัติเหตุทางรถยนตพรอมกับภรรยา อุบัติเหตุครั้งน้ัน
ทําใหภรรยาเขาสลบไป ๙ วัน เพราะกะโหลกยุบ ตอนนั้นลูกเขาทั้ง ๔ คน ก็ยังเล็ก อายุไลๆ กัน 



 

 ๑๑ 

คือประมาณ ๖-๑๐ ป และหลังจากเขาที่พักรักษาตัวแลว ก็ออกมาสมัครเขาทํางานตอที่สถานธ
นานุบาล เทศบาลเมืองสตูล ในเวลาสองปตอมาภรรยาก็เสียชีวิตลง… 
 “หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุ ธุรกิจเกี่ยวกับรถยนตก็เปนอันจบลงไปไดวย ตอนนั้นผมไม
รูวาจะทําอะไร เขามีสอบอะไร ผมก็ไปสอบ แลวก็ไปติดที่เทศบาลเมืองสตูล ชวงนั้นภรรยาออก
จากโรงพยาบาลแลว เราไปเชาหองแถวอยูดวยกันที่น่ัน… มีอยูวันหนึ่ง ก็มีนกแสกบินเขามา 
คือ หองแถวที่ผมอยูมีหาถึงหกคูหา แตนกบินมาเกาะที่บานผม มาเกาะหนาบานยังไมเทาไร แต
น่ีบินเขามาเกาะบนขื่อคานในบาน ผมไลเทาไรนกก็ไมยอมออกไป ตอนนั้นผมรูแลววา น่ีคือ
มัจจุราชที่มาเยือนเรา ตอนนั้นผมคิดถึงแม เพราะแมก็อายุมากแลว คิดวาในบานเราจะตองมีคน
เปนอะไร ผมจึงกลับพัทลุงทันทีเลย ไปเลาใหแมฟง แมบอกวาในบานเราคงจะมีเร่ืองไมดี ใหไป
ทําบุญ ผมก็นิมนตพระมาสวด ปดรังควาน จากนั้น ผมก็ไปดูหมอกับภรรยา หมอดูบอกวา 
ชะตาถึงคาดแลว ผมก็เลยปลอยนกปลอยปลา เรียกวามีอะไรที่ทําไดผมทําหมด… จากนั้น
ภรรยาผมก็ไมสบายมีไข ผมก็ซ้ือยาไปใหกิน ภรรยาบอกวาคอยยังชั่วแลว ผมก็บอกเขาวา ง้ัน
เด๋ียวผมออกไปขางนอก สักพักจะกลับ พอผมกลับมา ภรรยาก็เสียชีวิต… ลูกเลาใหฟงวา คืน
น้ัน กอนที่แมจะไป แมเรียกลูกไปคุยแลวก็เอาเงินแบงใหลูก บอกวา ถาไมมีแมแลวจะไดมีเงิน
เอาไวใช ลูกยังวา ไมรูแมเอาอะไรมาพูด ไมเอาไมดีเลย… สาเหตุที่เขาเสียชีวิตเพราะอาการสืบ
เน่ืองจากอุบัติเหตุดวย เขาเปนบาดทะยัก แตตอนนั้นผมไมรูวาเขาเปนอะไร จึงไมไดฉีดยาอยาง
ตอเน่ือง…” 
 
 อุบัติเหตุทางความรัก 
 
 จากน้ันนายชวงก็ตองรับภาระเลี้ยงลูกตอมา และก็ยังทํางานที่เทศบาลเมืองสตูลตอ ซ่ึง
ในเวลาตอมาก็มีผูหญิงเขามาเกี่ยวของในชีวิตหลายคน บางคนอยากจะมาชวยดูแลลูกๆ ให
ดวย… “แตผมไมไดจริงจังกับเขา เขาจึงคิดสั้นๆ วา เม่ือตัวเองไมได คนอื่นก็อยาไดดวย
เหมือนกัน… น่ันเองที่ทําใหผมมีสภาพแบบนี้มาจนถึงทุกวันนี้… เขาอาจจะคิดคุกไมกี่ป แตผม
ตองติดไปตลอดชีวิต”  
 จากอุบัติเหตุในครั้งน้ี ทําใหเขารูวา “ความรักทําใหคนตาบอด” น้ันเปนเชนไร เวลามี
ใครถามเขาวา ทําไมถึงตาบอด เขาจึงตอบติดตลกวา “เปนเพราะความรัก…ความรักทําใหคน
ตาบอด” เพราะสําหรับเขาแลวมันเปนเชนน้ันจริงๆ  

 
 
 



 

 ๑๒ 

 เสาหลักของลูก… 

 
 ในชวงที่นายชวงตองสูญเสียดวงตาทั้งสองขาง ชีวิตเขาตองทนทุกขมืดมน จนเกือบคิด
สั้น เน่ืองจาก หน่ึงคือ รับสภาพตัวเองไมได และสองคือ ไมอยากจะเปนภาระของครอบครัว… 
 “เหมือนเราเดินอยูในหองที่มีแสงไฟสวาง พอไฟดับทุกอยางก็มืดลง เราก็ตองหยุดเดิน 
ถาเดินตอแลวเราก็จะตองชน เม่ือหยุดแลวก็ตั้งสติ แลวความสวางจะเขามาเอง” แตในชวงนั้น 
กอนที่ความสวางจะเขามา เขาก็ตองทุนทุกขกับสภาพที่เปนอยางแสนสาหัส… 
 “พอเกิดอุบัติเหตุ ผมตองนอนอยูโรงพยาบาลถึง ๔ เดือน จากนั้นก็กลับมาอยูบานที่เขา
เจียกที่พัทลุง พาลูกทั้ง ๔ คนมาดวย ตอนนั้นแมผมก็อายุมากแลว ผมมีพ่ีนอง ๗ คน (ผมเปน
คนเล็ก) ผมไมอยากใหพ่ีนองเปนภาระถึง ๕ คน เพราะคิดวาตัวเองทําอะไรไมไดแลว ตาบอด
มองไมเห็น เลี้ยงก็ไมโต แตเด็กลูกผมกําลังจะโต ยังมีอนาคต ผมก็เลยคิดจะฆาตัวตาย คิดจะตดั
ชองนอยแตพอตัว… 
 แมวาชีวิตจริงจะรัดทด แตนายชวงก็มักจะเลาใหคนอ่ืนๆ ฟงอยางติดตลกๆ วา “คนตา
บอดจะไปหาอะไรมาได นอกจากผาขาวมา แตพอเอาผาขาวมามาผูกคอ ก็กลัวจะหายใจไมออก 
ก็เลยไมไดตาย และสมัยกอนบานเราก็มีบอนํ้า ก็เลยคิดจะไปกระโดดบอนํ้า พอไปถึงที่ปากบอ
นํ้า ถาเราโดดโดยเอาหัวโหมงลงไป ก็กลัวจะสําลักน้ํา ก็เลยไมไดตายอีก”  
 เม่ือเขามาคิดเปรียบเทียบถึงบาน หากตนเองเปนเสา ภรรยาเปนคาน เม่ือตองเสียทั้งคู
แลว ลูกจะอยูไดอยางไร ประกอบกับการไดรับกําลังใจจากครอบครัว ทั้งแม พ่ีชาย พ่ีสาว และ
ลูกๆ จึงเกิดกําลังใจที่จะอยูตอและตอสูอีกครั้งหน่ึง แตกวาเขาจะผานตรงนี้มาไดก็ใชเวลาสามถึง
สี่ป… 
 “ผมคิดถึงลูก คิดวาเราอยูตอไปเถอะ ลูกทําการบานเสร็จ ยังไดมานอนหนุนแขนเราดู
โทรทัศน คนหนึ่งนอนขางขวา คนหนึ่งนอนขางซาย เราทําอะไรใหลูกไมได แตเราใหกําลังใจลูก
ได พูดคุยสอนลูกได วาอะไรดีไมดี…  
 ทั้งที่ความจริงตอนนั้นตัวผมไมมีอะไรจะใหลูกเลย ลูกผมตองทํางานตั้งแตเล็ก ตองตื่น
แตตีหา ไปชวยงานขางบาน กวาดขี้หมู ลางจาน เขาใหเดือนละ ๑๐๐ บาท ลูกผมก็ไดเงินตรงนี้
แหละไปโรงเรียน…” 
 แมวาปจจุบัน ลูกของนายชวงทั้งสี่คนจะเรียนจบ มีงานทํา และมีครอบครัวที่มีความสุข
แลวก็ตาม… ลูกชายคนโต (๒๕๑๑) เรียนชางกอสราง ตอนนี้ไปทํางานและสรางครอบครัวอยูที่
นครราชสีมา ลูกสาวคนที่สอง (๒๕๑๒) อยูกับครอบครัวที่นครศรีธรรมราช ลูกชายคนที่สาม 
(๒๕๑๔) และคนที่สี่ (๒๕๑๕) ทํางานอยูที่สถานีโทรทัศนชอง ๑๑ ที่กรุงเทพฯ… แตเม่ือระลึกถึง
เร่ืองน้ี นายชวงก็มักจะพูดเสมอวา “ผมไมมีโอกาสภูมิใจในตัวลูกเลย ลูกผมควรจะภูมิใจใน
ตัวเอง เขาสงเสียตัวเองทั้งน้ัน ผมไมไดชวยอะไรเขาเลย… ผมเสียใจเสียดวยซ้ํา ที่ผมใหแตชีวิต
เขา แตผมไมไดใหอนาคตเขาเลย เขาสรางอนาคตของเขาเอง…” 



 

 ๑๓ 

 แมวานายชวงจะทําอะไรใหลูกไมได แตครั้งหน่ึงเขาก็เคยเปนกําลังใจใหลูก และตอนนี้
ลูกๆ ของเขาก็กลายมาเปนกําลังใจใหเขาในการทํางาน… “ลูกชายสองเล็กเคยขอยายลงมา
ประจําสถานีที่หาดใหญ เพ่ือที่จะไดมาอยูใกลๆ กับผม เขาเปนกําลังใจใหผมมาก ชวงวันหยุด
เสารอาทิตยเขาจะเอารถมารับผมไปลงพื้นที่ไปคนหาคนตาบอด ไปเยี่ยมคนตาบอดกับผม เขา
บอกวา คนตาบอดที่พัทลุงจะลําบาก ถาไมมีพอ… เขายายมาอยูได ๙ เดือน และในระยะหลังที่
เกิดเหตุการณไมสงบที่ภาคใต เขาตองลงไปทํางานในพื้นที่ตลอด ผมก็เปนหวงเขา ผมบอกให
เขายายกลับกรุงเทพฯ เลย เพราะแทนที่ลูกมาอยูใกล พอจะมีความสุข พอกลับไมสบายใจ 
เพราะเปนหวงลูกอีก แลวผมก็ไมอยากใหเขาตองแยกกับครอบครัว ผมบอกวา ตําแหนงหนาที่
การงานอาจจะไปชาหนอยก็ไมเปนไร แตวาตองใหครอบครัวมีความสุขดวย แลวก็ไมตองเปน
หวงพอ พอยังสบายดี…” 
 นายชวงบอกวา “ถาผมตายไปเสียตั้งแตตอนนั้น ก็ไมมีใครมาสรางอนุสาวรียใหผม
หรอก และโชคดีที่ผมไมใชอนุสาวรีย ผมก็ยังมีโอกาสไดบอกเขา แนะนําเขาได… ตอนนี้ผมมี
หลานๆ ๕ – ๖ คนแลว” (ยิ้ม) 

 
 หัวหนาของครอบครัว 

 
 ในชวงที่นายชวงกลับมาอยูบานนั้น แมวาเขาจะตาบอด แตอะไรที่เขาสามารถจะทํา จะ
ชวยแบงเบาภาระของที่บานได เขาจะทําโดยไมเกี่ยงงอนเลย ในขณะที่พ่ีๆ ตองทํางาน จึงเหลือ
เขาอยูบานกับแม… “ชวงนั้นแมผมก็แกแลว ทําอะไรไมไหว หากผมทิ้งแมไป แลวแมจะอยู
อยางไร ก็ตองเปนหนาที่ผม ที่ตองเปนคนเลี้ยงแม ผมทําทุกอยาง ทั้งอาบน้ําใหแม ซักผา หุง
ขาว ทํากับขาว กวาดบาน ถูบาน… ผมภูมิใจวา ผมก็ยังไดชวยดูแลแม ประคับประคองแม 
แมวาผมจะตาบอด…” 
 หลังจากนั้นเขามีปญหาเรื่องหู ความที่ไมมีแกวหู จึงทําใหมีนํ้าใสๆ ไหลออกจากหู
ตลอดเวลา เขาจึงตองไปหาหมอที่โรงพยาบาล และไปๆ มาๆ รักษาอยูนานหลายเดือนกวาจะ
หาย และที่ น่ีเอง ก็ทําใหไดพบคุณเพ็ญศรี ชูเผือก ซ่ึงพาลูกมารักษาตัวที่โรงพยาบาล
เหมือนกัน… “ตอนนั้นผมอายุ ๔๕ ป แมผมทานเสียชวงนั้นพอดี ผมก็ไมมีใคร ก็เลยพูดกับคุณ
เพ็ญศรีวา คงจะตองหาใครมาชวยงานที่บานสักคน… ถาไปเชากลับเย็น ผมใหเดือนละ ๕๐๐ 
บาท ถาไปเย็นกลับเชา ผมให ๑,๐๐๐ บาท ถาไปแลวไมกลับผมใหหมดเลย (หัวเราะ) ผมก็พูด
ตลกๆ กับเขา เพราะตอนที่ผมมาอยูโรงพยาบาลผมไมเคยเครียด ผมชอบพูดตลกๆ คนไขเตียง
ขางๆ ก็ไดหัวเราะสนุกไปกับผมดวย… คุณเพ็ญศรีเขาเปนคนที่มีเมตตา ไมรังเกียจที่จะดูแลคน
พิการ เขาก็มาดูแลผม ตอนนั้นลูกผมสี่คนก็จบ ปวช. ปวส.กันแลว เขาก็แยกยายกันออกไปหา
งานทํา ผมก็เลยรับบทเปนหัวหนาครอบครัวอีกครั้ง และมีคุณเพ็ญศรี เปนแมบานใหเรื่อยมา…” 



 

 ๑๔ 

 “ตาแนะ” ของชุมชน 

 
 ชุมชนเขาเจียก ตั้งอยูในตําบลเขาเจียก บนถนนสายพัทลุง-ตรัง ชาวบานที่น่ีสวนใหญมี
อาชีพหลักคือ ทํานา ทําสวน รับราชการ รับจาง อาชีพเสริม คือ เลี้ยงสัตว คาขาย จุดแข็งของ
ชุมชนดานเศรษฐกิจคือ มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ ประชาชนมีงานทํา มีอาชีพเลี้ยงครอบครัวได 
สวนสิ่งที่เปนจุดออนคือ คนในชุมชนมีการเลนพนันกันมาก ขาดการอดออม ทําใหเกิดปญหา
เรื่องหน้ีสินตามมา…  
 ในชวงที่นายชวงฟกฟนอยูที่บาน มักมีเพ่ือนบานแวะเวียนมาเลาสารทุกขสุขดิบใหฟง 
ในเวลาไมนานที่บานก็ไดกลายเปนศูนยรวมขอมูลขาวสารของหมูบาน โดยพวกผูชายมักจะมา
พูดคุยเรื่องการประกอบอาชีพ การเมือง สวนผูหญิงจะมาระบายความทุกข จึงใหคําปรึกษา
แนะนําไป และมีการลองนําไปปฏิบัติ จนไดสมญานามวาเปน “ตาแนะ” เน่ืองจากมีพ้ืนฐาน
ความคิดที่วา “ความทุกขของคนอื่น คือ ทุกขของเรา” จึงชอบที่จะชวยเหลือแนะนําผูอ่ืน ซ่ึงจาก
ปญหาที่ผูคนมักมาเลาใหฟง เม่ือสรุปประมวลแลวสวนใหญจะเปนปญหาเรื่องการเงิน จึงเกิด
แนวความคิดและริเริ่มจัดตั้งกลุมตางๆ ในเวลาตอมา…  
 
 ระดมทุนเพื่อการกูยืม 
  
 “บานผมอยูที่ตําบลเขาเจียก ที่ตําบลมีภูเขา ชื่อ เขาเจียก และขางๆ ภูเขามีวัด ชื่อ วัด
เขาเจียก พอลูกไปโรงเรียนก็จะไปนั่งทีว่ัด ไปน่ังคุย ไปสนทนากับพระที่วัด… 
 บางวันไมไดไปวัด ก็น่ังอยูที่บาน เพราะที่บานผมเหมือนศูนยขอมูลขาวสาร เปน
ครอบครัวใหญ และพอแมก็เปนที่รูจักของคนในหมูบาน จึงมีคนเวียนเขาเวียนออกทั้งวัน ตั้งแต
ผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น ขาราชการ เพ่ือนบาน เขามาปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องน้ีตลอด เพราะวาผม
เคยเปนคนตาดีมากอน ผมก็พอมีความรูมีประสบการณชีวิตที่จะแนะนําเขาไดบาง…   
 ยิ่งในชวงที่ลูกทํางานทําการแลว ผมก็ยิ่งวางมาก ก็ยังมีคนแวะเวียนมาตลอดเลย จําได
วา บางครั้งผมซาวขาว จะตั้งหมอหุงขาว พอดีมีคนมาหา ก็กะวา เด๋ียวไปคุยกับเขากอน สักพัก 
พอเขากลับ ขาวคงสุก ไดกินพอดี แตที่ไหนได คุยไปครึ่งวัน มาดูขาว ขาวยังเปนน้ําอยูเลย 
เพราะลืมกดไฟหุง พอกดไฟหุง ก็มีคนมาเรียกอีก เราก็ไปคุยกับเขาอีก มาดูอีกที ขาวก็ยังไมสุก 
เพราะปลั๊กยังไมไดเสียบ… 
 การที่ผมเปนจุดศูนยกลางในการพูดคุย ผมจึงรับรูปญหาของชาวบานแทบทุกเรื่อง ทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม ไมเวนแมแตเรื่องการเมือง แลวมันก็ทําใหผมวิเคราะหสถานการณปญหา
ของชุมชนออก วามันเกิดจากสาเหตุอะไร เม่ือมองเห็นสาเหตุของปญหาของเขาแบบนี้แลว ผม
ก็มาคดิวา แลวเราจะชวยเขาอยางไร เพราะตอนนั้น ผมมีความคิดที่วา ทุกขของคนอ่ืนก็คือทุกข
ของเราดวย… 



 

 ๑๕ 

 บางคนคุยกัน แนะนํากันเสร็จ กอนจะไป ก็ขอยืมตังผมอีก ๓๐๐ บาทบาง ๕๐๐ บาง 
ผมรูสึกวามันไมไดประโยชนเลย คือเงินจํานวนนี้ เขาจะไปทําอะไรได เด๋ียวมันก็หมดไป พอคน
น้ันรูวาคนนี้ยืมได วันหลังก็มายืมผมบาง ครั้นจะไมใหก็ไมได แตผมรูสึกวามันชักจะไมไดการ
แลว จึงคิดวาเราจะตองทําอะไรสักอยาง… 
 จากที่ผมวิเคราะหดู ในหมูบานของผมมีคนที่รับราชการกันมากก็จริง แตก็ไมคอยมีเงิน
หรอก หรือในสวนของแมบานเอง ก็ไมมีเงินทุนจะทํากนิ ผมก็เก็บขอมูลตรงนี้ไว… 
 มาสบโอกาสก็ตรงที่ คนที่แวะเวียนมาเลาปญหาใหผมฟง มีอยูคนหน่ึง ชื่อ สวัสดิ์ เขา
เปนขาราชการในจังหวัด เขาจะจัดงานปใหมทุกปในหมูบาน แตจัดเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมการ
ขึ้นปใหม เชน ใหเด็กหาของขวัญชิ้นละ ๒๐ บาท มาจับของขวัญแลกกับเพ่ือน มีคนบริจาก
สิ่งของมาเปนรางวัลจับของขวัญบาง มีการตมขาวตมเลี้ยงผูสูงอายุ ผมเห็นวาเขาทํามาหลายป 
แตวาทําแลว เม่ือจบ ก็จบกันไป… 
 ปน้ันป ๒๕๓๘ ผมก็บอกเขาวา ปน้ีผมขอรวมงานดวยคนนะ เพราะผมตองการระดม
เงิน มาตั้งเปนกองทุนพัฒนาอาชีพ หมูที่ ๙ ผมวางแผนและเตรียมงานโดยประชุมกับเพ่ือนใน
ทีม ซ่ึงมี ๕ คน คือ สวัสดิ์ สุวินิต บุญธรรม สมปอง และลอย โดยจะจําหนายบัตรปใหม เปน
บัตรเลข ๓ ตัว จะพิมพไป ๑,๐๐๐ ใบ ขายบัตรละ ๒๐ บาท แลวหางบัตรก็สามารถนําไปจับ
รางวัล รางวัลใหญสุดคือพัดลม นอกจากนั้นก็มีไมแขวนเสื้อ ตะกรา ถังนํ้า ฯลฯ  ซ่ึงสวนใหญจะ
ไดรับการรับบริจาคมา แลวก็เพ่ือนๆ ในทีมก็ชวยๆ กันหามาดวย ผมตั้งเปาไววาขายบัตร 
๑,๐๐๐ ใบ ก็จะตองไดเงินประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงเงินที่รวบรวมมาไดน้ีก็จะมาตั้งเปน
กองทุนใหชาวบานไดกูยืมไปใชในการพัฒนาอาชีพ…  
 ตอนแรกเพ่ือนๆ ก็ไมม่ันใจวาจะขายไดหรือ ผมก็บอกวา ไดสิ มันอยูที่เรา เราตอง
อธิบายใหชาวบานเขาเขาใจวา แคเงิน ๒๐ บาท ตอไปคุณจะไดใชเปนพันๆ บาทเลย เพราะเรา
จะนํามาตั้งเปนกองทุนใหชาวบานไดหยิบยืมไปใชกัน เปนกองทุนชวยเหลือพวกเรากันเอง  
 ในที่สุดในเวลาแผล็บเดียว บัตรก็ขายหมดเกลี้ยงเลย บางคนก็ซ้ือใบสองใบ บางคนก็ซ้ือ
หาสิบใบ พอหลังจากหักคาใชจายตางๆ แลว เงินกอนน้ีก็เหลืออยูประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท 
จากนั้น เราก็เชิญผูใหญบาน อสม. มาประชุมรับทราบ และทําระเบียบการกูยืมเงินของหมูบาน 
(ทําเฉพาะในหมูบานเขาเจียก) แลวก็มีการเลือกประธานกลุม รองประธาน เหรัญญิก ฝาย
ติดตามเงินกู ฯลฯ สวนผม สวัสดิ์ สุวินิต ลอย ก็ถอยออกมาเปนที่ปรึกษา ใหในหมูบานเขา
บริหารจัดการกันเอง… 
 ระเบียบการกูยืมเงินที่กําหนดไว เชน คนที่อยูในหมูบาน ทุกคนมีสิทธิ์กูยืมเงิน แตวาใน
ครอบครัวเดียวกันหามกูพรอมกัน คือ ครอบครัวใหกูได ๑ คน และกูรายละไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท 
ใหกูไดไมเกิน ๑๐ เดือน คิดดอกเบี้ยรอยละ ๓ บาทตอเดือน คนที่กูตองสงคืนอยางชาไมเกิน 
๑๐ เดือน ทั้งตนทั้งดอก ซ่ึงดอกนี้จะตองกลับมาเปนตนทุนตอไป  
 ตอนน้ัน จากเงินที่มีอยู ๑๗,๐๐๐ บาท เราใหกูได ๘ คน และใหสงทั้งตนและดอกคืน
เดือนละ ๒๐๐ บาท เทาๆ กันทุกเดือน จากนั้นก็คอยมีผูกูรายใหมหมุนเวียนกันเขามา เราทํา



 

 ๑๖ 

แบบน้ีมาได ๒ ป ผมก็รูสึกวาชักจะไมเขาทาอีก เพราะการกูคือการสรางหนี้ แตไมไดใหเขาอด
ออมเลย ไมไดสรางฐานะ ไมไดสรางความเขมแข็งใหกับตัวเอง…” 
 
 สัจจะเพื่อการอดออม 
 
 “จุดเริ่มตนคือ เงินที่เขามากูไปรายละ ๒,๐๐๐ บาท ผมก็แนะนําแนวทางการทํามาหา
กินใหเขาไปหลายคน โดยพยายามใหเขานําไปลงทุน ใหออกดอกออกผล เชน ไปเหมาของที่
ตลาดในเมืองมาขาย เชน ผักสด ผลไม ของสด ของแหง ฯลฯ แลวเอามาชั่งกินโลขายปลีกใน
หมูบานเรา ไปซื้อเชามาขายกลางวันเย็น อยางนี้ไดกําไรทุกวัน หรือคนที่ไมมีสถานที่ทํามา
คาขาย แตมีรถ ใหทําตลาดเคลื่อนที่แทน ใหดูวาคนเขาตองกินตองใชอะไร เชน ขาวสาร หอม 
กระเทียม นํ้าปลา ฯลฯ แลวก็ไปซื้อมา แลวดูวันไหนมีตลาดนัดบาง เชามีที่ไหน เย็นมีที่ไหน ก็
ไปจอดรถขายที่น่ัน หรือถาผานวัดที่ไหน เขามีงานเราก็แวะขายได และเงินที่ได ก็มาสงคืน
ใหกับกองทุนเดือนละ ๒๐๐ บาท…” 
 จริงอยูที่วา ไมมีหมูคนจนในหมูคนขยัน หากไมเกี่ยงงาน เล็กๆ นอยๆ ก็สามารถเปน
เงินเปนทองได แตวาถาไมรูจักอดออม มีแตกูแลวกู ก็เทากับยิ่งเปนการสรางหนี้ อยางนี้คงจะ
ไมไดการ…  
 “ผมก็มาคิดวา เงิน ๒๐๐ บาท เขาจะตองเก็บวันละ ๗ บาท ถาใหเขาเก็บวันละ ๑๐ 
บาทละ จะมีเงินเพ่ิมขึ้นมาอีกวันละ ๓ บาท คิดเปนเดือนก็เกือบ ๑๐๐ บาท เงินที่เพ่ิมมานี้ นาจะ
ใหคนมาถือหุนดวย เพราะฉะนั้น เม่ือคิดไดดังน้ี จึงพัฒนามาเปนกลุมสัจจะกองทุนพัฒนาอาชีพ 
มีลักษณะเปนกลุมออมทรัพย ที่ใหทุกคนมาสมัครเปนสมาชิกและใหถือหุน ต่ําสุดหุนละ ๑๐ 
บาท ตองมีการออมเทากันทุกๆ เดือน คือ จะตองมีสัจจะ กําหนดจํานวนเทาไร จะมาฝากวัน
ไหน จะตองตรงเวลา ไปทั้งป จนเม่ือสิ้นปจึงมีการเปลี่ยนแปลงได… 
 จากเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท ในปแรก ก็เพ่ิมมาเปน ๓๕,๐๐๐ บาท ในสองปตอมา คนที่เปน
สมาชิก ถามาฝาก ทางกลุมก็จะมีดอกเบี้ยให พอสิ้นปก็ยังมีเงินปนผลให แลวก็มีสิทธิ์ที่จะกูได
มากขึ้นดวย โดยมีเพดานเงินกูสูงสุดคือ ๕,๐๐๐ บาท แตถาไมไดเปนสมาชิก ก็ยังคงกูไดแคราย
ละ ๒,๐๐๐ บาทเหมือนเดิม แตพอสิ้นปจะไมมีปนผล ไมมีดอกเบี้ยเงินฝากให สุดทายเขาก็เลย
มาสมัครเปนสมาชิกกันหมด…  
 ในชวงที่พัฒนามาเปนกลุมสัจจะออมทรพัยน้ี จะขยายสมาชิกมาเปนทั้งตําบล คือ ตําบล
เขาเจียก ก็ทํามาไดอีกสองป ตอนนี้จึงเริ่มมีหมูบานที่อยูติดกันดูงาน แลวเขานํากลับไปทําบาง 
แตวาไมสําเร็จ เพราะกรรมการเขาไมเขมแข็ง ไมคอยติดตามเงินกู ฯลฯ เม่ือเห็นอยางนั้น ก็คิด
วาแลวเราจะชวยเขาอยางไร ก็เลยมาแกกฎระเบียบของเรา โดยเพิ่มใหหมูบานเขาเขามาเปน
สมาชิกไดดวย… 



 

 ๑๗ 

 ครั้งแรก ชวงที่เปนกองทุนพัฒนาอาชีพน้ันเราทําเฉพาะหมู ๙ ครั้งที่สอง เปนกลุมสัจจะ
ออมทรัพย ก็แกระเบียบ มาเปนทั้งตําบลเขาเจียก และครั้งที่สามก็แกระเบียบอีก ขยายจากใน
ตําบลเราออกไปหมูบานขางเคียงดวย จากสมาชิกที่มีอยู ๕๒ คน ตอนนี้มีสมาชิกราวๆ ๔๐๐ – 
๕๐๐ คน ตอนนี้มีทางกลุมมีเงินกวา ๕ ลานบาท… 
 ที่เขาพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ได เพราะสวนหนึ่งเขามีคณะกรรมการที่เขมแข็ง เชน มี
กรรมการคนหนึ่ง เขามีประสบการณสูง เพราะเคยเปนขาราชการตรวจสอบบัญชี ซี ๘ มากอน 
เขาก็มาชวยทุกอยางเลย ตั้งแตการทําระเบียบขอบังคับ ตรวจสอบบัญชี ตัดลูกหนี้ที่ไมดีทิ้งออก
หมด สวนตัวผมเองตอนนี้ถอยหางออกมา เพราะไมคอยมีเวลา แตประธานกลุมเขามีอะไรก็ยัง
มาปรึกษาผมอยูเปนประจํา…” 
 

 ปจจุบัน ชุมชนในตําบลเขาเจียกเปนชุมชนที่มีความเขมแข็ง ประชาชนสนใจขาวสาร
บานเมือง มีการประชุมภายในหมูบาน/ชุมชน มีการรวมกลุมเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีความสามัคคี 
ใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน ผลผลิตสําคัญในชุมชน/หมูบาน เพ่ือจําหนาย ทํารายไดเขา
ชุมชน เชน ขาว ยางพารา ผลไม ผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว ผาทอ ไขเค็ม ขนม (วุนมะพราว) 

 
 นักตอสูแหงภูผา 

 
 ป ๒๕๓๙ ขณะที่นายชวงทําเรื่องกองทุนพัฒนาอาชีพอยูน้ัน ก็ยังมีคนมาเลาเรื่องนั้น
เรื่องนี้อยูตลอดเวลา ความที่เปนคนไมน่ิงเฉยตอเร่ืองที่เห็นวาไมเปนธรรม เขาจึงเขาไป
เกี่ยวของในหลายเรื่อง และบางเรื่องที่เขาเขาไปเกี่ยวของน้ัน บางทีก็ตองใชชีวิตเปนเดิมพันเลย
ทีเดียว…  
 
 เหตุเกิดทีเ่ขาเจียก 

 
 “เขาเจียก” เปนชื่อของภูเขาเล็กๆ ลูกหนึ่งที่ตั้งอยูในพ้ืนที่ของตําบลเขาเจียก ประชาชน
ในตําบลไดนําเอาชื่อของภูเขาลูกนี้มาเปนชื่อของตําบล ตั้งแตเริ่มมีการแบงเขตการปกครองเปน
หมูบานเปนตาํบลมาจนถึงปจจุบัน… 

  
 “ตอนนั้นบานผมอยูเยื้องกับภูเขาเจียก ซ่ึงภายใน
มีถ้ํา ในถ้ําก็มีพระพุทธรุปปูนปนปางไสยาสถองคใหญ
ประดิษฐานอยู และยังมีพระพุทธรูปปางอื่นๆ อีก ๓๙ องค 
สมัยเด็กๆ ถาวาง ผมมักแอบมานอนหลับที่น่ีเปนประจํา 
เพราะขางในเงียบสงบและอากาศเย็นสบายดี…  



 

 ๑๘ 

 แตก็มีนายทุนที่ไดรับสัมปทาน (โรงโมหิน) เขามาระเบิดภูเขา แรงระเบิดของภูเขาเสียง
ดังสนั่นหวั่นไหว และสั่นสะเทือนมากจนสนามกีฬาและสระวายน้ําที่อยูในบริเวณน้ันใชไมได 
ชาวบานปลูกบานเรือนอาศัยอยูรอบๆ เขา ก็เดือนรอน เพราะแรงระเบิดแตละคร้ังทําใหมีเศษ
ฝุน เศษหินจะกระเด็นออกมา ความแรงของการระเบิดยังทําใหบานเรือนแตกราว ชาวบานไมมี
ความมั่นคงปลอดภัยในการอยูอาศัยเลย จําไดวา ตอนนั้นบานผมยกพื้น ผมยืนอยูบนบาน แรง
ระเบิดทําใหขื่อบานสะเทือนเลย  
 เศษหินที่กอนใหญกระเด็นไปไมไดไกลก็จะตกอยูบริเวณรอบๆ ภูเขา สวนเศษฝุนผงที่
ละเอียดก็จะปลิวลอยไปในอากาศ ไปเกาะตามบานเรือน ขาวของเครื่องใชภายในบานของ
ชาวบานดวย ตอนนั้นเพ่ือนผมที่ชื่อลอย เขามีรถอยูคนหนึ่ง ลางและจอดไวหนาบาน แลวก็เขา
บานไป พอสักพักออกมา เขาก็ตกใจวา รถเปนอะไร ทําไมสีลอกหมดเลย ที่แทเปนฝุนหินที่มา
จับรถเขาจนขาวไปหมด น่ีคือสิ่งที่พิสูจนดวยตาได แลวมีปญหาเรื่องมลพิษทางอากาศดวย 
อากาศที่เราหายใจเขาไปก็ไมบริสุทธ ก็มีผลตอสุขภาพอนามัยอีก… 
 ปญหาที่เกิดขึ้นน้ี เคยมีคนออกมาเรียกรองอยูพักหนึ่งเหมือนกัน แตก็เงียบไปเพราะวา 
เขาบอกวา ถาคนที่ออกมาเรียกรองเปนคนหนุม ก็ใหไปบอกพอมันวา ใหตรียมผาขาวไวคลุม
รางลูกชายไวดวย แลวอยางนี้ใครจะกลาละครับ…”  
 
 ตอสูในนามกลุมอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตําบลเขาเจียก  
 
 นายชวงอาสาเขามาเปนแกนนําในการเคลื่อนไหวตอตานการระเบิดเขาเจียก ในนาม
ของกลุมอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตําบลเขาเจียก เน่ืองจากภูเขาลูกนี้มีถ้ํา มีพระพุทธรูป
ปางพุทธไสยาสถ และปางตางๆ อีกจํานวน ๓๙ รูป ที่กรมศิลปากรไดขึ้นทะเบียนไว และหากมี
การทําลายภูเขาลูกนี้จะสงผลกระทบอยางยิ่งตอสิ่งแวดลอม(มลพิษทางอากาศ)และความมั่นคง
ของประชาชน… 
 “ตอนที่ผมออกมาเปนแกนนําคัดคานกับชาวบาน ก็มีขาราชการ มีผูที่มีชื่อเสียงหลาย
คนที่เห็นดวยและสนับสนุนผมนะ แตเขาไมกลาออกหนา เพราะกลัวอันตราย เขาก็ชวย
สนับสนุนในเรื่องคาใชจายแทน บางคนก็ชวย ๒๐๐ บาท ๕๐๐ บาท ๙๐๐ บาท บางคน ๘,๐๐๐ 
บาทก็มี เพราะวาตอนที่เราเคลื่อนไหว เราก็มีคาใชจายในการทําเอกสาร การถายรูป การ
เดินทาง ฯลฯ 
 ในสมัยน้ัน กํานันก็ไมไดอยูขางชาวบาน แตไปอยูขางนายทุน… ในชวงที่ผมไป
เรียกรองที่สภาตําบล ก็มีพวกผูประกอบการพยายามมาเจรจากับผมและเพื่อนผม ผมก็บอกกับ
เขาวา ไมใชภูเขาของผม เปนภูเขาของชาวบาน เปนเรื่องของชาวบาน ใหไปคุยกับชาวบาน ถา
ชาวบานเขาไมให ผมจะไปทําอะไรได… ผมก็แนะนําเขาไปวา ที่ตรงนี้มันติดเมืองดวย ไมนาจะ
มีการระเบิดอีก ใหเขาไปบอกกับชาวบานวา เขาจะยุติการดําเนินงาน แตขอเวลาเพียง ๖ เดือน 



 

 ๑๙ 

เพ่ือเคลียรงานเคลียรสถานที่ ผมยังวา เขาทํามาตั้งนาน ขอเวลาแค ๖ เดือน ทําไมชาวบานจะ
ไมให แตเขาก็ไมเอา ผมก็เลยตองเดินหนาคัดคานตอ กับตัวกํานันเองแตกอนก็เคยสนิทสนมกัน
ดี แตพอมีผลประโยชนเขามา อะไรก็เปลี่ยนได ผมก็ไมยอม จะถึงคราวแตกหัก ผมก็ไมกลัว… 
 เม่ือหมดสัมปทาน กาํนันก็จะนําเรื่องเขาที่ประชุมสภาตําบล เพ่ือขอมติจากสภาใหมีการ
ทําสัมปทานตอ ผมทราบวามีนายทุนอยูเบื้องหลัง แลวเขาใหรายละ ๓ หม่ืนบาท เพ่ือใหเรื่อง
ผาน… กอนที่เขาจะมีการประชุมดังกลาว ผมจึงรีบทําหนังสือถึงชาวบานทุกคน ใหมาประชุมที่
สภาตําบล พอถึงวันประชุม ปรากฏวามีชาวบานมาประชุมกันเปนรอยเพ่ือสอบถามและตอรอง
กับกํานัน ทางกํานันก็บอกวา ใหสงตัวแทนมาคุยกันเพ่ือหาขอยุติ ผมก็เปนแกนนําที่เขาไปคุย
กับเขา พอผมเขาไป เขาก็ไมคอยคุยหรอก มีแตจะดาผมมากกวา เพราะวาออย(เงิน)เขาปาก
ชางแลว แตผมจะไปงางเอาออกมา ใครจะยอม… 
 ในที่สุด เม่ือคุยกันไมรูเรื่อง ก็หาขอยุติโดยการลงประชามติ คือใหยกมือ โดยกํานันถาม 
สภาวา มีใครจะใหมีการทําสัมปทานตอบาง ไมมีสภาคนใดยกมือเลย เพราะวาชาวบานอยูกัน
เปนรอย เขาก็ไมกลา ชาวบานเห็นดังนั้น ก็คิดวาตอไปจะไมมีการสัมปทานแลว ก็ไชโยโหรอง
กัน แตที่ไหนได ผมมารูภายหลังวาเขาสงเรื่องไปที่หนวยงานแลว วาชาวบานเห็นดวยและ
อนุญาตใหมีการทําสัมปทานตอได มีการลงลายมือชื่อรับรองไปตั้ง ๒๐๐ คน… 
 ผมเรียกการกระทําแบบนี้วา ตะบัดสัตย ซ่ึงผมรับไมได เพราะคนที่เราไววางใจ เรา
เลือกใหไปทําหนาที่ดูแลผลประโยชนแทนเรา ผมจึงโทรศัพทไปที่หนวยงานนั้น ถามวา สภา
ตําบลเห็นดวยใหมีการทําสัมปทานตอจริงหรือไม เขาบอกวาจริง ผมก็บอกวา ถาอยางนั้น ขอให
ชะลอเรื่องไวกอน แลวผมจะทําหนังสือคัดคานสงตามมา  
 จากน้ัน ผมก็ตั้งกลุมขึ้นมาชื่อวา กลุมอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตําบลเขาเจียก 
มีแกนนํา ๔ คน คือ ผม สมชาย สมปอง และวิรัตน และในนามของกลุมน้ี ผมและแกนนําก็ไป
รวบรวมรายชื่อคนที่ไมเห็นดวย ใหเขาลงลายมือชื่อ ชื่ออะไร อยูบานเลขที่เทาไร และใชเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน (๑๓ หลัก) กํากับไปดวยทุกคน เพราะฉะนั้น ตรงนี้เม่ือสงไปที่หนวยงานก็
จะมีความนาเชื่อถือกวา เพราะวาเขาสามารถตรวจสอบได… แลวผมก็ทําหนังสือเปดผนึกถึง
ผูวาราชการจังหวัดดวย ขอใหมีการพิจารณาเรื่องใหม ซ่ึงทางผูวาฯ ก็ขอเวลา ๑๕ วัน เพ่ือ
ตรวจสอบขอเท็จจริง 
 ตอนที่เคลื่อนไหวน้ีผมก็สงหนังสือไปตามหนวยราชการตางๆ ดวย เชน ถาสงไปที่
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ก็จะเปนประเด็นเรื่องอันตราย ถาเปนกระทรวงทรัพยากรฯ ก็จะเปน
เร่ืองสิ่งแวดลอม ถาเปนกระทรวงสาธารณสุข ก็จะเปนเรื่องสุขภาพอนามัย แมแตสํานัก
นายกรัฐมนตรีผมก็สงไป เรียกวามีทางไหนทําอะไรได ผมทําหมด…  
 ตอนน้ีจากแกนนําที่มี ๔ คนก็เพ่ิมเปน ๑๐ คน เม่ือครบ ๑๕ วัน พวกเราก็ไปพบผูวาฯ 
ดวยกันเพ่ือรับฟงผล ปรากฏวา มีคําสั่งใหยุติสัมปทานแลว… พอหลังจากนั้น เดือนหน่ึงผานไป 
ยังมีการระเบิดภูเขาตอ และคราวน้ียิ่งรุนแรงขึ้นอีก ตัวผูประกอบการเขาบอกวา ตํารวจก็ทํา
อะไรเขาไมไดหรอก เพราะเขาเลี้ยงอยู แมผมจะมีเลือดตํารวจติดอยูเพียงเล็กนอย แตตรงนี้ก็ทํา



 

 ๒๐ 

ใหผมรูสึกเสียใจ ที่เพ่ือนตํารวจของเราไมไดรับความเปนธรรม ผมยังเชื่อวาพวกเขาไมไดมีสวน
ในการกินหินที่เขาเจียก… 
 จากนั้นตัวผูประกอบการก็มาติดตอผมอีก บอกวาจะให ๗ แสนบาท ตอนกลางคืนก็มา
รับไปเลี้ยงที่รานอาหาร กะวาขากลับจะเอาผมไปนั่งยาง ผมก็กลาไป เพราะวาคนเราเกิดมาก็
ตองตายอยูแลว แลวผมก็ไมกลัว… เขาก็ยังไมละความพยายามก็ใหหลายคนมาขอรองผม สง
มือปนมาขอก็มี ใหผูหลักผูใหญมาขอก็มี เขากลาที่จะแตงเครื่องแบบมาเต็มยศเลย แตผมก็
ยืนยันวา ผมพูดมานานแลววานี่เปนสมบัติของเขาเจียก เปนสมบัติของชาวจังหวัดพัทลุง เรา
ควรจะเก็บไวใหลูกหลานตอไป…  
 ผมบอกทานวา ถาผมมีที่สักสิบไร แลวทานมาขอสัก ๒ ไร เพ่ือจะไปสรางโรงเรียน ผม
จะยกใหทานทันทีเลยครับ แตน่ีมันไมใชสมบัติของผม มันเปนสมบัติของแผนดิน แลวก็บอกวา 
จะเอาผมไปนั่งยางก็เอาไปเลย แตยังไงผมก็ไมใหหรอก… มาคิดดู ถาตอนนั้นผมตายไป ก็คง
ไมไดไปสูสุขคติหรอก เพราะชาวบานคงแหรอบเมืองพัทลุง จนผมเนานั่นแหละ” (หัวเราะ) 
 นายชวงมีความเห็นวา “จริงๆ แลวการพัฒนาบานเมือง ประเทศชาติของเรา สิ่งที่
กอสรางทั้งหลายก็ตองใชหินทั้งน้ัน ไมวาจะเปนถนนหนทางหรืออาคารบานเรือน จะมีหินเปน
องคประกอบหลักเลย และโดยเฉพาะจังหวัดพัทลุงของเรานี่ หินเขาเจียกเปนหินที่ดีที่สุด และถา
เรามีเหมืองหินที่อยูในจังหวัดเราจะไมเสียดุลการคา ชาวพัทลุงจะไดใชหินราคาถูก ไมตองไปซื้อ
มาจากจังหวัดอ่ืน แลวเงินก็จะไมไหลออกจากจังหวัด ที่จริงผมก็เขาใจกับเหตุผลเหลานี้ แต ณ 
วันนี้ หินที่เขาเจียกใชไมไดแลว เพราะติดเขตเมือง แลวหากมีการดําเนินการสัมปทานตอไป ก็
จะเกิดความไมม่ันคงปลอดภัยกับชาวบานในหลายๆ เรื่อง…”  
 ยุทธวิธีในการตอสูตางๆ ที่นายชวงนํามาใช เชน การสรางพลังจากมวลชน การระดม
พลังจากมวลชน การเขาหาหนวยงาน การทําหนังสือชี้แจงขอความเปนธรรม แมแตวิธีการพูด
การสื่อสารที่มีหลักการ มีชั้นเชิง สวนหนึ่งเขาก็มีตนทุนจากที่เคยทํางานสํานักงานตํารวจมา
กอน ความเขาใจยุทธวิธีเหลานี้ก็ทําใหเขานํามาใชในการเคลื่อนไหว และตอสู จนประสบ
ความสําเร็จ…  
 “ผมเอาทุนที่มีบวกกับสถานการณจริงที่เกิดขึ้นมานอนคิดวิเคราะหทุกคืนวาจะตอสู
อยางไร จึงจะเอาชนะเขาได ทั้งกับนายทุนและแรงเสียดทานจากผูนําในชุมชนทองถิ่น เพราะถา
ผมแพ ผมก็ตายอยางเดียว อีกอยางหนึ่งที่ผมรอดมาได เพราะผมไมใชคูแขงทางธุรกิจของเขา 
ผมไมไดทําโรงเลื่อย โรงโม แตที่ผมเรียกรองน่ี ผมทําโดยหลักการ ทําเพื่อความถูกตอง ไมได
ทําเพื่อผลประโยชนของตัวเอง” 
 
 
 
 
 



 

 ๒๑ 

 ชวงชิงความไดเปรียบทางพื้นที่  
 
 แมวาจะมีหนังสือจากหนวยงานออกมาแลววาไมใหสัมปทานตอ แตผูประกอบการก็ยัง
ไมหยุดการดําเนินงาน และยังมีกํานันซึ่งเปนฝายผูประกอบการคอยขัดขวางอยู… 
 “ผมกับแกนนํา พวกเราสี่คนก็ไมใชมีใครสมบูรณนะ ผมก็ตาบอด เพ่ือนอีกคนก็เปนใบ 
อีกคนก็บาๆ บอๆ ไมเต็มบาท คือมีทั้ง บอด ใบ บา ฝายนั้นเขาก็บอกวา เขาไมกลัวหรอก ไอ
สามบอนี่ทําอะไรเขาไมไดหรอก แลวเราจะทําอยางไร… 
 ผมกับแกนนําจึงตองชิงความไดเปรียบในพื้นที่ เราคิดจะสรางบันใดคอนกรีตขึ้นสูยอด
เขา แลวงบประมาณที่จะมาสรางมาจากไหน แลวใครจะเปนคนสราง เม่ือเราไมใชเจาของเงิน 
เราขอเขามา เปนของชาวบาน เราก็ตองใหเขามามีสวนรวมสราง แลวเราก็จะไปสรางพระประ
ทานบนยอดเขาดวย ตรงนี้เขาเจียกก็จะกลายเปนสมบัติของทุกคน ที่ทุกคนมีสวนรวม ทุกคน
เปนเจาของ น่ีคือยุทธวิธีในการชวงชิงความไดเปรียบในพื้นที่ของผม…”  
 ในการดําเนินงาน ขั้นแรก นายชวงวางแผนโดยการเชิญพระมาเปนประธานโครงการ 
ใหทานมาเปนคนออกหนาให และขั้นตอมาก็คือ การเชิญนักการเมืองมาเปนคนหาเงิน… 
 “การทําบันไดตรงนี้ก็ตองใชเงินเปนจํานวนมาก ผมและแกนนํา พวกเราไมมีศักยภาพที่
จะทําไดหรอก ผมจึงตัดสินใจมาพ่ึงใบบุญของรองเจาคณะจังหวัด ซ่ึงทานก็เปนชาวเขาเจียก
เหมือนกัน ผมก็เลารายละเอียดใหทานฟง และก็กราบนิมนตทาน เพ่ือเชิญใหทานมาเปน
ประทานโครงการจัดสรางบันใดขึ้นเขาเจียกให ผมอาศัยทําเปนโครงการสรางบันไดขึ้นเขาเจียก
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ครบรอบ ๗๒ พรรษา ตอนนี้ผมก็ไดฝายสงฆมา
ออกหนาเปนประธานให (เปนกันชน)  
 แลวเราจะเอาเงินมาจากไหน ผมก็มาติดตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุงสมัย
น้ัน เพ่ือใหทานชวย… ความจริงผมไมชอบการเรียกรองที่ตองไปตัดน้ํา ตัดไฟ หรือปดถนน 
เพราะวามันทําใหคนอ่ืนเขาเดือดรอน แตผมก็ดูแลววา เราปดถนนก็จริง แตเราก็เหลือทางใหรถ
เลี่ยงผานไปได แตที่ตองทําเพื่อใหเปนขาว พอเปนขาวหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของก็ตองลงมาดู
เราแนนอน แลวทาน สส. ในจังหวัด ทานก็มาหามไว เม่ือทานมาหามไวผมก็ถือวาทานอยูขาง
เราแลว ผมก็ใหทานเปนประธานดําเนินการจัดสรางดวยเลย… 
 จากนั้นผมก็ขอใหทางเจาคณะจังหวัดทําหนังสือถึงชาวบาน เชิญประชุมเพ่ือขอความ
คิดเห็นจากเสียงสวนใหญในการจัดสรางบันไดขึ้นเขาเจียก ตอนนั้น กํานัน ผูใหญบาน คนใน
หมูบานที่เกี่ยวของตองมาเขารวมเพ่ือรับรูรับทราบทั้งหมด เพราะผมไมไดเชิญเอง ทางเจาคณะ
จังหวัดเปนคนนเชิญ เม่ือทานเจาคณะจังหวัดมาเปดประชุม ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการ
สรางแลว ทานก็โยนลูกใหผมตอ ผมก็บอกวา บานเราอยูอยางนี้มานาน แตที่อ่ืนเขาลาดยางแลว 
และบานเราอยูติดถนนสายเอเชีย ติดกับตัวเมือง สวนที่วัดเขาเจียก และภูเขาเจียกเองก็มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว เปนแหลงพักผอนหยอนใจได ยิ่งถามีการสรางบันได



 

 ๒๒ 

ขึ้นสูยอดเขา เราสามารถขึ้นไปชมภูมิทัศนรอบๆ ภูเขาได และชมทัศนียภาพของตัวเมืองพัทลุง
ไดดวย เพ่ือใหคนไดมาเที่ยวบานเรา และจะไดมีรายไดเขามา ซ่ึงนาจะเปนการดี ผมจึงขอความ
คิดเห็นจากเสียงสวนใหญวาเห็นดวยหรือไม ปรากฏวาทุกคนเห็นดวย คนที่ไมเห็นดวย ก็ไม
กลายกมือ เขานั่งเฉยๆ  ผมก็ถือวามติเปนเอกฉันท แลวผมก็บอกวา แต ณ วันนี้ เรายังไมมี
เงินทุนเลยสักบาทที่จะมาดําเนินการ แมแตเงินที่จะมาทําพิธีวางศิลาฤกษกอนเรายังไมมี 
ชาวบานไดฟงเขาเลยก็ชวยกันลงขันให ตอนนั้นไดมา ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท และเรายังมีเงิน
เหลือจากการตอสูอีกประมาณ ๙๐๐ บาท  
 จากนั้น เราก็ไปพบ สว.ทานหนึ่ง ทานเปนประธานกรรมกาธิการการปกครอง และทาน
เปนคนที่กําลังสรางบันใดขึ้นภูเขาอกทะลุดวย โดยเปาหมายของทานคือจะขึ้นไปสรางเจดียองค
ใหญบนขอดเขา ซ่ึงก็สอดคลองกันกับแนวทางของผมที่จะสรางพระประธานบนยอดเขาเจียกพอ
ดี ถาหากดําเนินการสําเร็จก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทีเดียว เพราะตําแหนงของทั้งสอง
จุดนี้เปนจุดยุทธศาสตรที่มีผูคนใชเสนทางทั้งทางรถยนตและรถไฟวันละหลายหมื่นคน เม่ือเขา
เดินทางมาถึงพัทลุง หันไปทางทิศตะวันออกก็จะเห็นเจดีย เม่ือหันไปทางทิศตะวันตกก็จะเห็น
พระประธานที่หันหนามาทางตะวันกออก มาทางเจดีย ซ่ึงทั้งสององคก็ถือวาเปนของคูกันอยู
แลวในทางพระพุทธศาสนา และตรงนี้ก็จะทําใหสัญลักษณของจังหวัดพัทลุงเปลี่ยนแปลงไป…” 
 

 
บานเขาเจียก                                       บันไดขึ้นเขาเจียก 

 
 ผลักดันเพื่อใหเขาเจียกเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 ในวันที่ลงมือสรางบันไดขั้นแรกคือวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ และบันไดขั้นสุดทายคือขั้น
ที่ ๘๓๙ มาเสร็จเม่ือวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ พอดี ระยะความยาวจากบันไดขั้นแรกถึงขั้น
สุดทาย ๔๘๐ เมตร ใชงบประมาณในการกอสราง ๑,๓๒๒,๑๗๔.๕๐ บาท 
 นอกจากการริเริ่มใหมีการสรางบันไดขึ้นสูยอดเขาแลว นายชวงยังมีสวนในการผลักดัน
อีกหลายเรื่อง บางเรื่องเขาทําเองไมได ก็ใหแนวทางแกผูที่เกี่ยวของไปปฏิบัติ เพ่ือหวังวาเขา
เจียกจะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง…   
 “ในการกอสรางเราก็อาศัยแรงงานจากหลายคนมาชวย เชน นักเรียนวิทยาลัยเทคนิค 
และมีชาวบานบาง เราก็ทําไปเรื่อยๆ ทําวันละนิดวันละหนอย วันไหนมีคนมาชวยมาก ก็ทํา



 

 ๒๓ 

ไดมาก วันไหนมีคนมานอย ก็ไดนอย วันไหนไมมีใครมาเลย ก็หยุด… พอทําไปไดครึ่งทาง ผม
ลองมาคํานวณดูวา เราสรางไดแคน้ี ใชเงินไปเทานื้ จึงกลับมาคิดใหมวาเงินจํานวนที่เหลือ ถา
เรานําไปจางชาวบานใหมาชวยขนหินขึ้นไป นาจะดีกวา เพราะอยากใหชาวบานมามีสวนรวม 
แตเราใหคาตอบแทนเขา เขาจะไดมีรายไดดวย แลวเขาก็จะรูสึกรักและหวงแหนภูเขาที่ตัวเองมี
สวนรวมสรางดวย สวนเด็กๆ ก็ไมตองเสียการเรียน สวนขางบนก็มีคนงานกอสรางคอยอยูแลว 
มีสถาปกคอยคุมงานอยูดวย เพราะผมใหเขาชวยดูวาจะสรางยังไงที่จะไมทําลายสิ่งแวดลอม 
และตนไมบนเขา ถามีโขดหิน ผมก็ใหเขาออมไป…  
 เดือนหนึ่งๆ ผมตองจายคาโทรศัพทไปกวา ๒,๐๐๐ บาท เพราะผมอาศัยการสั่งงานและ
ประสานงานทางโทรศัพทเปนสวนใหญ เม่ือสรางบันใดเสร็จแลวก็จะตองสรางพระประธานบน
ยอดเขาตอ ตอนน้ีมีเงินจากผูมีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อสรางพระประธาน ๙๐๐,๐๐๐ กวาบาทแลว 
ตอนนี้เราออกแบบหนาตักองคพระไวเสร็จแลวคือ ๙ เมตร ๘๐ เซ็นติเมตร กะวาจะลงมือสราง
ในปลายปน้ี…  
 เรื่องที่ผมผลักดันตอมาก็คือ ใหกรรมการวัดตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพ่ือทําโครงการ
สรางพระประธานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในวาระที่ทรงมีพระชนมายุ
ครบ ๘๐ พรรษา และใหทําหนังสือถึงสํานักราชวังเพ่ือกราบบังคมทูลใหพระองคทรงทราบวา ที่
ตําบลเขาเจียกจะมีโครงการนี้ และทําหนังสือขอพระราชทานชื่อองคพระประธาน และถาเปนไป
ไดก็จะทําหนังสือถึงจังหวัดและสมเด็จพระสังฆราชจะขอพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไวที่
เศียรพระดวย 
 นอกจากนี้ ที่หนาฐานองคพระก็จะทําชองที่เก็บอัฐิของ ๓ พระเกจิที่เปนที่เคารพศรัทธา
ดวย ชองแรก ไดแก พระธรรมบดี อดีตเจาคณะจังหวัด อดีตประธานภาค ชองที่สองคือ หลวง
พอปญญานันทภิกขุ เพราะทานเปนคนตําบลเขาเจียกเหมือนกัน และชองที่สามคือ เจาอาวาส
วัดเขาเจียก และหากสมเด็จพระสังฆราชพระราชทานอนุญาตแลว ก็จะเปนเรื่องใหญ ที่น้ีทาง
จังหวัดก็ตองลงมารับผิดชอบดวย เชน จัดขบวนไปรับพระบรมสารีริกธาตุ สวนประชาชนที่ไป
กราบไวก็จะไดทําบุญไปดวย   
 เม่ือพระบามสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงทราบถึงโครงการแลว และพระราชทานชื่อองค
พระประธานมาแลว จากนั้นก็ตองทําหนังสือถึงสํานักพระราชวังกราบบังคมทูลเชิญทานเสด็จมา
เปนประธานในการเทฐานสรางองคพระ ซ่ึงพระองคทานก็จะมอบหมายใหเจานายพระองคใด
พระองคองคเสด็จมาแทนแนนอน ซ่ึงตรงนี้ก็จะเปนงานใหญ และวันนั้นเราก็จะไดเงินจากการ
ทําบุญอีกมาเปนทุนในการกอสรางอีก โดยเราจะทําเหรียญจําลององคพระประธานมอบใหกับผู
ที่มาเขาเฝารับเสด็จและมาทําบุญทั่วๆ ไป สวนคนที่บริจาคเยอะๆ เชน ๓๐,๐๐๐ บาท ก็จะให
เจานายพระองคน้ันเปนผูพระราชทานให จะเปนพระประธานจําลอง หนาตัก ๓ น้ิว ถาบริจาค 
๕๐,๐๐๐ บาท ก็จะเปนพระประธานจําลอง หนาตัก ๕ น้ิว เปนตน  
 ตอนน้ีผมก็ใหแนวทางอันน้ีกับนายก อบต. เขาเจียก และกํานันตําบลเขาเจียกไวแลว 
ซ่ึงทั้งสองคนนี้เปนคนที่มีอุดมการณเดียวกับผม เขาก็อยากจะทํา (สวนกํานันคนกอนที่เคยมี



 

 ๒๔ 

ปญหาเรื่องสัมปทานนั้นเสียชีวิตไปแลว) ผมบอกกับเขาวา (ทั้งนายกและกํานัน) ใครมาจากทาง
เหนือ มาจากทางใต หรือมาจากตะวันตก ก็จะเห็นพระประธานเดนเปนสงาอยูบนภูเขา เขาก็
ตองถามวานั่นพระอะไร องคใหญจังเลย อยูตําบลอะไร แลวใครเปนคนทํา ก็จะมาลงที่ตําบลเขา
เจียก ก็ไดพวกคุณนั่นแหละ เขาไมถามหรอกวาคนตาบอดเปนคนทํา แลวงานกอสรางแบบนี้คง
จะไมเสร็จในวันสองวันหรอก เม่ือคุณเปนคนเรงรัดดําเนินการ เม่ือคุณหมดวาระ ชาวบานเขาก็
ตองเลือกใหคุณเขามาอีก เพราะเขาอยากใหมาสานตอ มาสรางใหเสร็จ ก็ไดกับพวกคุณอีก 
เพราะฉะนั้นใหรีบลงมือทําเสีย สมัยหนาคุณไมตองเดินขอเสียง ชาวบานเขาจะมาเรียกรองให
คุณลงเอง คุณทําผลงานไปเถอะ…” 

 
 ผูนําคนตาบอดแหงเมืองโนราห 

 
 เม่ือป ๒๕๔๕ ซ่ึงเปนปที่รัฐบาลไดประกาศใหเปนปสงเสริมอาชีพคนพิการ นายชวงก็ได
เขาไปฝกอาชีพนวดแผนไทย และรวมกับเพ่ือนที่เรียนดวยกันกอตั้งสมาคมคนตาบอดจังหวัด
พัทลุง ขึ้นในปเดียวกัน ดวยแนวคิดที่วา เราจะตองทําสมาคม ทําชมรมยังไมเขมแข็งพอ โดยมี
แรงบันดาลใจคือ เม่ือเปรียบเทียบกับตัวเอง หลังจากที่พอแมเสียชีวิตแลว เราจะอยูอยางไร แลว
คนตาบอดอื่นละ เขาจะอยูอยางไร เพราะฉะนั้นเขาจะตองมีอาชีพ มีรายได เพ่ือที่จะพ่ึงตัวเองได 
ตรงนี้จึงดลบันดาลใจใหนายชวงคิดวาเขาจะตองทํางานเพื่อคนตาบอด เพราะรูวาคนตาบอดตอง
ลําบากเมื่อหมดพอหมดแมแลว… 
 
 เขาโครงการฝกอาชีพ 
  
 ตั้งแตป ๒๕๓๖ นายชวงเคยติดตอกับนายก อบต.เขาเจียก เพ่ือขอรายชื่อคนตาบอด ที่
มีอยูในตําบล เพราะตองการจะทําหนังสือถึงคนตาบอด เชิญใหเขามาประชุมกัน เพราะอยากจะ
ทําชมรมของคนตาบอด แตวาชวงนั้นชมรมก็ยังไมเกิดขึ้น ดวยเหตุปจจัยหลายๆ อยาง แต
ความคิดนั้นก็ยังติดอยูในใจของเขามาตลอด… 
 “พอป ๒๕๔๕ ที่รัฐบาลไดประกาศใหเปนปสงเสริมอาชีพคนพิการ สมาคมคนพิการแหง
ประเทศไทยไดรับการจัดสรรงบประมาณมา ๖ ลานบาท สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย
ไดมา ๔ ลานบาท แลวก็มาทําโครงการสงเสริมอาชีพ จึงมีโครงการนวดเกิดขึ้น ที่ภาคใตมี
โครงการลงมา ๓ จังหวัด มีพัทลุงเปนหนึ่งในนั้นดวย  
 ตอนนั้นความที่ยังไมมีองคกรของคนตาบอดในจังหวัดพัทลุง ทางสมาคมคนตาบอดแหง
ประเทศไทยจึงมาประสานกับศูนยการศึกษาพิเศษในพื้นที่ใหเปนผูประสานงานในการหาคนตา
บอดมาเรียนนวด ประสานขอใชสถานที่สนามกีฬาจังหวัด และประสานให กศน. เขามาออก



 

 ๒๕ 

ใบรับรองหลักสูตรให คือ เปนหลักสูตรของ กศน. แตใชงบประมาณของสมาคมคนตาบอดแหง
ประเทศไทย  
 โครงการสอนนวดมาลงที่พัทลุง เขาก็ไปใชสถานที่ที่บานผม คือ สนามกีฬากลางจังหวัด
พัทลุง ตําบลเขาเจียก (เรียนที่ไตถุนสนามกีฬา) เขาไปหาคนตาบอดมาสอนเรียนนวดได ๑๐ 
กวาคนแลว ผมก็เปนคนตาบอด แลวก็อายุมากแลว ผมไมไดคิดวาอยากจะเปนหมอนวด แตเขา
มาถึงหนาบานเราแลว เราจะไมออกมาก็กระไรอยู ผมคิดวาเปนโอกาสดีที่ตาบอดไดมารวมกัน 
ถึงแมวาตอนนั้นจะมีจํานวนนอย แตเพ่ือใหบรรลุความคิดที่จะสรางชมรม ผมก็ตองมารวมดวย 
 จําไดวา โครงการตองเลื่อนมาถึง ๒ ครั้ง เพราะวายังหาคนตาบอดมาเรียนนวดไมได 
ตอนแรกผมคิดวา ผมเปนคนตาบอดที่แกที่สุดแลวที่มาเรียน แตเอาเขาจริงๆ ยังมีแกกวาผมอีก 
อายุ ๖๐ ป ๗๐ ป ก็มี สุดทายก็ไดคนตาบอดที่มาเรียนวดมี ๑๖ คน มีสตรีผูดอยโอกาสอีก ๔ 
คน ใชเวลาเรียน ๔ เดือน คือ ตั้งแตวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ และรับประกาศนียบัตรวันที่ ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
 ตอนวันเปดงาน มีทานรองผูราชการจังหวัดสมัยน้ัน มาเปนประธานเปดโครงการ ฯ ให 
ในตอนทายทานก็กลาววา “รุนน้ีมีเพ่ือนเรียนผมเรียนดวยคนหนึ่ง ก็ขอใหเขาเรียนสําเร็จ และได
นําวิชาความรูไปสรางคุณประโยชนตอคนตาบอดตามที่เขามุงหวังไว…” จากนั้นนายกสมาคม
กีฬาประจังหวัด ก็พูดตอวา คนที่ทานรองผูวาฯ กลาวถึง “เขาเปนนักตอสูแหงภูผา” แลวทานก็ชี้
ไปยังภูเขาที่อยูขางหลังแลววา “คนๆ น้ีไดตอสูมาดวยตัวเอง เพ่ือใหภูเขาแหงน้ียืนหยัดอยูได
จนถึงทุกวันน้ี…” 
 
 รวมคนกอตั้งสมาคม 
 
 “เม่ือมาเรียนแลว ผมก็คุยกับเพ่ือนและชวนใหมารวมกลุมกัน ผมบอกวา ที่เรามีโอกาส 
มีวันนี้ เพราะเรามีสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย แลวถาในจังหวัดของเรามีสมาคมคนตา
บอดประจําจังหวัดบางละ คนตาบอดที่อยูในจังหวัดจะไดประโยชนอีกเทาไร แลวเม่ือเรานวด
เสร็จแลว เราตองฝกงานตอ คือ นวดบริการประชาชน ๑ เดือน น่ีขนาดเรานวดฟรี ยังไดเงินกัน
คนละ ๑๐๐ - ๒๐๐ บาท ไดทุกวัน ไดทุกคน แลวถาคนตาบอดอื่นไดมาฝกนวดบางละ เขาก็
สามารถนําวิชาความรูน้ีไปประกอบอาชีพได แลวจะทําใหคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นขนาดไหน…  
 นอกจากนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับตัวเอง ที่เปนลูกคนเล็ก พอแมดูและเอาใจใสมาก จน
บางครั้งเราก็ทําอะไรไมเปน แลวเม่ือผมกลายมาเปนคนตาบอด พอแมก็ยิ่งเปนหวงมาก กวา
ทานจะจากไปได ทานฝากฝงผมกับพ่ีนองกับญาติๆ ทุกคน บอกใหชวยดูแลผมได เพราะทาน
เปนหวงผมมาก ผมก็มาคิดวา พอแมซ่ึงเปรียบเสมือนรมโพธิ์รมไทรของลูก ลูกจะอยูสุขสบาย
ภายใตรวมเงาอันน้ี แตเม่ือวันหน่ึง เม่ือโพธิ์ไทรลมลงละ หลังจากที่พอแมเสียไปแลว เราจะอยู
อยางไร พ่ีนองก็มีครอบครัว มีภาระของเขา เขาคงจะมาดูแลเราตลอดไมได แตยังไงเราก็ตอง



 

 ๒๖ 

กินอยางนอยวันละสองมื้อ เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ทําใหผมคิดวา แลวถาเปนคนตาบอดอื่นละ 
เขาจะอยูอยางไร ดวยเหตุที่เราก็เปนคนตาบอด เรารูจักคนตาบอดอยางดี ตรงนี้ดลบันดาลใจให
เราตองทํางานเพื่อคนตาบอด เพราะรูวาคนตาบอดจะตองลําบากเมื่อหมดพอหมดแมแลว… 
 เม่ือเปนอยางนี้ ผมก็บอกกับเพ่ือนวา เราจะตองทําสมาคม ทําชมรมยังไมเขมแข็งพอ 
เม่ือเพ่ือนเห็นดวย เราก็หาขอมูลวาถาจัดตั้งเปนสมาคมจะตองมีโครงสรางคณะกรรมการเทาไร  
ไดขอมูลมาวา ไมต่ําวา ๑๐ คน แตพวกเรามี ๑๖ คน ก็เขาทางเลย แลวจังหวัดเราก็มี
ผูแทนราษฎร เราเปนราษฎรก็ตองไปหาผูแทน พวกเราก็ไปพบ ทาน สส.จังหวัดพัทลุงสมัยน้ัน 
เพ่ือขอคําปรึกษา ทานก็วาดี และสนับสนุนพวกเราเต็มที่ พอเรียนจบ เราก็กอตั้งเปนสมาคมคน
ตาบอดจังหวัดพัทลุงทันที 
 ความจริงตามกฎหมายแลวสมาคมเกิดขึ้นตั้งแตตอนที่ยังเรียนไมจบดวยซํ้า คือ ในการ
ทําเรื่องจัดตั้งเปนสมาคม เราจะตองทําเอกสารยื่นไปดวย แตพวกเราเปนคนตาบอดจะทํา
อยางไร เราเปนคนตาบอดเรามองไมเห็น ผมจึงไปขอความอนุเคราะหเจาหนาที่จาก
ประชาสงเคราะหใหเขามาชวย ใหเขาเปนฝายเลขาชวยทําเรื่องเอกสารให เราทําหนังสือเสร็จ
ภายในเดือนเดียว นับตั้งแตคุยกับเพ่ือนวาจะตั้งสมาคม พอปลายเดือนเมษายน ผมก็ถือหนังสือ
ไปยื่นใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไปที่อําเภอ ไปที่นายทะเบียนจังหวัด ผมเดือนเรื่องอยู ๒ เดือน 
จนวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ ก็ไดรับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนจังหวัด เปนสมาคมคน
ตาบอดจังหวัดพัทลุง โดยมีคนตาบอด ๑๖ คน ที่เรียนดวยกันมาเปนกรรมการ ถือวาเปนสมาชิก
เริ่มกอการยุคแรก…” 
 
 เปดสมาคม…เปดรานนวด 
 

  
นายชวงและกรรมการยุคแรกๆ                   นายชวง และนางเพ็ญศรี (ภรรยา) 

 
 “เม่ือตั้งสมาคมแลว ผมก็มาคิดวา เม่ือเพ่ือนเรียนจบแลวเขาก็กระจัดกระจายกันไป บาง
คนก็กลับบาน แลวเขาก็ไมไดนําวิชาความรูที่เรียนไปใช งบประมาณโครงการที่ลงไปกวา ๒ 
แสนบาท ก็ไมเกิดประโยชนอะไร แลวสมาคมที่เราจัดตั้งขึ้นละจะเอาไปไวที่ไหน จะเอาปายไป
แขวนไวที่บานผมที่เขาเจียกอยางนั้นหรือ แลววันที่มีประชุมกรรมการจะทําอยางไร เงิน



 

 ๒๗ 

งบประมาณที่จะมาใชเปนคาจัดประชุม คาเดินทางก็ไมมี อยางนี้ตอไป หมอนวดคนตาบอดก็คง
สูญหายหมด 
 เพราะฉะนั้นสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุงจะไปอยูที่บานผมไมได และความที่ผมคน
พ้ืนที่ ตรงน้ีเปนทุนที่ทําใหผมรูจักคนเยอะ และรูจักพื้นที่ในเมืองพัทลุงเปนอยางดี เพราะตอน
เด็กๆ ถึงแมวาบานผมจะอยูเขาเจียก แตผมไมอยูติดบานหรอก ผมเอารถมอเตอรไซคมาขี่ไป
ทั่วเมือง ตอนนี้ผมตองการหาสถานที่ในการจัดตั้งสมาคมในเมืองพัทลุง แลวจะทําอยางไร… 
 ความจริงผมมีคนรูจักเยอะ ใหเขาชวยดูที่ใหก็ได แลวผมก็ทํารานนวดของตัวเอง เอา
หมอนวดมาอยูรวมกัน วันหน่ึงๆ ผมจะมีรายไดเยอะเลย เม่ือหักคาใชจายแลว รายไดก็จะเขา
กระเปาคุณเพ็ญศรี ผมจะเห็นแกตัวทําอยางนั้นก็ได แตผมไมทํา… เม่ือผมตาบอดและเราจัดตั้ง
เปนสมาคมแลว ผมก็ตองการทํารานนวดของสมาคม เม่ือหักคาใชจายแลว รายไดจะเปนของ
สมาคม เม่ือเปนอยางนี้ เวลามีการประชุม กรรมการที่มาก็จะมีอาหารกลางวัน ถาเรามีรายได
มากขึ้นก็จะมีคาพาหนะ ถาเรามีรายไดมากขึ้นก็จะมีสวัสดิการใหกับคนตาบอด เพราะฉะน้ัน
สมาคมจะตองมีรายได รานนวดจะตองเปนของสมาคม… 
  ผมจึงลองโทรศัพทไปหาทานนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพัทลุงดู เรียนทานวา เรื่องมี
ที่มาที่ไปอยางไร ตอนนี้สมาคมไดรับการจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายแลว และสมาชิกก็
ตองการหาสถานที่ในการตั้งสมาคมและเปนสถานประกอบการนวดควบคูกันไปดวย ทานไดยิน
อยางนั้น ก็แสดงความสนใจมาก บอกวาใหมาคุยกัน ผมจึงทําหนังสือในนามสมาคมนําไปดวย 
เพ่ือขอคุยกับทาน ผมเรียนทานไปวา พวกเราจะเรียบจบและรับประกาศนียบัตรในวันที่ ๑๒ 
กรกฎาคม ก็อยากจะเขาอยูวันน้ันเลย  
 หลังจากนั้นสามวัน ทานก็โทรศัพทกลับมาหาผม บอกวา หาสถานที่ใหไดแลว ตั้งอยู
ตรงนั้นตรงนี้ ผมฟงแลวก็ตกใจเลย เพราะสถานที่ที่ทานบอก ผมรูจักดีวาอยูตรงไหน ที่ตรงนั้นมี
ทําเลที่ดีมาก เปนอาคารพานิชสามชั้น เพราะฉะนั้นราคาก็จะแพงดวย ผมก็เรียนทานไปตาม
ตรงวา สถานที่แบบน้ัน ราคาจะสูงและจะเขาอยูไดจะตองมีคาลวงหนา ผมคงไมมีปญญาหรอก
ครับทาน ทานก็บอกวา ไมเปนไร เด๋ียวผมจะดูแลระยะแรกให ทานถามผมวา นายกพอใจไหม 
ผมก็วา พอใจมากครับ ทานใหคนขับรถเอากุญแจมาใหผมเลย รุงขึ้นผมก็มาดู เดิมที่น่ีเปนที่เก็บ
ของและวางอยู ทานใหเอารถดับเพลิงมาสองคัน เอาคนงานมาดูแลขัดลาง ทาสีใหมให ทาน
นายกเทศมนตรียังกรุณาจายเงินลวงหนาให ๓ เดือนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท แลวก็ดําเนินการเรื่อง
พิธีการเปดสมาคม ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม โดยเชิญผูวาราชการจังหวัดมาเปนประธานเปดงาน
ใหดวย   
 ตอนน้ันหลายคนก็รูขาววาพวกเรากําลังหาเงินเพ่ือเปดรานนวดดวย ทาน สส. ก็ชวย
บริจาคเตียงนวดให ๕ เตียง นายกเทศมนตรีบริจาค ๒,๐๐๐ บาท นายก อบต.เขาเจียกมาเยี่ยม 
ก็สมทบมา ๕๐๐ บาท ผมก็นําเงินไปเปดบัญชี ๕๐๐ บาท และนําเงินไปเสียคาธรรมเนียมจด
ทะเบียนสมาคม ๒,๐๐๐ บาท พอดี  



 

 ๒๘ 

 วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ชวงเชามีการทําบุญที่สมาคม และ ๑๐ นาฬิกา ก็มีการทอดผาปาที่
เขาเจียก มีคนถามวา สมาคมเพิ่งจะตั้งใหมๆ จะเอาเงินไปทําอะไร ผมก็บอกวา จะตั้งเปน
กองทุนบํารุงรักษาขั้นบันไดขึ้นเขาเจียก เพราะวาบันไดเราสรางเสร็จแลว มีคนไปคนมา ก็
จะตองมีคนดูแล แลวเราจะเอาเงินที่ไหน เงินสวนนี้ก็จะเปนกองทุนตั้งไว ซ่ึงตอนนี้กองทุนน้ีก็ยัง
อยู พอชวงบาย ๑๓ นาฬิกา ก็มีพิธีมอบประกาศนียบัตรของโครงการฝกอาชีพนวดแผนไทยที่
สนามกีฬา ผมก็ไปรวมงานที่น่ันตอ เรียกวา ทําสามงานในวันเดียวกันเลย” 

 
 คนพิการตัวอยางประจําป ๒๕๔๙ 

 
 จากปรัชญาสากลที่วา “มนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน และสามารถพัฒนาศักยภาพ
เพ่ือนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ ดี หากไดรับโอกาสอยางเสมอภาคกับผู อ่ืน” คํากลาวนี้
ครอบคลุมคนทุกกลุมในสังคม ซ่ึงไมเวนแมแตคนพิการ เพราะเขาก็มีศักยภาพที่สามารถพึ่งพา
ตนเองได พัฒนาตนเองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีได สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
และยังมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศได… 
 ปจจุบันนายชวง นอกจากจากจะดํารงตําแหนงเปนนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัด
พัทลุงแลว ยังเปนกรรมการบริหารของสภาคนพิการทุกประเภท กรรมการอํานวยการสมาคม
คนตาบอดแหงประเทศไทย ประธานเขตของสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย สาขาภาคใต
ตอนลาง๑ และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชิวิตคนตาบอด…   
 ความทุมเทในการทํางานเพื่อคนตาบอดตลอดระยะเวลา 
๕ ปที่ผานมา ทําใหสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ ไดพิจารณาคัดเลือกบุคคลพิการตัวอยาง 
ประจําป ๒๕๔๙ จํานวน ๑๘ คน ซ่ึงนายชวง เปนคนพิการ
ทางการมองเห็นภายหลังที่ไดรับการคัดเลือกในครั้งนี้ดวย โดย
ไดเขารับประทานรางวัลจากพระเจาวรวงศเธอพระองคโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานวันคนพิการ ที่สวนอัมพร วันที่ ๑๑ พฤษจิกายน ๒๕๔๙  
 “รางวัลน้ีเปนเกียรติประวัติ และกําลังใจใหผมในการทํางานเพื่อคนตาบอดเพิ่มเทา
ทวีคูณ… เพราะที่ทํามาทั้งหมดไมไดคิดไมไดหวังอะไร ขอใหเราไดทําเพื่อคนพิการ เพ่ือคนตา
บอด เทานี้ผมก็มีความสุขพอแลว แตเม่ือไดรับพระกรุณาจากเจาฟาเจาแผนดิน เหมือนตัวเอง

                                                 
๑ สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย สาขาภาคใตตอนลาง ดูแลรับผิดชอบคนตาบอดใน ๗ จังหวัดภาคใต
ตอนลาง ไดแก สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง สตูล และพัทลุง มีสํานักงานอยูที่จังหวัดพัทลุง มีนาย
ชวง เรืองจันทร เปนประธานสาขา. 



 

 ๒๙ 

ไดรับดอกไมจากสวรรค ก็เปนที่ปลาบปลื้ม เปนที่ภาคภูมิใจ ตรงนี้ก็จะเปนกําลังใจใหผมตอง
ทํางานตอสูตอไป…” 
  ไมเพียงแตตัวนายชวงเองที่รูสึกปลาบปลื้มเทานั้น แตคนในตําบลเขาเจียกเองก็รูสึก
ยินดีไมแพเขาเชนกัน วันที่เขาเดินทางกลับมาถึงสถานีรถไฟพัทลุงน้ัน นายก อบต. กํานัน และ
ชาวตําบลเขาเจียกก็แหไปตอนรับเขา และจัดเลี้ยงแสดงความยินดีกันทั้งตําบล… 
 

 
รางวลัเกียรติคุณบุคคลพิการดีเดน รางวลัแหงชวีิต 

 
         หากใครที่กําลังทอแท หมดกําลังใจ ลองมองกลับไปที่คนดอยโอกาสหรือคนพิการ
จะเห็นไดวาตัวเองเกิดมาโชคดีกวาพวกเขามาก เพราะคนพิการหรือคนดอยโอกาสบาง
คนตองสูกับชะตาชีวิตที่แสนรันทด และไมเพียงแตสูเพ่ือเอาตัวรอดเทานั้น แตพวกเขายงั
สูดวยรอยยิ้มและเพ่ือที่จะมีชีวิตอยูรอดบนโลกใบนี้ อยางนายชวง เรืองจันทร ๑ ใน ๑๘ 
คนผูพิการที่ไดรับรางวัล “บุคคลพิการตัวอยาง ป ๒๕๔๙” ในงานคนพิการไทย...ใตรม
พระบารมี ๖๐ ป ทรงครองราชย จัดโดยสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ  
 นายชวง ชาวพัทลุง วัย ๕๙ ป เปนผูพิการทางสายตาเมื่อตอนอายุ ๓๖ ป เพราะ
ประสบอุบัติเหตุรายแรงทําใหโลกของเขามืดลงทันใด นอกจากนี้ เขายังเสียภรรยาใน
อุบัติเหตุครั้งน้ันดวย ทําใหเขาเสียใจและทอแทมาก แตสิ่งหน่ึงที่ทําใหเขาตองลุกขึ้นสูคือ 
ลูกชายหญิงทั้ง ๔ คนที่ตองไดรับการดูแลอยู  
 นายชวงไดรักษาตัวพรอมกับฟนฟูจิตใจดวยการหันหนาพึ่งธรรมมะ พรอมทั้ง
ชวยเหลือสังคม ดวยการเปนแกนนําตอตานใหยกเลิกสัญญาสัมปทานระเบิดและยอยหิน
ที่เขาเจียก เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว จนในที่สุดกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีคําสั่งให
ยกเลิกระเบิดไป รวมทั้งจัดกองทุนพัฒนาอาชีพประจําหมูบาน ไดเขารับการฝกอบรม
นวดแผนไทย และตั้งสมาคมคนตาบอดเพื่อชวยเหลือคนตาบอดที่อยูหางไกลไดฝกอบรม
นวดแผนไทย ทําใหทุกคนไดมีอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว และในฐานะนายกสมาคมคนตา
บอดยังจัดสวัสดิการใหกับสมาชิก อาทิ สินไหมคนตาบอดที่สมรส สวัสดิการคลอดบุตร 
เปนตน 
 รางวัลน้ีจึงเปนด่ังกําลังใจสําคัญที่แกคนพิการ และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การยอมรับ
จากคนในสังคม 
 

ขาวจาก นสพ.มติชน ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙  
ที่มา : http://www.socialwarning.m-society.go.th 

 



 

 ๓๐ 

 ความใฝฝนของนายชวง เรืองจันทร ในตอนที่อายุ ๖๐ ป คือ การจัดตั้ง ศูนยการเรียน
และสาธิตอาชีพคนตาบอด โดยมีทั้งการสอนนวด ฝกอาชีพเสริมตางๆ จัดระบบสวัสดิการ 
สหกรณ ธนาคารชุมชนคนตาบอด โดยจะดําเนินการในลักษณะที่ครบวงจร… 
 
 

 

ลําดับเวลา…บนเสนทางชีวิต ชวง เรืองจันทร 

 
วัน เดือน ปเกิด - วันอาทิตย ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๒๕๐๑ - ตอนอายุ ๗ ป เขาศึกษาที่โรงเรียนวัดโคกชงาย  
 ตําบลเขาเจียก อําเภอเมือง จังหวัดพุทลุง  
 ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๔ 
พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๐๗ - เขาศึกษาตอที่โรงเรียนชางไม ชั้น ม. ๑ - ม.๓  
  และ มศ. ๑ - มศ.๓  
 - จากนั้นเรียนตอชั้น ม. ปลายที่โรงเรียนชางไมอีกปกวา  
  แตเรียนตอไมจบ 
พ.ศ. ๒๕๑๑  - เร่ิมทํางานครั้งแรกที่สถานตีํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง 
 - ในปเดียวกันน้ีก็แตงงานกับภรรยาคนแรก  
  มีลูกดวยกันตอมา ๔ คน 
 - ทํางานอยูที่น่ี ๖ ป ในยศพลตํารวจ แตเน่ืองจากอุปนิสัย 
                                           ของผูกํากับการตํารวจที่ไมตรงกบัอาชีพ จึงขอลาออก  
พ.ศ. ๒๕๑๖ - ทํางานเปนลูกจาง ที่สํานักงานผูตรวจการราชการทองถิ่น
  จังหวัด ที่พัทลุง  
พ.ศ. ๒๕๑๗ - บรรจุเปนขาราชการที่สํานกังานที่ดินจังหวัดพัทลุง 
  ทํางานที่น่ีไดประมาณ ๔ ป  
พ.ศ. ๒๕๒๐ - เกิดอุบัติเหตทุางรถยนต พรอมกับภรรยา  
  และหลังจากที่พักรักษาตัวแลว ก็สมัครเขาทํางานตอที่

 สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองสตูล  
พ.ศ. ๒๕๒๑ - ภรรยาคนแรกเสียชวติ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ - เกิดอุบัติเหตทุางความรัก ทําใหสูญสียดวงตาทั้งสองขาง 
  ทําใหตองกลบัมาพักฟนอยูที่บานที่พัทลุง 
พ.ศ. ๒๕๓๐ - ตั้งสติได เขาวัดเพื่อปรับสภาพรางกายและจิตใจและไป

 สนทนาธรรมกับพระ และพบปะพูดคุยกับเพ่ือนฝูง 



 

 ๓๑ 

 

ลําดับเวลา…บนเสนทางชีวิต ชวง เรืองจันทร 

 
พ.ศ. ๒๕๓๔   - คุณพอเสีย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖    - ลูกทุกคนเริ่มเรียนจบ มีงานทํา 
                                        -  คุณแมเสีย 
 - เขารับการรักษาตวัอีกครั้งที่โรงพยาบาล  
    ไดพบกับคุณเพ็ญศรี ชูเผือก และเริ่มตนใชชีวติคูอีกครั้ง  
พ.ศ. ๒๕๓๘ - เปนปแหงการระดุมทุน  
 - จัดตั้งกองทุนพัฒนาอาชีพ  
พ.ศ. ๒๕๓๙ - เปนแกนนําในการขับเคลื่อนงานของกลุมอนุรักษ

 ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตําบลเขาเจียก ตอตานการ
 ระเบิดภูเขาเจยีกของนายทุน จนประสบความสําเร็จ  

 - จากนั้นก็เปนแกนนําในการเคลื่อนไหวเรือ่งการทําบันได  
                                           ขึ้นเขาเจียก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 
                                           เจาอยูหัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ปรับจากกองทุนพัฒนาอาชีพเปนกลุมทีเ่นนเรื่องการออม 
พ.ศ. ๒๕๔๒ - จัดตั้งเปนกองทุนสัจจะออมทรัพย โดยมีบทบาทเปนที ่
   ปรึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๕ - เขารับการฝกอาชีพนวดแผนไทย เปนเวลา ๔ เดือน 
 - จัดตั้งสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง 
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ผลักดันจนเกิดสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพัทลุง 
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ไดรับรางวัลคนพิการดีเดนประจําป ๒๕๔๙ จากสภา 
                                           สังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ     
พ.ศ. ๒๕๕๐ - จัดซื้อที่ดินเพ่ือสรางศูนยการเรียนและสาธิตอาชีพ 
                                           คนตาบอดจังหวัดพัทลุง 
 

 
 

 
 
 
 



 

 ๓๒ 

๒. เสนทางการพัฒนาคนตาบอดพัทลุง 

 
 
 

 “สังคมเราทุกวันนี้ การใชชีวิตประจําวันของแตละบุคคล
เปนไปดวยความยากลําบาก โดยเฉพาะในเรื่องคาใชจายที่สวนใกญที่
มักจะไมสอดคลองกับรายได หากเปนบุคคลทั่วไปท่ีมีสภาพรางกาย
สมบูรณเปนปกติ ก็คงไมหนักหนาสาหัสเทาไรนัก แตในความเปนจริง 
ในสังคมเรายังมีกลุมบุคคลกลุมหนึ่งที่มีสภาพรางกายไมสมบูรณ หรือ
เปนคนพิการ ซึ่งคนเหลานี้มีความยากลําบากกวาคนทั่วไปในการ
ทํางานหารายไดมาเลี้ยงตนเอง ตัวอยางเชน ผูพิการทางสายตา หรือ 
คนตาบอด ที่ไมสามารถสัมผัสกับภาพความเปนไปของสังคมภายนอก
ได เพราะฉะนั้นการทํางานเพื่อใหมีรายไดเลี้ยงดูตนเองนั้นจึงเปนเรื่อง
ที่ยากย่ิง๒ แตสังคมของเมืองพัทลุงก็ยังไมทอดทิ้งคนตาบอด ทวาได
จัดสรรกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางโอกาสใหคนกลุมนี้สามารถใชชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีเทียบเทาคนทั่วไป 
 วันนี้มีคนตาบอดจํานวนหนึ่งที่มีอาชีพ มีรายได สามารถ
พึ่งตนเองได และไมเปนภาระแกสังคม และบางครั้งยังมีสวนชวยทํา
ประโยชนใหแกสังคม ตามศักยภาพที่มีอยู แตก็ยังมีคนตาบอดอีก
จํานวนหนึ่งที่ยังอยูในมุมมืด ยังไมไดออกมาสูโลกภายนอก จึงเปน
หนาที่ของสมาคมฯ ที่จะตองคนหาและพัฒนาใหเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นตอไป…” 

 
 

คําปรารภของนายชวง เรืองจันทร 
 นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง 

                                                 
๒ คนตาบอดที่ไมไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสมมักจะประสบกับปญหาและขอจํากัดตางๆ ไดแก  
๑)  มีขอจํากัดในดานการเรียนรู โดยเฉพาะในลักษณะที่เปนการแบบการปฏิบัติหรือการทํากิจกรรมตางๆ ดวย

การมอง (ขอจํากัดนี้หากเกิดขึ้นกับเด็กตาบอด จะสงผลกระทบอยางยิ่งตอพัฒนาการในขั้นตอนตางๆ) 
๒) มีขอจํากัดดานการเขาถึงขอมูลขาวสาร เนื่องจากขอมูลขาวสารสวนใหญมักจะอยูในรูปของส่ือส่ิงพิมพ

หรือไดรับการนําเสนอผานสื่อที่ตองใชตามอง 
๓) มีขอจํากัดในการทํากิจกรรมหลายๆ อยาง หรือตองกระทํากิจกรรมนั้นๆ ดวยวิธีการหรือรูปแบบที่

แตกตางไปจากบุคคลทั่วไป 
๔)  มีขอจํากัดในการเคลื่อนไหวและการเดินทาง 
ที่มา : เอกสารอัดสําเนา. คนตาบอดกับส่ิงอํานวยความสะดวก. โดย สถาบันคนตาบอดแหงชาติเพ่ือการวิจัย
และพัฒนา สมาคมคนตาบอดแหปงระเทศไทย. 



 

 ๓๓ 

 องคกรของคนตาบอด 

 
 องคกรเอกชนดานคนตาบอดถือเปนผูมีบทบาทสําคัญในงานดานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนตาบอด นับตั้งแตการดําเนินกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะ
หนา การปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อชวยขยายโอกาสและนําการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาไปสูคนตา
บอด รวมทั้งการริเร่ิมดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใหมๆ เพ่ือเปนการนํารองสําหรับใหภาค
ราชการไดใชเปนแนวทางในการขยายผล รวมทั้งการทํางานรวมกับภาคราชการในการกระจาย
โอกาสที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปยังคนตาบอดทั่วประเทศ 
 องคกรของคนตาบอด (Organization of the Blind) จึงเปนองคกรที่กอตั้งขึ้นโดยคนตา
บอด มีการเปดรับสมาชิก มีคนตาบอดเปนคณะกรรมการบริหาร โดยมาจากการเลือกตั้งของ
สมาชิก มีบทบาทหนาที่หลักในการเปนองคกรผูแทนเพื่อใหการปกปองคุมครองสิทธิ์ ตลอดจน
สงเสริมโอกาสในดานตางๆ ใหแกสมาชิก โดยมีสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทยเปนองคกร
ระดับชาติ มีสมาคมหรือชมรมประจําจังหวัดตางๆ ครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทุกจังหวัด๓ 

 
 สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง  

 
 สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุงไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนจังหวัดพัทลุงใหจัดตั้ง
สมาคมฯ เม่ือวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ ปจจุบันสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุงมี นายชวง 
เรืองจันทร เปนนายกสมาคมฯ มีคณะกรรมการบริหาร ๖ คน คณะกรรมการอํานวยการ จํานวน 
๑๑ คน มีเจาหนาที่สมาคมฯ ๑ คน และเจาหนาที่รานนวดแผนไทย ๑ คน มีสมาชิกจํานวน 
๑๓๐ คน ในจํานวนคนตาบอดทั้งจังหวัดพัทลุง มีจํานวน ๔๗๗ คน  
 
 รับตําแหนงนายก 
 
 “ผูนํา” คงไมไดมีความหมายวาเปน ผูที่จะตองรับบทบาทในการประสานคนและระดม
ทรัพยากรทั้งหลายใหมารวมกันทํากิจกรรม เพ่ือใหบรรลุประโยชนและความสําเร็จที่เปน
จุดหมายรวมกันเทานั้น ถาเชนนั้น ผูนําที่แทจริงหรือบทบาทของผูนํานั้นควรเปนเชนใด… 
 “ตอนนั้นหลายคนบอกวา อยากใหนายชวงเปนนายกสมาคม ผมบอกวา ผมขอบคุณ 
แตวาผมยังไมรับปาก เพราะวาเม่ือผมเปนนายกแลว ผมยังไมม่ันใจวาจะทําอะไรเพื่อองคกร 
เพ่ือคนตาบอดได ผมจะนําพาคนตาบอดไปในทิศทางใดเพื่อใหคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผมตอง
                                                 
๓ ที่มา : เอกสารอัดสําเนา. (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ หนา 
๑๓. 



 

 ๓๔ 

คิดกอน ถึงจะรับตําแหนง คนเปนนายกแลวไมใชวามันจะโก เอาเกาอ้ีมานั่ง แลวน่ังหันซายหัน
ขวาเทานั้น!  
 คนที่จะมาเปนนายกสมาคม ตองมีศักยภาพในการประสานงาน การติดตอสื่อสาร การ
สรางความรวมมือกับภายนอก นอกจากงานขางนอกแลว งานขางในองคกรก็ตองรอบรูดวย 
ตั้งแตงานธุรการ งานเอกสาร หนังสือ เพราะบางครั้งเราตาบอด เราตองจางคนตาดีมาชวยเขียน
ใหเรา ถาเราไมรอบรู ไมถี่ถวน เราปลอยใหเขาเขียนเอง มันอาจจะเกิดความผิดพลาดได เพราะ
เคยมีปรากฏแลววา มีการคนมาชวยรางหนังสือ แลวเขาขึ้นตนเรื่องวา กาลครั้งหน่ึงนานมาแลว 
ถาคนเปนนายกไมรูเรื่อง อยางนี้ก็จบเลย…  
 แตถาจะบอกวา คนที่จะเปนนายก ตองเปนแบบผมหรือเปลา ก็ไมใช มันอยูที่ลักษณะ
นิสัยของคน แลวการเปนผูบริหารที่ดีมันก็อยูที่จิตสํานึกดวย โดยทั่วไปผูบริหารก็ตองเปนคนที่มี
วิสัยทัศน มีความรอบรูในหลายๆ เรื่อง เร่ืองงานสมาคมตองรอบรู ตองเขาถึงแหลงปญญา 
แหลงงบประมาณ เขาถึงมวลชน เขาถึงสมาชิก และที่สําคัญคือ ตองมีความเปนธรรมกับคนที่
อยูรวมกัน” 
 
 กิจกรรมของสมาคม 
 
 จากปญหาและขอจํากัดที่เกิดขึ้นกับคนตาบอดที่ไมไดรับความชวยเหลือและไมไดรับ
การฝกฝนทักษะตางๆ อยางถูกตองเหมาะสม ดังน้ัน สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุงจึงมุง
ดําเนินงานในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการคนหาและนําคนตาบอดใหเขาถึงสิทธิที่พึงมีพึงได 
การเพิ่มศักยภาพในตัวคนตาบอดเองดวยการฝกทักษะตางๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต การฝก
อาชีพใหกับคนตาบอด การจัดสวัสดิการเพื่อชวยเหลือคนตาบอด การออกเยี่ยมและใหสิ่งของ
แกคนตาบอดที่ยากไร ตลอดจนมีสวนรวมกับกิจกรรมของสังคมในดานตางๆ เพื่อสงเสริมใหคน
ทั่วไปและสังคม มีเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนตาบอดและคนพิการอื่นๆ และไดเขามามีสวนรวม
พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมคนเหลานี้๔ 

                                                 
๔ สถาบันคนตาบอดแหงชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย สงเสริมใหมี
กิจกรรมเชิงรุกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในทองถ่ิน โดยเนนกิจกรรมที่เขาถึงตัวและเขาถึงประเด็น
ปญหาความตองการของคนตาบอดในทองถ่ิน จึงไดวางกรอบกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานไวหลักๆ ดังนี้  
๑) ลงพ้ืนที่เพ่ือเย่ียมและสํารวจขอมูลดานคนตาบอดในทองถ่ิน 
๒) การสงเสริมคนตาบอดใหไดรับการศึกษา 
๓) การสงเสริมคนตาบอดไดรับสวัสดิการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต 
๔) การสงเสริมใหคนตาบอดไดรับการฝกอาชีพ 
๕) การสงเสริมใหคนตาบอดไดมีงานทํา 
๖) การสงเสริมดานโอกาสดานการรับรูขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการดํารงชีวิต 
๗) การสงเสริมใหคนตาบอดในทองถ่ินรวมตัวกันเปนองคกร 



 

 ๓๕ 

 กิจกรรมที่สมาคมไดดําเนินการไปมีหลักๆ ดังน้ี 
๑. การสํารวจขอมูลคนตาบอด และลงพื้นที่คนหาคนตาบอด  
๒. การออกเยี่ยม สงเคราะห ชวยเหลือ คนตาบอดที่อยูกับบาน เชน คนตาบอดสูงอายุ 

คนตาบอดที่พิการซ้ําซอน ฯลฯ 
๓. การฝกทักษะ ฝกอาชีพ เพ่ือใหสามารถพึ่งตนเองได  
 เน้ือหากิจกรรมที่จัดฝกอบรมคือ  

๑) การฝกทักษะการใชไมเทาขาว หรือโอแอนดเอ็ม๕ 
๒) การเขียนอานอักษรเบรลล๖ 
๓) การชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน 
*ขอ ๑-๓ เปนการฝกทักษะการใชประสาทสัมผัสดานอ่ืนๆ เพ่ือทดแทนการใชตา 
๔) การนวดแผนไทย 
๕) การทําดอกไมจันทและพวงหรีด 
*ขอ ๔-๕ เปนการฝกอาชีพ เพ่ือใหมีรายได เลี้ยงตนเองได 

๔. การจัดระบบสวัสดิการแกสมาชิกคนตาบอด 
๕. การจัดตั้งธนาคารชุมชนคนตาบอด  

                                                                                                                                            
๘) สงเสริมคนตาบอดไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 
๙) การสงเสริมสุขภาพอนามัยคนตาบอด เชน บริการดานการรักษาพยาบาล 
๑๐) การสงเสริมคนตาบอดไดเลนกีฬาและออกกําลังกาย 
๑๑) การผลักดันและรณรงคใหมีการปรับปรุงแกไขหรือออกกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด 
๑๒) การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ เพ่ือใหสาธารณชนเกิดเจตคติท่ีสรางสรรคตอคนตาบอด 
๑๓)  การนําเสนอขอมูลและขอเสนอแนะตาง ๆ ตอหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให

ใชเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานที่ครอบคลุมและเปนประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนตาบอด 

๕ โอแอนดเอ็ม หรือ คือ วิชาวาดวยความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหว (Orientation and 
Mobility Instructor หรือ Peripatologist) เปนการฝกฝนใหคนตาบอดสามารถใชไมเทาเปนเครื่องมือในการ
เดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ ที่เขาตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ และอิสระอยางแทจริง.  
ที่มา : สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย. คูมอือาสาสมัครรวมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด. กรุงเทพฯ : 
ศรเีมืองการพมพ, ๒๕๔๖. หนา ๓๖. 
๖ อักษรเบรลล (Braille) เปนอักษรสําหรับคนตาบอด มีลักษณะเปนจุดนูนเล็กๆ ใน ๑ ชองจะประกอบดวย
จุด ๖ ตําแหนง ซึ่งมามาจัดสลับกันไปมาเปนรหัสแทนอักษรตาดี หรือสัญลักษณทางคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร โนตดนตรี ฯลฯ ได ในการเขียนจะใชเครื่องมือเฉพาะเรียก สเลท (slate) และดินสอ (stylus) 
สวนในการพิมพจะใชเครื่องพิมพ เรียก เบรลเลอร (Brailler) ใชกระดาษขนาดกระดาษวาดรูป   
ที่มา : สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย. คูมืออาสาสมัครรวมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด. กรุงเทพฯ : 
ศรีเมืองการพมพ, ๒๕๔๖. หนา ๑๕. 



 

 ๓๖ 

๖. การมีสวนรวมกิจกรรมตางๆ กับสังคม เชน 
๑) การบริการนวดการกุศลในวกาสวันสําคัญตางๆ, การบริการนวดฟรีแก

ประชาชนรวมกับหนวยเคลื่อนที่ของทองถิ่นและหนวยงานอื่น 
๒) การรวมบริจาคโลหิตใหแกสภากาชาดไทย 
๓) การรวมแขงขันกีฬาคนพิการภาคใต 
๔) การออกเยี่ยมคนตาบอดที่ประสบภัยนํ้าทวม, การมอบเงินชวยเหลือ

ผูประสบภัยคลื่นยักษสึนามิ 
๕) การจัดงานทอดผาปามหากุศล 
๖) การจัดงานรณรงคการใชไมเทาขาว 
๗) การสรางบานใหกับคนตาบอด เชน ที่อําเภอปากพะยูน 
๘) การมอบทุนการศึกษาแกเด็กกําพรา 
๙) การมีสวนรวมในกิจกรรมวันสําคัญตางๆ 
 

 

 
 

 

 

 

โครงการปลูกฝงศิลปวัฒนธรรมสูคนพิการ 
 

โครงการนวดแผนไทยเพื่อสงเสริมอาชีพ 

 
 

 
 

 

 

 

การบริจาคโลหิตใหแกสภากาชาดไทย 
 

 

การรวมงานวันไมเทาขาวสากล 
 



 

 ๓๗ 

 การคนหาคนตาบอด  
 
 เม่ือกอตั้งเปนสมาคมแลว มีรายไดเลี้ยวตัวเองแลว แตน่ันยังไมใชเปาหมาย(ของการ
กอตั้งสมาคม)ที่แทจริง เปาหมายสําคัญของสมาคมคือ การชวยเหลือและพัฒนาคนตาบอดใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นจึงตองมีการออกไปไปคนหาคนตาบอด…  
 
 คนหาขอมูลคนตาบอด 
 
 องคการอนามัยโลกไดคาดประมาณวาในทุกๆ ๕ วินาที จะมีคนตาบอดเพิ่มขึ้นในโลก ๑ 
คน หรือเพ่ิมขึ้นประมาณ ๖.๓ ลานคน ในทุกๆ หน่ึงป นอกจากนี้ยังไดคาดประมาณวาใน
ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายจะมีประชากรที่พิการทางการมองเห็นประมาณรอยละ ๑ ของ
จํานวนประชากรทั้งหมด จากตัวเลขดังกลาวทําใหประเทศไทยนาจะมีประชากรในกลุมน้ีเปน
จํานวนมากกวา ๖๐๐,๐๐๐ คน๗ แตวาปจจุบันจํานวนคนตาบอดมีการอางอิงสถิติตัวเลขจาก
หลายแหลง และวิธีการที่ใชในการสํารวจก็แตกตางกันออกไปตามการใหคําจํากัดความของคํา
วา “คนตาบอด”๘  
 “ผมไปขอรายชื่อคนตาบอดที่จดทะเบียนกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด (พมจ.) มีคนตาบอดจํานวน ๔๒๕ คน พอผมไดรายชื่อมาแลว ผมก็ลงพ้ืนที่เปน
รายตําบล ไลตามรายชื่อที่มีเลย ผมลงพื้นที่เอง สวนคณะกรรมการสมาคมก็หมุนเวียนกัน… 
 ขอมูลของ พมจ.เปนขอมูลเฉพาะคนที่มาจดทะเบียน แตความจริงยังมีคนตาบอดที่ยัง
ไมไดจดทะเบียนอีกจํานวนมาก แลวขอมูลตรงนี้เราจะไดมาจากที่ไหน เราก็ตองหาที่ อบต. แต
กวาที่เราจะไดขอมูลตรงนี้มาก็ใชเวลาหาขอมูลอยูนานมาก เพราะวาตอนหาขอมูลแรกๆ นะ 
อบต.ไมใหความรวมมือ ผมรูวาเขาจะตองมีขอมูลคนพิการอยูในมือ ผมจึงทําหนังสือไป ๖๔ 
อบต. ๑๑ เทศบาล ครั้งแรกมีทองถิ่นตอบกลับมาแค ๒๐ กวาแหง ครั้งที่สองก็ตอบกลับมา ๓๐ 
กวาแหง พอระยะเวลาผานไปเปนเดือน ผมก็ทําหนังสือติดตามกลับไปอีกวา ตามที่สงหนังสือไป
                                                 
๗ เอกสารอัดสําเนา. คนตาบอดกับส่ิงอํานวยความสะดวก. โดย สถาบันคนตาบอดแหงชาติเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนา สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย. 
๘ ตามคําจํากัดความในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ กําหนดไววาคนพิการทางการมองเห็น ไดแก (ก)  คนที่มีสายตาขางที่ดีกวาเมื่อใชแวนสายตา
ธรรมดาแลวมองเห็นนอยกวา ๖/๑๘ หรือ ๒๐/๗๐ ลงไปจนมองไมเห็นแมแตแสงสวาง หรือ (ข) คนที่มีลาน
สายตาแคบกวา ๓๐ องศา จากคําจํากัดความขางตนทําใหสามารถแบงคนพิการทางการเห็นออกไดเปน ๒ 
กลุมใหญๆ ไดแก คนตาบอดสนิทคือผูที่มองไมเห็นเลย ไปจนถึงผูที่มองเห็นเฉพาะแสงและเงากับคนสายตา
เลือนราง ซึ่งจะสามารถใชสายตาในการทํากิจกรรมตางๆ ไดคลายกับคนสายตาปกติ แตอาจตองมีการปรับ
ขนาดของวัตถุเพ่ือใหมองเห็นไดชัดเจนขึ้น เชน การอานหนังสือตัวพิมพขยายใหญ (Large Print) ที่มา : 
เอกสารอัดสําเนา. (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔. หนา ๔. 



 

 ๓๘ 

เพ่ือของความรวมมือในการแจงขอมูลคนตาบอดบอดนั้น บัดนี้เวลาไดลวงเลยมาแลว แตทานยัง
ไมไดแจงใหทางสมาคมทราบ ตอนนั้นก็มีหนังสือตอบกลับมาเพิ่มขึ้นอีก แตก็ไมมาก ผมจึงใชวิธี
โทรศัพทไปติดตามที่ทองถิ่นนั้นเลย ผมขอคุยกับนายก อบต. หรือ นายกเทศมนตรีเลย ถาไม
อยูก็ขอคุยกับปลัด จนในที่สุดก็ไดขอมูลคนตาบอดทุกตําบล… 
 สุดทายจํานวนคนตาบอดที่เราไดมาคือ ๔๗๗ คน ซ่ึงมีจํานวนใกลเคียงกับจํานวนคนตา
บอดที่มาจดทะเบียนกับ พมจ. และใกลเคียงกับจํานวนคนตาบอดที่มาถือบัตรทอง”    
 
 ลงพื้นที่ไปหาคนตาบอด 

 
 ความเชื่อของคนในสังคมไทย ยังคงฝงแนนกับความเชื่อในเรื่องเคราะหกรรมกับความ
พิการ ความอับอายที่มีลูกเปนคนพิการเปนคนตาบอด หรือถาตาบอดแลวก็ไมตองเรียน เพราะ
เรียนไปก็ทําอะไรไมได ฯลฯ ซ่ึงเจตคติทางดานลบเหลานี้ กอใหเกิดการลิดรอน ปดกั้น หรือ
เพิกเฉยตอสิทธิและโอกาสของคนตาบอดในทุกดาน และเปนอุปสรรคขัดขวางตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนตาบอดไมนอย… 

 
 

 “ตอนลงพื้นที่ไปหาคนตาบอด ผมรูสึกวาการเขาหาคนตาบอดที่ น่ีมีความลําบาก
ยากเย็นมาก เพราะคนตาบอดที่ภาคใตไมเหมือนกับภาคอื่นๆ คือ 
 ๑. พอแมผูปกครอง จะไมเปดเผยคนพิการที่มีอยูในบาน จะเก็บไวหลังบาน ไมอยากให
ใครรู เพราะวารูสึกอับอาย  
 ๒. ถาใหคนตาบอดมากับเรา ก็กลัวชาวบานจะนินทาวา ไมเลี้ยงดูบาง หรือวาเลี้ยงไม
รอดบาง  
 ๓. ถาใหคนตาบอดไป จะเปนภาระแกผูปกครองมากขึ้น คือ ตองไปสง จะตองไปดูแล 
เพราะจากที่ผูปกครองอยูสุขสบายแลว ตื่นขึ้นมาก็หุงหาอาหารเสร็จ ตักใสจานตั้งไว ขาวถวย
หน่ึง แกงถวยหนึ่ง แลวเขาก็ไปทํางาน คนตาบอดตื่นขึ้นมา หิวก็มากิน กินเชาเสร็จก็ตั้งไว 
หลังจากที่กินเสร็จไมวามด แมง จ้ิงจกลงไปตอมก็ตาม เด๋ียวเที่ยงก็มากินตอ เพราะวาคนตา
บอดมองไมเห็น ถาใหคนตาบอดไป เขาก็จะเปนหวง ก็เปนการเพิ่มภาระอีก  
 ๔. ถาใหคนตาบอดไป ก็กลัววาจะถูกเอาไปใชแรงงาน  



 

 ๓๙ 

 ๕. ตัวคนตาบอดเอง เม่ือเปลี่ยนสถานที่ แปลกที่ ก็กลัวจะไมสะดวก ไมรูวาที่หลับที่
นอน หองน้ําหองทาจะเปนอยางไร  
 ๖. ผูปกครองและญาติไมใหมา เพราะจะเก็บคนตาบอดเอาไวใชแรงงานในครอบครัว” 
 

 “เวลาผมลงไปคนหาคนตาบอด เพ่ือจะพาเขาออกมาเรียน มาฝกอาชีพ แตพอแมเขา
ไมใหมา เขาบอกวา เขาเลี้ยงลูกเขาได เลี้ยงมาตั้ง ๓๐ ป ๔๐ ป แลวทําไมจะเลี้ยงตอไมได ผมก็
ตองอธิบายใหเขาฟงวา แลวถาพอแมเกิดตายกอน แลวลูกจะทําอยางไร ถาคนตาบอดเราโชคดี
ไดตายกอนพอแมก็ไมเปนไร แตถาเราอายุยืน พอแมเราตายไปแลว แลวเราจะไปอยูกับลูกกับ
หลานไดอยางไร เม่ือเราเปนคนที่ตองไปอาศัยเขากินเขาอยู แตถาเรามีรายได อยางนอยวันละ 
๕๐ – ๖๐ บาท เชามาเราก็ใหหลานไปซื้อผักซื้อปลามากิน เราก็ยังมีสวนรวมตรงนี้บาง แตถา
เราไมมีสวนรวม เวลาลูกหลานมาเรียกไปกินขาว เราก็บอกเขาวากินไปกอนเถอะ ยังไมหิว พอ
เขากินเสร็จแลว เราคอยไปดูวามีอะไรเหลือบาง จริงๆ เราก็หิว แตวาเราเกรงใจ หรือเรื่องเสื้อผา 
ไมวาจะเกา จะคับยังไง มีอะไรเราก็ตองใสอยางนั้น บางครั้งเราไมชอบ แตเขาซ้ือมาให เราก็
ตองใส แตถาเรามีรายไดเล็กๆ นอยๆ เปนของตัวเองละ เราก็จะไมเปนภาระแกเขา เรายัง
พอที่จะดูแลตัวเองได… 
 เดิมสมาคมเรามีขอกําหนดวาเดือนหนึ่งจะตองลงพื้นที่ไมเกิน ๓ ครั้ง หน่ึงครั้งจะตองไป
เยี่ยมคนตาบอดไมต้ํากวา ๕ – ๖ คน แตวาตอนนี้เรารูหมดแลววาใครอยูตรงไหน เราจะเนนไป
ที่รายที่ออนแอกอน เชน มีสองพี่นองตาบอดที่ลําบากมาก สุขภาพออนแอ เขาออกมาไมได เรา
ตองไปเยี่ยมเขาทุกป อีกรายเปนผูหญิง เขาเดินไมได ใชตัวกลิ้งไปเขาหองนํ้า และมีคนตาบอด
สูงอายุอีกเปนจํานวนมาก…” 
 
 สรางชีวิตใหมใหกับคนตาบอด 

 
 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด สิ่งที่เปนจุดออนก็คือ ครอบครัวคนตาบอดยังไมมี
สวนรวมในการชวยเหลือและพัฒนาเขา ไมใหการศึกษาแกคนตาบอด และตัวคนตาบอดเองก็ไม
รูถึงสิทธิและแหลงการใหบริการที่จะเปนประโยชนในการพัฒนาตนเอง และยังขาดทักษะดาน
ตางๆ ในการดําเนินชีวิตในสังคม… 
 “ผมไปเจอคนตาบอดคนหนึ่ง เปนผูหญิง เขาไมรูอะไรเลยเกี่ยวกับตัวเอง แมกระทั่งชื่อ 
วันเกิด ผมก็พาเขาออกมา เขาบอกวาคนแถวบานเรียกเขาวา มอน ผมก็เลยตั้งชื่อเขาวา 
อมรรัตน แลวเขายังไมมีวันเดือนปเกิด จะพาไปทําบัตรอะไรก็ไมได ผมก็เลยถามเขาวา 
อยากจะเกิดวันไหน เขาเคยไดยินผมพูดบอยๆ วาผมเกิดวันอาทิตย เขาก็เลยบอกวาอยากจะ
เกิดวันอาทิตยบาง อยากจะเกิดวันเดียวกับนายก (หัวเราะ) แลวถามวา อยากจะเกิดเดือนอะไร 
เขาก็บอกวา เดือน ๙ เพราะวาจะไดกาวหนา สวนปเกิดเขาก็ไมรู ผมก็เลยกะประมาณใหเขาไป 



 

 ๔๐ 

ตอนนี้เขาเรียนจบแลว ก็ไปเปดรานนวด เวลาผมเจอเขา ผมก็แซววา เวลามีความสุขแลวไมมา
หานายกเลยนะ เขาก็วา หนูยังระลึกถึงนายกอยูเสมอคะ… 

 มีกรณีผูหญิงตาบอดอีกคนหนึ่ง ผมก็ใหคุณเพ็ญศรีหรือปาเพ็ญไปดวย เผื่อจะไดชวยกัน
พูด ตอนนั้นปาเพ็ญก็อายุเกือบ ๖๐ ปแลว พอไปถึง ผมก็บอกกับปาเพ็ญวา น่ันไง เขานั่งอยูตรง
น้ัน ปาเพ็ญวา น่ีคุณจะใหปาคนนั้นมาเรียนนวดจริงๆ หรือ ผมไดยินแลวใจหาบวูบเลย คนอายุ
เกือบ ๖๐ แลว เรียกอีกคนวาปา แลวคนนั้นเขาจะอายุสักเทาไรละครับ… 
 พอเราลงไปพูดคุยกับเขา ที่ไหนได เขาอายุแค ๔๕ ปเทานั้น แตผมเขาขาวทั้งหัว ผม
ดําไมมีสักเสน แลวหนาตาเสื้อผาดูไมไดเลย… ตรงนี้เปนธรรมชาติของคนพิการ ที่สุขภาพจิต
เขาจะไมคอยดีอยูแลว น่ีถาผูปกครองหรือญาติไมดูแลก็จะยิ่งไปกันใหญ กวาจะเอามาเรียนนวด
ไดใชเวลานานมาก เพราะวาหลานเขาไมใหมา ที่ไมใหมาไมไดกลัวอะไร แตหลานเขามีลูก ๓ 
คน อายุไลๆ กันตั้งแต ๓ ขวบถึง ๗ ขวบ แลวเขาก็คาขาย ถาเอาคนตาบอดมาก็จะไมมีใครดู
หลานให ไมมีใครชวยทําความสะอาดบานให ฯลฯ หลานเขาบอกวาใหผมกลับไปกอน เด๋ียวเขา
จะพาไปสง พอไดกําหนดเวลาของโครงการแลว เขายังไมมา ผมก็ไปรับตัวมาเองเลย แลวตอน
ที่มาก็ไมมีอะไรมาเลย มีเสื้อผาเกาๆ ที่ใสติดตัวมาชุดหนึ่ง แลวก็โสรงผืนหนึ่งเทานั้น ผมก็ใหปา
เพ็ญชวยดูแลเร่ืองเสื้อผาใหเขา ตอนที่เขามาอยูที่น่ีเขาก็ไมคอยพูด คือถาไมถามก็ไมพูด จน
เดือนหน่ึงผานไป เราก็เอาดนตรีเขามาเลนมารองในกลุมดวย ก็ไดยินเขาพูดคุย เขาหัวเราะ 
แลวผมก็แอบใหเงินเขาเปนคาขนมทุกวัน เขาก็มีเงินไปซื้อขนมซื้อของบาง พอเรียนจบ ผมก็ยัง
ไมใหเขากลับบาน เพราะกลัววาวิชาความรูที่เรียนไปจะไมไดใช จึงใหเขาอยูที่รานนวดนี่กอน 
อยางนอยก็ยังไดนวด ยังมีรายได อยางนอยๆ วันหน่ึงๆ ก็ยังได ๑๐๐ – ๒๐๐ บาท ถามีแขก
มาก บางวันก็ไดมาก จากนั้นไมกี่วัน ผมของเขาจากที่เคยเปนสีขาวก็เปลี่ยนเปนสีดําสีนํ้าตาล 
เสื้อผาที่ใสก็สะอาดสะอานเรียบรอย เขารูปเขาทรง นาตาผมพรรณก็ผุดผองขึ้น เพราะอยูในราน
นวดติดแอร ไมถูกแดดถูกลม… แลวตอมาผมก็มีโอกาสไดเปนพอสื่อจัดงานแตงงานใหกับเขา
ดวย ตอนนี้ก็มีความสุขไปแลว… ถามวาถาเขาไมออกมา เขาจะมีโอกาสอยางนี้หรือไม…” 

 
 การทําโครงการ 

     
 ปจจุบัน สถานการณปญหาของคนตาบอดสวนใหญ คือ การขาดโอกาสทางการศึกษา 
และขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ… จากการประเมินสถานการณของสมาคมคนตาบอดแหง
ประเทศไทยไดมีการคาดการณวาตัวเลขคนตาบอดที่มีงานทําในประเทศไทยนาจะไมเกินรอยละ 
๕ ของจํานวนคนตาบอดทั่วประเทศ… ดังนั้น โครงการที่เนนการฝกทักษะทางดานวิชาชีพ จึง
เกิดขึ้นมาเพื่อชวยบรรเทาสภาพความรุนแรงของปญหาดังกลาว เชน การนวดแผนไทย 



 

 ๔๑ 

นอกจากนี้ก็จะเปนโครงการที่นําเขามาเสริมการใชชีวิตตางๆ ใหแกคนตาบอด เชน การใชไม
เทา การอานเขียนอักษะเบรลล เปนตน  
 “เพราะเราเห็นแลววา ถามาเรียนนวด จะมีรายไดและเลี้ยงตัวเองไดจริง แลวถาคนตา
บอดคนอื่นละ ที่เขายังอยูที่ใตถุนบาน หลบอยูหลังบาน ถาเขาไดออกมา เขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแค
ไหน…” 

 
 

โครงการที่ดําเนินการและหนวยงานที่ใหการสนับสนุน 
 

ท่ี โครงการ แหลงสนับสนุน ปท่ีดําเนินงาน 
ผูเขารับการอบรม 
/ ผูผานการอบรม 

๑ โครงการนวดแผนไทย  กศน.พัทลุง ๒๕๔๖ ๑๒ / ๑๐ 
๒ โครงการอบรมดนตรีสากล วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

เทศบาลเมืองพัทลุง 
๒๕๔๖ - 

๓ โครงการนวดแผนไทย กศน.พัทลุง ๒๕๔๗ ๑๒ / ๙ 
๔ โครงการนวดแผนไทย เทศบาลเมืองพัทลุง ๒๕๔๗ ๑๔ / ๑๒ 
๕ โครงการนวดแผนไทย อบจ.พัทลุง ๒๕๔๘ ๑๒ / ๑๐ 
๖ โครงการสอนทักษะการใชไม

เทาขาว 
อบจ.พัทลุง ๒๕๔๘ ๒๐ 

๗ โครงการนวดแผนไทย กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ 

๒๕๔๙ ๑๒ / ๑๐ 

๘ โครงการสอนทักษะการใชไม
เทาขาว 

สปสช.พัทลุง ๒๕๔๙ ๒๐ 

๙ โครงการรณรงคการใชไม
เทาขาว 

สปสช.พัทลุง ๒๕๔๙ ๘๐ 

๑๐ โครงการนวดแผนไทย กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ 

๒๕๕๐ ๑๐ / ๘ 

ท่ีมา : รายงานครบรอบ ๕ ป สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง. 

 
 
 ตองรูจักชี้แจงโครงการ 
  
 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด นายชวงจะเนนใหคนตาบอดพึ่งพาตนเองไดกอน 
เพราะฉะนั้นในการทําโครงการจะเนนการฝกอาชีพเพ่ือใหมีงานทํา มีรายไดเลี้ยงตนเอง อยาง
นอยก็จะไมเปนภาระแกครอบครัว แกสังคม เพราะวาถาเขาพัฒนาไดแลว ตอไปก็สามารถ
ชวยเหลือสังคมไดอีก… 



 

 ๔๒ 

 “ตอนที่เราทําโครงการในสองสามปแรก ทางหนวยงานหรือแหลงทุนเขามักจะบอกวา 
โครงการนี้ปที่แลวก็สอนไปแลวน่ีนา ปน้ีจะสอนอีกหรือ เขาจะพิจารณาใหจังหวัดที่ยังไมไดสอน 
ที่สอนไปแลวเขาไมใหหรอก ผมก็บอกเขาวา ถาคุณคิดอยางนี้คุณคิดผิด จังหวัดที่ยังไมเคยสอน
เขาก็จะไมไดสอนหรอก เพราะวาผูนําคนตาบอดเขาไมเขมแข็ง สวนจังหวัดที่สอนแลว เขาไมได
มีคนตาบอด ๔๐ – ๕๐ คน แตมี ๔๐๐ – ๕๐๐ คน แลวคนที่เราสอนเขาแลว เขาไปตอยอดได 
ไปขายผลได เชน เราสอนคนตาบอดที่ทะเลนอย พอเขากลับไป เขาก็ไปบอกญาติเขาที่ตําบล
อ่ืน อําเภออ่ืน วาใหไปเรียนนวดที่สมาคมสิ ก็ชวยขยายผลได… 
 ผมเคยบอกกับ อบจ.วา งบประมาณที่ทาง อบจ. ใหมา ถือเปนเสนเลือดใหญที่หลอ
เลี้ยงคนตาบอด ไมใชเฉพาะคนสิบกวาคนนะ เพราะวาคนตาบอดที่ไดรับความรู แลวเขาไป
ประกอบอาชีพ มีรายได เขาสามารถเลี้ยงพอแม เลี้ยงลูก เลี้ยงครอบครัว และเครือญาติได คน
แคหน่ึงคนแตเขาไปเลี้ยงดูคนไดอีกหลายคน เพราะฉะนั้นเงินที่ใหมา ยังขยายผลไปไดอีก
สามสิบสี่สิบคน ไมใชเฉพาะคนตาบอดเทานั้น…  
 บางครั้งผมของบประมาณไปสองแสนบาท ทําโครงการกับคนตาบอดประมาณ ๑๐ คน 
เขาบอกวา ขอตั้งเยอะ จะเอาไปทําอะไร แคคนตาบอด คือถาคนๆ น้ันไมมีความเขาใจ ไมมี
จิตสํานึก เขาก็ไมชวยเรา เขาวา เงินสองแสนเอาไปซื้อดินลูกรังมาถมถนนดีกวา มองเห็น
ผลงานชัดเจนทันทีเลย แตเขาไมไดคิดวา เรากําลังเอาเงินมาสรางงานสรางอาชีพใหกับคน ผม
วามันคุมคามากกวา ยิ่งถาเขาไปขยายผลตอ ยิ่งสรางคน ยิ่งชวยสังคมไดอีกเยอะ  
 หรือเงินตั้งสองแสนบาท ทําไมกับโครงการกับคนตาบอดแค ๑๐ คน ใหผมเพ่ิมเปน ๑๕ 
คน ๒๐ คน ผมก็บอกวา ถาคนเพิ่ม เงินก็ตองเพ่ิมใหผมดวยนะ เพราะวาคาใชจายมันก็จะตอง
เพ่ิมขึ้นเปนเงาตามตัว  
 หรือมีอีก เขาวา ใหคนตาบอดมาเรียน ๑๐ คน แลวม่ันใจไดยังไงวาจะเรียนจบทุกคน 
จะสอบผานกันทุกคน ผมก็ตองบอกวา ในเวลาครูสอนนักเรียนหองหนึ่ง มีเด็ก ๔๕ คน ถามวา 
เด็กสอบผานทุกคนหรือเปลา แลวถามีเด็กสอบตกละ จะตองไปลดเงินเดือนครูหรือเปลา แลว
คุณทําไมจึงมาตัดงบประมาณผม  
 เวลาไปติดตอหนวยงาน ไปเสนอโครงการ ถาเรานั่งใหเขาพูดอยูอยางเดียว เราจบเลย 
เราไมไดงบประมาณหรอกครับ เพราะฉะนั้น เราตองรูจักชี้แจง ตองมีวิธีการอธิบาย” 
 
 รูวาเราทําโครงการไปเพื่ออะไร 
 
 “เวลาทําโครงการจะไดเงินมาจํานวนหนึ่ง ผมจะตัดเขาสมาคมกอนเลย ๑๕,๐๐๐ บาท 
เปนกองกลาง เพราะสมาคมจะไดมีกําลังในการทํางาน มีคาบริหารจัดการ คาอาหาร คา
วิทยากร แตน้ันไมใชเปาหมายหลักในการทําโครงการ เปาหมายหลักคือ คนตาบอด… 



 

 ๔๓ 

 ตัวอยางโครงการสอนทักษะการใชไมเทาขาว หรือโอแอนดเอ็ม เกิดขึ้นมาเพราะจะเปน
วิธีการหนึ่งที่ชวยใหคนที่ถูกจํากัดดวยการมองเห็น หรือคนตาบอด สามารถเดินทาง เคลื่อนไหว 
ไปในที่ตางๆ ไดตามตองการ เพ่ือใหเขาสามารถดํารงชีวิตไดเปนปกติธรรมดาเหมือนคนทั่วไป 
เพราะฉะนั้นเปาหมายของโครงการเราคือ ใหเขาเดินเปน เดินอยูในบานก็ได และใหเขาเดินไป
ไดไกลกวาที่เขาเปนอยู ไปทํากิจกรรมที่เขาอยากจะไปได ไปไหนก็ได ถาจะออกมานอกบาน 
วิธีการเดินขึ้นถนนทําอยางไร… คือ ถามีไมเทาแลวเราตองสอนใหวิธีการใชแกเขาดวย แตที่
ผานมาทางหนวยงานมักจะไปสํารวจวาคนตาบอดมีกี่คน ตองการอะไรบาง เชน ตองการไมเทา
กี่อัน แลวก็เอาไมเทาไปแจกใหเขา ผมบอกเลยวาอยางนี้ไมมีประโยชนหรอก ใหไมไผยังดีกวา 
เขายังเอาไปใชไลหมาได แตถาใหไมเทา ตองใชวิธีการใชไมเทาดวย ตองเอาคนที่มีความรูไปให
ความรูแกเขา”  
 กิตติพร ซ่ึงเปนเจาหนาที่สมาคมและเปนครูสอนทักษะการใชไมเทาขาว บอกวา 
“หนวยงานราชการเวลาลงไปหาคนพิการหรือคนตาบอดก็ตาม ชอบเอาเงินไปให ๑๐๐ บาท 
บาง ๒๐๐ บาทบาง พอเราลงไป คนตาบอดหรือพอแมเขาจะถามเลยวา คราวนี้ไมมีอะไรมาให
หรือ เราก็ตองอธบิายใหเขาฟงวาลักษณะของโครงการเราเปนอยางไร…” 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

การสอนทักษะการใชไมเทาขาว หรือโอแอนดเอ็ม เชน การฝกเดินบนสะพานลอย บาทวิถี และคันนา 
 



 

 ๔๔ 

 โครงการพี่ชวยนอง 

 
 รายไดจากแหลงตางๆ ที่เขามาสมาคมคนตาลบอดจังหวัดพัทลุง เปนปจจัยที่ทําให
สมาคมสามารถดําเนินงานบางอยางไดไมตองรอสมาคมแมหรือรอสวนกลาง…  
 ตอนนี้สมาคมมีลูกศิษยที่เรียนจบเรื่องการนวดแผนไทยไปแลวกวา ๘๐ คน และออกไป
ประกอบอาชีพ มีรายไดสามารถเลี้ยงตนเองได ซ่ึงมีขอกําหนดวา คนที่ออกไปประกอบอาชีพ
ขางนอก ปหน่ึงจะตองชวยสมทบใหกับสมาคมฯ ปละ ๓๐๐ บาท เพ่ือเอาไวเปนทุนสําหรับคน
ที่มาเรียนนวดแผนไทยแตไมมีโครงการ (ไมมีงบประมาณจากหนวยงานมาสนับสนุน) โดยใช
รูปแบบพ่ีชวยนอง หรือพ่ีสอนนอง คือ ใชหมอนวดที่มีในรานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสอน…  
 “ถามีโครงการก็เราสอนเปนกลุม แตถามีคนที่อยาจะมาเรียน ครั้งละคนสองคน แลวเรา
ไมมีโครงการ เราก็สอนโดยใชรูปแบบพ่ีชวยนอง เราทําโครงการของเราเองได เรามีคาอาหาร
กลางวันใหคนที่มาเรียนดวยคนละ ๖๐ บาท… รูปแบบพ่ีชวยนอง คือ เราจะตั้งวิทยากรหลักไว 
๓-๔ คน วิทยากรหลักจะไมลงนวดกอน ๔ โมงเย็น เพราะเปนเวลาสอน และมีวิทยากรผูชวย
สองสามคน คือ คนไหนวางก็มาสอน ผลัดกันคนละวัน อยางเชน วันจันทร วิทยากรหลักคือ 
นาย ก. ก็จะสอนตั้งแตเชา จนถึงสี่โมงเย็น แลวถึงลงมานวดใหลูกคาได วันอังคาร นาย ข. สอน 
วันพุธ นาย ค. สอน ก็จะใชระบบเดียวกัน พอวันพฤหัสบดี ก็จะวนมาที่นาย ก. อีก วันไหนที่ไม
มีคิวสอนก็จะนวดไดตามปกติ สวนคาสอนของหมอนวด ผมก็จะบอกเขาวา เงินมีอยูเทานี้ เราจะ
ไดกันคนละเทานี้นะ ผมจะชี้แจงใหทุกคนรับรุรับทราบตลอด”  

 
 การเปนสมาชิกสมาคม 

 
 มีคนตาบอดมาก แตเปนสมาชิกนอย? 
 
 “ทําไมคนตาบอดมีตั้ง ๔๐๐ กวาคน แตเปนสมาชิกสมาคมแค ๑๐๐ กวาคน?” 
  
 “สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุงมีสวัสดิการใหกับสมาชิกทุกคน ตั้งแตอายุ ๑๕ – ๖๐ ป
ถาสมาชิกเรามีมาก สวัสดิการเราจะไมทั่วถึง เพราะวาเราไมมีงบสนับสนุนจากรัฐบาล เราหาเงนิ
เอง และใชเอง แตอยางไรก็ตาม คนตาบอดที่เหลือ ถึงแมเขาจะไมไดเปนสมาชิก แตเขาก็เปน
คนตาบอดเหมือนเรา เราก็ยังออกไปดูแลเขา…”  
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 คนที่ไมไดเปนสมาชิกก็ตองดูแล 
 
 “ไมวาจะเปนสมาชิกสมาคม หรือไมเปนก็ตาม คนตาบอดที่เราตองใหการชวยเหลือทุก
ปคือ คนตาบอดที่ชวยเหลือตนเองไมได เชน พิการซํ้าซอน ปวยเปนโรคราย ทําอะไรไมได 
รวมทั้งผูสูงอายุ ที่อยูกับบาน ทางสมาคมฯ จะออกเยี่ยมและใหกําลังใจอยางสม่ําเสมอ นํา
อาหาร สิ่งของเครื่องใชที่จําเปนไปให และชวยเหลือดานงบประมาณเปนครั้งๆ ไป สวนจะให
อะไร ใหเทาไรนั้น เราจะทําโดยผานการพิจารณาและความเห็นชอบจากที่ประชุมกอนทุกครั้ง 
เราจะมาดูกันวาปน้ีมีรายไดเทาไร จายอะไรไปเทาไร จะชวยเหลือไดเทาไร  
 หรือในชวงป ๒๕๔๘ เกิดน้ําทวมใหญที่ภาคใต ผมจัดถุงยังชีพไปใหคนตาบอดที่เปน
สมาชิก ๑๐๐ คน ทุกอําเภอ โดยงบรับการสนับสนุนจากบริษัทหางราน องคกร และหนวยงาน
ตางๆ เชน ขาวสาร นํ้าปลา ปลากระปอง ของใชสวนตัว ฯลฯ แตวาผมไมไดรับของที่ใชแลวนะ 
เชน เสื้อผา ถึงแมวาคนตาบอดเขาจะมองไมเห็นแตวาญาติเขาก็มองเห็น มันจะดูเหมือนไม
จริงใจที่จะชวยเขา  
 ปกติการไปมอบถุงยังชีพจะเปน ผูวาฯ นายกกาชาด นายก อบจ. ฯลฯ แตผมเปนคนตา
บอดที่สังคมเขามองวาพิการ ผมยังเอาถุงยังชีพไปชวยเขาได ในชีวิตของคนที่อายุ ๖๐ – ๗๐ ป 
เขาไมเคยเห็นภาพอยางนี้นะ แลวอีกอยางถึงแมวา หนวยงานอ่ืนเขาจะไปมอบใหอยูแลว แลว
ญาติก็ไปรับ คนตาบอดที่อยูบานก็พอจะไดอาศัยกินอาศัยใชไปดวย แตผมมองวามันไม
เหมือนกันนะ มันไมเหมือนเราเอาไปใหเขาเอง และอีกอยางผมก็ยังอยูที่น่ี ผมอยูสบายกวาเขา 
ฝนนไมตก นํ้าไมทวม แตเราก็ทนรอนทนหนาวอยูไมไดหรอกครับ เพราะวาเพื่อนของเรา
ลําบากอยู ผมตองลงไป…”  

 
 การจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก 

 
 รานนวดของสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง มีรายไดหลังจากหักคาใชจายตางๆ แลว 
รายไดที่เหลือนํามาบริหารจัดการเปนสวัสดิการใหกับสมาชิก และตอนนี้ทางสมาคมเราได
จัดสรรสลากกินแบงรัฐบาลมา ๕๐๐ เลม ถือวาไดเยอะ แตแกนนําเราไมมีศักยภาพในการขาย 
ผมจึงตองไปไปขายชวงตอ สวนรายไดหักคาใชจายตางๆ แลว ก็นํามาสมทบจัดเปนสวัสดิการ
แกสมาชิกคนตาบอด 
 สําหรับการใหสวัสดิการแกสมาชิกเริ่มตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๔๙ – สิงหาคม ๒๕๕๐ มี
ผูรับบริการทั้งสิ้น ๕๑ คน เปนเงินทั้งสิ้น ๔๔,๘๔๘ บาท  
 นายชวงอธิบายวา “รูปแบบการจัดสวัสดิการเราใหตั้งแตกอนเกิดเลย คือ ตั้งแตแตงงาน 
ถาคนตาบอดแตงงานเราใหสินไหม ๑,๐๐๐ บาท ไมวาจะเปนคนตาบอดแตงกับคนตาบอด หรือ 
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คนตาบอดแตงกับคนตาดีก็ตาม เงินพันบาทอาจจะดูไมมาก แตสําหรับคนตาบอดแลว เขาเอา
ไปซ้ือหมอหุงขาว ใบละ ๔๐๐ – ๕๐๐ บาทได ไปซ้ือเครื่องครัว ซ้ืออะไรไดนะ… ถาคลอดลูกเรา
ใหหัวละ ๑,๐๐๐ บาท คูหน่ึงใหไมเกิน ๒ คน ถาเด็กเกิดมาตาบอดเราให ๒,๐๐๐ บาท ไมวาพอ
แมจะตาบอดหรือไมก็ตาม สวนทุนการศึกษาของลูกคนตาบอดเราให ๒,๐๐๐ บาท… ถา
เจ็บปวยนอนโรงพยาบาล แลวนําหนังสือรับรองแพทยมาเราจายให ๑,๐๐๐ บาท… ถาคนตา
บอดมีปญหาหลงทาง เดือดรอนเฉพาะหนา เราจายไมเกิน ๕๐๐ บาท… คาฌาปนกิจศพ เรา
จายให ๓,๐๐๐ บาท ไมรวมพวงหรีด แลวเวลามีงานอะไร เราจะไปเปนคณะ ไปกันทั้งสมาคม
เลย… เม่ือกอนที่น่ีมีเงินใหกูฉุกเฉิน แตยกเลิกไป เพราะตอนนี้เรามีธนาคารแลว ก็ใหฝากที่
ธนาคารชุมชนคนตาบอด ถามีความจําเปนก็มากูไปได และดอกนี่แหละจะกลับมาเปนเงินใหเรา 
ตอนนี้มีวงเงินไมถึงแสนบาท 
 ผมพูดกับลูกคาที่มานวดเสมอวา เงินที่คุณจายมา
น้ัน ๔๐ เปอรเซ็นตหลังจากหักคาบริหารจัดการแลว เงิน
สวนนี้ยังไดไปชวยเหลือคนตาบอดยามเจ็บไขไดปวย ไป
เปนทุนการศึกษาใหลูกคนตาบอด ฯลฯ เพราะฉะนั้นคุณ
ไมไดนวดอยางเดียว คุณยังไดทํากุศลกับคนตาบอดอีกเปน
จํานวนมากดวย… ตอไปผมจะทําแผนผังเสนทางการเดิน
ของเงินตัวน้ี วาไปที่ไหนบาง ไดชวยคนตาบอดอะไรบาง 
อธิบายใหครบเปนวงจร แลวติดไวที่ผนังหองนวด แลวก็ตั้ง
กลองรับบริจาคไวที่สมาคม คนที่เขามาในรานหรือลูกคา
ที่มานวด เห็นแลวก็อาจจะอยากจะบริจาคมากขึ้น แลวก็
อาจจะไปตั้งกลองบริจาคที่โรงพยาบาลดวย…” 
 สวนที่มาของวิธีคิด วิธีการจัดสวัสดิการนั้น นายชวงก็ไดมาจาก ๑. การรับฟงขอมูล
ขาวสาร ๒. การสังเกต การเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้น และ ๓. การปรึกษาหารือสอบถามความ
คิดเห็นกับกรรมการ และหมอนวดในราน 
 เขากลาวถึงปจจัยเง่ือนไขในการจัดสวัสดิการของสมาคมวา “สมาคมฯ จะตองมีรายได 
เพราะฉะนั้นจะตองมีรานนวดเปนของตัวเอง เพ่ือจะตัดรายไดมาจัดสวัสดิการ รวมทั้งเปอรเซ็นต
สลาก และในตอนที่จัดตั้งสมาคมฯ จะทําเปนรานของสมาคม หรือทําเปนรานของตัวเองจะตอง
แยกเปนสองราน มิฉะนั้นจะสับสน และเมื่อรานเริ่มเติบโตแลวอยาเพิ่งหวังรายไดจากสลาก ให
เนนการนวดใหม่ันคงเสียกอน” 
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สวัสดิการของสมาชิกคนตาบอดจังหวัดพัทลุง 
 

ท่ี ประเภทสวัสดิการ จํานวนเงิน (บาท) 

๑ การชวยเหลืองานแตงของสมาชิก ๑,๐๐๐ 
๒ การชวยเหลือการคลอดบุตร ๑,๐๐๐ 
๓ ทุนการศึกษาบุตรคนตาบอด  ๒,๐๐๐ 
๔ คารักษาพยาบาลการใชบริการโรงพยาบาลเอกชนหรือคลีนิค (ปละ) ๒,๐๐๐ 
๕ การชวยเหลือผูประสบความเดือดรอนเฉพาะหนา  ๕๐๐ 
๖ การฌาปนกิจศพสมาชิก (รายละ) *นําหลักฐานที่ทางราชการออกใหมา

ย่ืนภายใน ๖๐ วันนับจากเสียชีวิต 
๓,๐๐๐ 

๗ เปดบริการธนาคารชุมชนคนตาบอด โดยรับฝากและใหกูแกสมาชิก  
ท่ีมา : รายงานครบรอบ ๕ ป สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง. 

 
 

 รานนวดของสมาคม 
  
 รานนวดของสมาคมมีบริการนวดแผนไทย นวดฝาเทา นวดประคบสมุนไพร ฯลฯ เปด
ทําการเวลา ๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน นายชวงบอกวา “ลูกคาจะมากนอย ขึ้นอยูกับฤดูกาล
เหมือนกัน โดยเฉพาะหนาฝน ไมคอยสะดวกในการเดินทาง ลูกคาจะนอย แตวาชวงปลายเดือน
จะเยอะ ยืนพ้ืนเลย” 
 
 อาชีพหมอนวด 
 

 
 
 

พิธิไหวครูหมอนวด  
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ เมษายนของทุกป 

   
 

 ปกตินายชวงไมชอบการนวดสักเทาไรนัก เม่ือเขาทําไปไดสักพักหนึ่งก็เลยหันมาจับ
งานบริหารแทน แตวาเขาสามารถสอนเรื่องการนวดได แตปจจุบันน้ีก็ผองถายไปใหลูกศิษยเปน
คนสอน…  
 “ผมสอนมา ๗ รุนแลว… ตัวผมเปรียบเสมือนครูประถมสมัยกอน ที่จบ มศ.๓ ก็สอนได
ใชไหมครับ แตมาถึงตอนนี้ครูประถมวุฒิขั้นต่ําจะตองจบปริญญาตรีหมด เด๋ียวนี้คนที่จะสอน
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นวดไดจะตองมีมาตรฐาน ๑ ๒ ๓ และจบหลักสูตรวิทยากรดวย เด๋ียวนี้ผมจึงไมไดสอนเอง และ
ลูกศิษยผมก็มีความรูความสามารถกันหลายคน ก็เปดโอกาสใหเขาไดเติบโตและไดใชศักยภาพ
ของเขาใหเกิดประโยชน… 
 ความจริงคนตาบอดเองก็ทําอยางอ่ืนไดนอกจากการนวด แตวาตองใชเวลา อยางเชน 
หลักสูตรฝกอาชีพของ กศน. กําหนดไว ๖๐ ชั่วโมง คนตาดีก็เรียนได แตคนตาบอดตองใชเวลา
มากกวานั้น หรือ อยางเชน การจักสาน คนตาบอดก็ทําได แตก็ตองอาศัยคนตาดีไปซื้อวัตถุดิบ
มาให แลวทําแลวก็ไมรูวา คุณภาพเปนอยางไร จะขายไดหรือเปลา ตลาดเปนอยางไร… แตวา
อาชีพหมอนวด พอเรียนจบ ก็นวดไดเลย มีรายไดทันที อีกอาชีพหน่ึงก็คือ หมอดู ก็เปนสิ่งที่คน
ตาบอดทําไดดี มีทั้งการดูไพยิบซี และดูตัวเลข ความจริงเวลาหมอนวดนวดลูกคาไปนวด ก็ชวน
คุยไปดวยไดวาเกิดวันเดือนปอะไร ชวงนี้ทําอะไรดี ชวงนี้ตองระวังเรื่องอะไร ยังไงหมอก็ตอง
นวดใชเวลา ๒ ชั่วโมงอยูแลว คานวดก็เทาเดิม แตถาเรามีบริการเสริมตรงนี้ แลวลูกคาเขา
ประทับใจ ยังไงเขาก็ตองใหทิปบางเล็กๆ นอยๆ”  
 
 หมอนวดประจําราน 

 

 
 

 ปจจุบันรานนวดของสมาคมมีหมอ ๘ คน เงินรายไดจากการนวดจะหักเขาสมาคมรอย
ละ ๔๐ ใหหมอนวดรอยละ ๖๐ โดยเฉลี่ยแตละคนจะมีรายไดประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน นาย
ชวงบอกวา “ความจริงพัทลุงเปนเมืองเล็ก รานนวดก็มีมากพอสมควร สมาคมเรามีรายไดแคน้ี 
เราก็พอใจแลว ที่สําคัญคือ ทําอยางไรใหหมอนวดเราตองอยูไดดวย…” ปจจุบันทางสมาคมยัง
ทําประกันสังคมใหหมอนวดทุกคนดวย (หมอนวดในรานไมคอยใชสวัสดิการของสมาคม เพราะ
เขาถือวาเขามีรายไดพอจะเลี้ยงตัวเองได) 
 นอกจากนี้ นายชวงมีสวนสําคัญในการปลูกฝงแนวคิดและกําหนดกติกาตางๆ ของหมอ
นวดดวย “ผมบอกหมอนวดที่สมาคมเสมอวา เวลานวด เราตองคํานึงถึงสุขภาพของลูกคาดวย 
ตองรูเขารูเรา วาเขาเปนโรคอะไรมาดวย อยาคํานึงถึงเรื่องเงินอยางเดียว ถาเรานวดไมได ก็สง
ใหคนที่นวดได แลวก็ไมใหเลือกปฏิบัติ เชน เลือกคนที่ใหทิปเยอะ หรือคนที่ผอม สวนคนที่อวน
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ก็ไมอยากนวด อยางนี้ไมได คนที่ไมมีเงินเราก็นวดให ขอใหบอกวา เจ็บตรงไหนเปนอะไรมา 
เราก็จะนวดให และจะตองนวดดวยความเต็มใจดวย… ตอนที่รานเปดใหมๆ ไมคอยมีลูกคา
ผูหญิงมานวด เพราะอุปนิสัยของหมอชอบคลํา ผมจึงตองย้ํากับเขาเสมอวา แมแตคิดก็ไมได 
เพราะถาเราทํา เราจะหมดทางหากินเลย… แตวามาตอนนี้ ลูกคาบอกวา ลืมไปวาคนตาบอด
นวด… 
 สวนกติกาที่ผมใหหมอนวดไว เชน ตื่นเชามา ตองทําภารกิจสวนตัวใหเรียบรอย และ
กินขาวใหเสร็จกอน ๗ โมงเชา เพราะบางทีก็มีแขกมาแตเชา ตัวเราเปรียบเหมือนทหาร จะตอง
พรอมที่จะรบอยูตลอดเวลา แลวเรื่องความสะอาด หมอนวดตองมีสะอาดตั้งแตศรีษะ ทรงผมลง
ไปจนถึงเล็บเทา เสื้อผาก็จะตองสะอาด… ปกติ ๖ โมงกวาๆ (๑๘.๐๐ น) ผมจะเขานอนแลว 
แลวไปตื่นตอนตี ๒ กวาๆ พอตี ๔ ก็ฟงขาว และตี ๕ ก็น่ังกินกาแฟ ชวงนี้คนอ่ืนๆ ก็เริ่มตื่นกัน
แลว พอ ๗ โมง ทุกอยางตองเรียบรอย ทั้งภายในรานนวด ทั้งหมอนวด พรอมที่จะรับแขก…  
 เดือนหนึ่งๆ ผมใหหมอนวดหยุด ๔ วัน ใหเขาไปเลือกเอาเองวาเขาจะหยุดวันไหน บาง
คนก็ฉลาด เดือนน้ีเขาเลือกหยุดวันที่ ๒๗ – ๓๐ แลวเขาไปตอ ๑ – ๔ เดือนหนาดวย รวมแลว
หยุด ๘ วันติดตอกันเลย ผมก็บอกวาอยางนี้ไมได…   
 บางทีผมก็สงสารหมอนวดนะ เพราะเขาทํางานวันหนึ่งๆ แค ๖ ชั่วโมง เขาก็ไดแลว 
๓๖๐ บาทตอวัน แตน่ีเขาตองทํางานกันวันละ ๑๐ ชั่วโมง แลวทําทุกวัน ซ่ึงในระยะยาวแลวมัน
จะไมดีตอสุขภาพของเขาเอง…” 
 
 รูปแบบการจัดรานนวด 
  
 รานนวดของสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุงจะลูกคามานวดมาก เน่ืองจากไดมาตรฐาน
และมีการบริการภายในที่ดี เม่ือมีคนมาใชบริการแลวเห็นวาดี ก็จะบอกตอๆ กันไป…  
 

   
 



 

 ๕๐ 

 “หมอนวดของเรามีฝมือทุกคน นวดสุภาพ มีมารยาท แลวในรานนวดเราก็ติด
เครื่องปรับอากาศเย็นสบาย สถานที่ก็สะอาดสะอาน ในรานเรามีบริการชั่งน้ําหนัก วัดความดัน
ฟรี ถาชวงเชา เที่ยง เย็น เราจะเปดขาวใหฟง ชวงสาย ชวงบายก็จะเปดเพลงใหฟง พอลูกคา
เขามาก็มีนํ้าสมเย็นๆ ใหด่ืม พอนวดเสร็จมีนํ้าอุนใหด่ืมอีก เชน นํ้ามะตูม นํ้าใบเตย อยางนี้
ลูกคาก็ประทับใจในบริการ เขาก็ปากตอปาก…”  
 หมอนวดมี ๘ คน ถาชวงไหนมีลูกคาเยอะ เราก็จะเห็นหมอนวดทํางานทุกเตียง แตถา
ชวงไหนลูกคานอย ก็จะเห็นหมอนวดเฉพาะเตียงที่มีลูกคาเทานั้น หมอนวดที่ไมมีแขก ไมใชคิว
ของตัวเอง จะตองไปอยูที่พักที่ชั้นสอง จะลงชั้นลาง(หองนวด)ได ก็ตอเม่ือมีคิวนวดเทานั้น จะมี
แตคุณเพ็ญศรีที่น่ังที่โตะรับลูกคาเทานั้น คุณเพ็ญศรีจะเปนคนเรียกหมอลงไปตามคิว… 
  “ถาหมอนั่งอยูขางลาง ที่หองนวด ลูกคาเขามา เห็นหมอน่ังวางๆ อยู ก็จับมือพาไป
นวดเลย อยางนี้ไมได ตองเปนไปตามคิว และอีกอยางหนึ่ง ถาลงไปนั่งขางลางแลวเด๋ียวก็จะไป
น่ังคุยกัน หรือไปชวนหมอที่นวดคุย ซ่ึงก็จะรบกวนลูกคา เพราะคนที่มานวด เขาก็อยากจะผอน
คลายสบายๆ ก็จะเปนการไปยัดเยียดสิ่งที่เขาไมอยากฟงใหเขาฟง แลวเวลานวดถามีโทรศัพท
เขามา ก็ใหรับได แตบอกวา ผมทํางานอยู แลวก็วางไป จะพยายามไมใหไปรบกวนลูกคา เวลา
ลูกคามานวด หมอนวดจะนําผามาปูเตียงผืนใหมมาปูให เม่ือนวดเสร็จแลว ก็จะเก็บผาออก แลว
นําไปซัก หมอแตละคนจะตองรับผิดชอบซักผาปูเตียงของตัวเอง” 
 
 แขงกันที่ฝมือและการบริการ 
 

    
 
 “คนทั่วไปที่มานวดกับคนตาบอดมักจะคิดวา ไปชวยใหคนตาบอดใหมีรายได มีงานทํา 
ฯลฯ แตผมไมไดคิดอยางนั้น เราทํารานนวด คนที่มานวดกับเรานอกจากคิดวาเพื่อทํากุศลแลว 
เขาตองมาเพราะเรามีฝมือ มีความสะอาด มีมารยาท มีการบริการที่ดีดวย ผมปลูกฝงแนวคิดนี้
กับหมอนวดทุกคน ตั้งแตสอนเรื่องการนวดใหกับเขาเลย แลวไมวาคุณจะนวดอยูที่รานสมาคม
หรือไปนวดอยูที่ไหนก็ตาม…   
 ตอนนี้นอกจากอาชีพนวดแลว ถาเปนไปไดเราตองมองหาอาชีพอ่ืนเสริมไวดวย เพราะ 
มีศูนยพัฒนาอาชีพคนตาบอดที่ปากเกร็ดที่สอนนวดมาเปนเวลาเกือบ ๓๐ ป ซ่ึงตอนนี้ก็เปนที่
ยอมรับแลว แตเราคนตาบอดจะสูคนตาดีไดหรือไม นอกจากนี้ กรมแพทยแผนไทยก็เหมือนกับ
จดลิขสิทธิ์ คือ ถาใครจะนวดจะตองผานตรงนั้นดวย และตอนนี้มีการสงเสริมการเรียนการสอน



 

 ๕๑ 

เรื่องแพทยแผนไทย (การนวด) ในมหาวิทยาลัยอีก เขามีประกาศนียบัตรรับรอง น่ีก็เหมือนเปน
หอกที่ทิ่มแทงคนตาบอดดวย… 
 ความจริงแลวคนตาดี เขามีทางเลือกมากกวาเรา เขานาจะเปดทางใหกับคนดอยโอกาส
อ่ืนในสังคมดวย แตวาประเทศไทยก็เปนประเทศเสรี เราจะไปหามก็ไมได แตก็อยากจะให
ภาครัฐใหความเปนธรรมอยางเสมอภาคกันดวย เชน ทําไมไปนวดที่โรงพยาบาลแลวเบิกได 
แลวคนตาบอดละจะอยูอยางไร… แตยังไงก็ตาม ผมไมเคยกลัว และบอกคนอื่นเสมอวาไมตอง
กลัว มันอยูที่เรา อยูที่ฝมือ ถึงแมจะมีรานอยูใกลโรงพยาบาลก็ยิ่งดี เพราะเราจะไดแขงที่ฝมือ 
แขงที่บริการ…” 
  
 มีหนวยงานรับรองมาตรฐาน 
 
 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน จะกําหนดมาตราฐานการนวดไว และใหมีการสอบมาตรฐาน
ของหมอนวด โดยจะสอบทฤษฎี ๑๐๐ ขอ เชน เรื่องประวัติความเปนมาของการนวดแผนไทย 
กายวิภาค เรื่องจริยธรรมของหมอนวด จากนั้นก็สอบปฏิบัติ 
 

   
 
 “หมอนวดของเราที่น่ีมีประกาศรับรองจากศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน สาขาการนวดแผน
ไทยกันทุกคน เวลาลูกคามานอนนวด เขาก็จะมองเห็นปายที่เราติดไวที่ผนังหอง เพราะฉะนั้น
ลูกคาที่มานวดจะมั่นใจในฝมือได ถึงแมวาจะเปนคนตาบอด…” 
 สวนเรื่องความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของราน นายชวงจะเนนเปนพิเศษ 
“ในรานนวด ผมตองรูทุกตารางนิ้วของพื้นที่ แมกระทั่งเรื่องความสะอาด ถึงแมผมจะมองไม
เห็น… ปกติผมเปนคนที่ตองใสรองเทาเดิน แตเวลาสํารวจความสะอาดของรานผมจะถอด
รองเทา ผมจะรูเลยวาพื้นเปนยังไง คลําดวยมือดวยวาตรงนั้นตรงนี้สะอาดหรือยัง คลําเตียงนวด
ดวยวาเขาปูเตียงกันอยางไร ใชไดหรือไม… บางครั้งปาเพ็ญก็วา ฉันทําไวแลว คุณจะมาทําอีก
ทําไม ผมก็บอกวา ก็ดูวาที่คุณมันดีหรือยัง แลวที่ผมทําอะไรมันดีกวากัน อะไรดี ผมก็วาดี อะไร
ที่ยังใชไมได ผมก็ตองพูด… 
 สําหรับการรับรองมาตรฐานเรื่องความสะอาด จะเปนสวนแพทยแผนไทย ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดที่เขาตรวจและออกใบรับรองให เรียกวาหนังสือรับรองมาตรฐานของ



 

 ๕๒ 

สาธารณสุข เขามาดูแลว ตั้งแตหองนวด หองนํ้า หองเปลี่ยนผา เรามีผามานกั้นระหวางเตียง
นวด ฯลฯ แตเขาไมออกใบรับรองให เขาบอกวาเพราะเราติดกระจกทึบหนาราน คนภายนอก
มองเขามาไมเห็นในราน เขาใหเราเปลี่ยนกระจกสวางสักสวนหนึ่ง เพ่ือความปลอดภัย แตผมก็
ยังไมไดเปลี่ยน เพราะหากหองนวดเราเปนหองเล็กๆ ทึบๆ ไมมีคนอ่ืนอยู แลวมีคนนวดอยูแคคู
เดียว น่ันก็อีกเรื่องหน่ึง แตวารานของสมาคมเรา เปนหองโถงกวาง มีเจาหนาที่น่ังอยูดวย มีคน
มานวดแนนรานทุกวัน แลวถาเราติดกระจกใสใหคนภายนอกมายืนดู ลูกคาเขาก็ไมยอมอีก… 
 แลวที่เขากําหนดใหมีมานกั้นทุกเตียง เราก็มี แตเราไมไดดึงออกมากั้นเลย ผมบอกกับ
ปาเพ็ญวา ถาเปนลูกคาผูชายใหขึ้นเตียงที่ ๑ ถาเปนผูหญิงใหขึ้นเตียงที่ ๔ ถาเปนผูชายเขามา
อีก ก็ใหขึ้นเตียง ๒ จะไดอยูกันคนละมุม แลวการดึงมาน เราไมตองดึงทุกเตียง แตใหดึงระหวาง
เตียง แลวก็ไมตองดึงมาก แคดึงระหวางสายตาก็พอ” 

 
 การสรางแกนนํารุนตอไป 
 

 
 

 นายชวงเปนคนที่สนับสนุนและเปดโอกาสใหมีการพัฒนาแกนนําคนตาบอดรุนใหมๆ 
รวมทั้งสงเสริมใหมีการดึงกรรมการ สมาชิก มามีสวนในการขับเคลื่อนงานของสมาคมรวมกัน… 
 “ผมจะหมดวาระเดือนมีนาคมปหนา (เปนสมัยที่สอง) แตกรรมการมีมติเปนเอกฉันทเลย 
จะขอแกขอบังคับจะใหผมอยูตอ จริงๆ ผมก็อยูได แตวาถามีใครสนใจอยากจะลงสมัครรับ
คัดเลือกบาง ผมจะยุติบทบาทตัวเองทันทีเลย เพราะบางคนเขาอาจจะทําไดดี แตเขาไมมีโอกาส
ไดแสดงความสามารถ ดังน้ัน เพ่ือไมใหเสียงทั้งสองฝายแตกกันเอง ผมจึงตองหยุดตัวเอง… 
 ตอนนี้ผมก็พยายามจะวางอะไรใหเปนระบบเปนหลักเอาไว คนรุนตอมาก็จะสานงานตอ
ไดงายขึ้น แมจะไมมีเรา… แตไมใชวาเรามีศักยภาพ แลวเราทําๆ ไป โดยไมดูคนอ่ืน รุนนองมา
ก็ตอไมได เราอยาดูแตศักยภาพของเรา เพราะอุณหภูมิไมเทากัน… 
 ตอนนี้ผมก็วางตัวแกนนํารุนตอไปที่จะพาสมาคมเราเดินตอไปไดไวเหมือนกัน โดย
พยายามปลูกฝงแนวคิดใหเขา พยายามใหเขาเรียนอักษรเบรลล ใหอานออกเขียนได และผม
กําลังจะตั้งงบประมาณไวเพ่ือใชในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดวย เชน การใหไปศึกษาดู



 

 ๕๓ 

งาน เวลามีกิจกรรมอะไร มีสัมมนา จะไดไมตองไปเฉพาะผมกับผูนําทาง แตวาใครสนใจ ก็จะ
ดันใหเขาออกไปดวย เพ่ือจะไดพัฒนาใหเขามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และเปดโอกาสใหเขาไดติด
ตาสมาชิกไปเรื่อยๆ แตผมจะไมชี้นํา…”  

 
 จากคนตาบอดไปสูคนพิการทุกประเภท 

 
 ความพยายามในการจัดตั้งสภาคนพิการทุกประเภทในจังหวัดพัทลุงมีมาอยางตอเน่ือง
และยาวนานกวา ๑๐ ป แตไมเคยประสบผลสําเร็จ ทั้งน้ีแกนนําคนพิการสะทอนถึงสาเหตุวา 
เกิดจากความไมเปนเอกภาพของเครือขาย มีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของในสวนของสิทธิ
ประโยชนของคนพิการเอง รวมถึงคนพิการแตละคนก็มีพ้ืนฐานของสาเหตุที่เกิดความพิการที่
แตกตางกัน บางคนมีสิทธิติตัวมา บางคนก็ยากไรดวยพิการแตกําเนิด  จึงเปนเรื่องยากที่จะ
เชื่อมตอความเขาใจระหวางกัน ชองวางระหวางกันของคนพิการจะมีมากกวาเครือขายของคน
ชายขอบกลุมอ่ืนๆ…๙  
 “ในชวง ๔ – ๕ ปมานี่ที่ผมลงไปหาคนตาบอด ผมก็ไปเจอคนพิการประเภทอ่ืนดวย๑๐  
เชน คนพิการทางการเคลื่อนไหว คนแขนกุด คนขาขาด คนพิการทางจิตใจ บางคนยืนน้ําลาย
ยืด ชวยเหลือตัวเองไมได มีตั้งแตเด็กไปจนผูสูงอายุ บางครั้งของที่เราเตรียมไปจะไปใหคนตา
บอด ก็ตองไปใหคนเหลานี้ดวย เพราะทุกขของคนอื่นคือทุกขของเรา เห็นใครเดือดรอนเราก็
อยากจะเขาไปชวยเสียทั้งหมด แตบางทีก็เกินความสามารถของสมาคมเราที่จะไปชวย… เราก็
ตองไปติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ไปแจงใหเขาทราบ และใหเขาลงไปชวย เชน พมจ. ผม
มองเห็นแลววา มีคนพิการประเภทอื่นๆ อีกจํานวนมาก แลวก็เกินความสามารถขององคกรคน
ตาบอดที่ชวยได แลวทําอยางไรคนพิการจึงจะมีองคกรของเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชวยเหลือกันเอง 
ตรงนี้ก็เปนที่มาของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพัทลุง ผมคิดมาตั้งแตป ๒๕๔๗ และไดมา
กอตั้งสําเร็จเ ม่ือวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๔๔๙ ปจจุบัน มีคุณนิพัฒน ทองไทย๑๑ เปน
ประธานสภาฯ ตอนนี้ สิ่งที่ผมสบายใจก็คือ เม่ือคนพิการออกมาแลว เขามีกลุมที่จะดูแลกันเอง”  

                                                 
๙ อนุชา หนูนุน และคณะ. เอกสารอัดสําเนา. “ถอดบทเรียนจากประสบการณการดําเนินงาน โครงการหลอม
รวม รวมพลังเครือขายคนพิการเมืองลุง มุงสุขภาวะ”. 
๑๐ พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดระบุถึงคนพิการประเภทตางๆ ไว ดังนี้คือ  
๑. คนพิการทางการมองเห็น ๒. คนพิการทางการไดยิน หรือการสื่อสารความหมาย  ๓. คนพิการทางการ
เคล่ือนไหว ๔. คนพิการทางจิตใจ ๕. คนพิการทางสติปญญา. 
๑๑ ผลพวงจากการขับเคล่ือนงานคนพิการทุกประเภทที่สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุงรวมกับภาคีเครือขาย
ในชวงตน จึงไดเล็งเห็นวาเปนบุคคลที่เหมาะสม และมีความคลองตัวมากที่สุดในการชวยเหลือและรับเปนแกน
นําคนพิการของจังหวัดในวาระแรก จากบทบาทการเปนผูนําในชวงกอนการเลือกตั้ง (ชุดริเริ่มกอต้ังสภาฯ) ใน
ที่สุดจึงไดรับความไววางใจจากสมาชิกใหเปนประธานสภาฯ ทําหนาที่ประสานกับองคกรและภาคีตางๆ. 



 

 ๕๔ 

 ความหวังตอไปของนายชวง 

   
 จัดสวัสดิการใหคนตาบอดทุกคน 
 
 นายชวงตั้งความหวังไววา อยากจะใหคนตาบอดทุกคนมีหลักประกันที่ม่ันคงในการ
ดํารงชีวิต ไดรับบริการที่จําเปนตอการพัฒนาตนเองอยางเพียงพอและเหมาะสม…  
 “สําหรับคนตาบอดที่อยูในทองถิ่น ถึงแมเขาไมไดเปนสมาชิกสมาคม แตเราในฐานะ
องคกรของคนตาบอด เราก็ตองดูแลเขาดวย ผมจึงอยากจะจัดสวัสดิการใหเขา แมวาตอนนี้เขา
จะไดเบี้ยยังชีพจากทองถิ่นเดือนละ ๓๐๐ บาท หรือ ๕๐๐ บาทก็ตาม แตวาเงินจํานวนนี้มันไม
เพียงพอสําหรับการดํารงชีวิตของเขาหรอก ผมก็ประชุมกับกรรมการสมาคมวาตอไปเราจะทํา
อยางไรใหคนตาบอดสูงอายุมีเงินเลี้ยงชีพเปนรายเดือนไดดวย ซ่ึงเงินที่จะนํามาจัดสวัสดิการก็
อาจจะมาจากการบริจาคผานมูลนิธิของเรา การทอดผาปาบาง ฯลฯ ผมก็วางแนวทางไว เผื่อ
แกนนําคนตาบอดรุนตอไปอาจจะไดมาทําตอ…” 
 
 ผูแทนตองมีคาตอบแทน  
 
 “เดิมทีในการทํางานผมใชทุนตัวเอง และเงินจากที่เคยเปนวิทยากรสอนนวดบาง ผมถือ
วาผมเอาเงินมาจากคนตาบอด และเอาเงินตรงนั้นกลับมาชวยคนตาบอดดวยกัน เพราะปกติ
แลวนายกสมาคมจะไมมีเงินเดือน ไมมีคาตอบแทน… แตตอนนี้ทางคณะกรรมการสมาคมคนตา
บอดจังหวัดพัทลุง มีมติจัดสรรเงินเปนคาตอบแทนใหผมเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท เพราะกรรมการ
เห็นวาในการทํางานจริงเรามีคาใชจายตลอด และคาใชจายสวนตัวของผมก็หมดไปกับภาษี
สังคม โดยเฉพาเวลาลงพื้นที่ คือเวลาไปเจอใครที่ลําบากแลวเราก็อดไมไดจะตองชวยเขา… 
และตอนนี้ทางสมาคมไดรับการจัดสรรสลากกินแบงรัฐบาลมาดวย มีคาดําเนินการให ๒๐ 
เปอรเซ็นต เวลาผมไปรับก็ตองไปสองคน คาเดินทางไปกลับ เงินจํานวนนี้ก็แทบไมเหลือแลว
ครับ…  
 ถาจะใหคนตาบอดมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้นโดยรวม ผูแทนหรือคนที่ทํางานตองมี
คาตอบแทน เพราะวามันจําเปน ในแงเศรษฐกิจเขาก็ยังตองเลี้ยงดูตัวเอง และอีกกรณีหน่ึงคือ 
ถาคนตาดี มีรถมอเตอรไซคคันเดียวเขาก็ไปได แตถาเปนคนตาบอด ตองจางคนตาดีไปดวย 
บางทีไปถึงสามคน เพราะฉะนั้นคาใชจายก็จะสูงกวา ผมจึงไมเห็นดวยวา คนที่อาสาเขามา
ทํางาน จะตองไมมีคาตอบแทน เพราะวาเรากําลังไมอยูกับความจริง เพราะในการทํางานใน
พ้ืนที่จริงๆ คนตาบอดนั้นตองประสบกับความยากลําบากกวาที่คิดไวมาก เพราะถาคนเราไมมี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แลวเขาจะไปชวยคนตาบอดคนอื่นไดอยางไร ก็เขาเองก็ยังไมมีจะกิน
เลย…” 



 

 ๕๕ 

 แตการมีคาตอบแทนในความหมายของนายชวงก็ไมไดหมายถึงการเขามาหา
ผลประโยชนกับคนตาบอด… “หลายครั้งมาแลวที่ผมนอนอยูก็มีโทรศัพทจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ 
ขอขอมูลในการจัดตั้งเปนสมาคม เขาถามวาเปนสมาคมแลวไดอะไรบาง เปนนายกแลวได
อะไรบาง ผมบอกเขาวา ถาคุณคิดตรงนี้กอน ก็เลิกเลยนะ เพราะวาถาคุณคิดเรื่องผลประโยชน
กอน หากวันใดไมมีผลประโยชนแลว คุณไมทิ้งเขาหรอกหรือครับ?”  
 
 การเปนองคกรสาธารณประโยชน 
 
 “ถาสมาคมเราไดรับการจดทะเบียนเปนองคกรสาธารณประโยชน รานนวดของเราจะดี
ขึ้นอีกระดับหน่ึง เพราะองคกรสาธารณประโยชนน่ีสามารถออกใบเสร็จที่สามารถเอาไปเบิกได
เหมือนที่คุณไปนวดที่โรงพยาบาล แตกอนเราก็เคยเรียกรองใหสถานประกอบการนวดของคน
ตาบอดสามารถออกใบเสร็จใหลูกคาเอาไปเบิกได แตก็ไมสําเร็จ เราทําอะไรไมได จะไป
เรียกรองที่โรงพยาบาลหรือสาธารณสุขก็ไมได เพราะเปนนโยบายของกระทรวงฯ ตองใหระดับ
ผูใหญกับผูใหญคุยกัน แตพอมาถึงตอนนี้ก็ไมเปนไรแลว เม่ือเราเปนองคกรสาธารณประโยชน
และใบเสร็จเบิกได เราก็จะประชาสัมพันธกับลูกคาวา เราไมไดคิดคานวด แตถือวาเปนการ
บริจาค แลวคุณสามารถเอาไปลดหยอนภาษีได”   
 
 สรางโรงงานผลิตคนตาบอด 
 
 “ตอนน้ีสมาคมมีเงินกองทุนเหลืออยู ๔๐,๐๐๐ กวาบาท เพราะผมเพิ่งจะนําไปซื้อที่ดิน 
๕๐๐,๐๐๐ กวาบาท อยูใกลๆ กับสนามกีฬาจังหวัด เพ่ือจะนําไปสรางโรงงานผลิตคนตาบอด 
หรือเรียกวา เปนศูนยการเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอด ซ่ึงศูนยน้ีอาจจะมีหลายหนวยงานมา
สนับสนุน แตบริหารจัดการโดยคนตาบอดเอง…  
 ผมอยากจะตั้งศูนยการเรียนและสาธิตอาชีพ แตก็ไมรูวาสุขภาพเราจะไปแคไหน 
หลังจากเรามีโรงงานของเราแลว เราก็ไมใชตั้งรับอยูกับที่ ใชใหคนตาบอดเดินเขามาหาเรา แต
เราตองเดินเขาไปหาคนตาบอด เรายังตองทํางานเชิงรุกอยูตลอดเวลา… 
 เดิมที ผมออกแบบไววาจะหาพื้นที่กอสรางที่มีขนาดกวางเปนไรๆ เลย แตวาที่ขนาดนั้น
ที่พัทลุงจะมีราคาแพงมาก จะหาติดถนนก็ยิ่งยาก ไมมีหรอก จะมีก็ตองเปนที่ตาบอด ตองเขา
ซอยแคยๆ ตองถมที่ ตองสรางกําแพง ถาเปนอยางนั้นก็ตองใชเงินลงทุนอีกมากเลย แตเม่ือมาดู
ประโยชนที่จะใชสอย คนตาบอดที่จะใชไมมากเทาไร และเรายังจํากัดดวยงบประมาณ  
 ตอนนี้พ้ืนที่ที่เราหาไดมี ๖๐ ตารางวา ดานหนากวาง ๑๐ เมตร ลึก ๒๓ เมตร ผม
ออกแบบวาจะสราง ๒ คูหา ติดกัน แตวาตรงกลางไววางไว เดินได ก็คลายจะเปน ๓ คูหา 
รูปแบบคลายๆ กับโรงแรม โดยชั้นลาง จะเปนสหกรณของคนตาบอด สถานประกอบอาชีพนวด 



 

 ๕๖ 

ชั้นสอง จะเปนหองประชุม สํานักงานของสมาคม มูลนิธิ ธนาคารชุมชนคนตาบอด และชั้นสาม 
จะเปนที่พักของหมอนวด หองรับรองแขกที่มาจากตางจังหวัด อาจจะทําไวสักสองสามหอง 
คลายกับหองพักโรงแรม สําหรับชั้นดาดฟา จะทํากําแพงรอบ แลวเราตอเสาขั้นไปอีกสัก ๒ 
เมตร แลวใสหลังคาลอมรอบดวยตาขายเหล็กดัด ใหคนที่อยูเอาไวออกกําลังกายได สวน
ดานหลังจะเปนทีฝกอบรม ฝกอาชีพ หัดดนตรี ทําหัตถกรรม จักสาน ถักโครเช ดอกไมจันทร 
พวงหรีด ฯลฯ 
 การทําดอกไมจันทร ผมเคยลองทําแลว ๖๐ ชั่วโมง ยังทําไมได เพราะเปนงานที่
ละเอียด จะตองขยายเวลาออกไปอีก แตวา เขาไมจําเปนตองทําเองทั้งหมด เม่ือเขาพอทําได
แลว ก็กลับไปทําที่บาน เขาอาจจะทําไดชา วันละ ๒ – ๓ อันก็ไมเปนไร แตวาญาติๆ ที่อยูที่
บาน เวลาเห็นคนตาบอดทํา ใครจะอยูเฉยไดละครับ ก็ตองมาชวยหยิบจับ ชวยทํานั่นทํานี่ วัน
หน่ึงไดมากกวา ๒ – ๓ อัน แนนอน เม่ือเปนอยางนั้น สมาคมจะเปนคนกลางคอยหาตลาดให 
โดยผมไปประสานกับเจาอาวาสในตําบลนั้นวาเดี๋ยวนี้เจาของผูประกอบการหีบศพเขามีเครื่อง
จัดงานศพครบเลย ตั้งแตเต็นท เกาอ้ี เครื่องเสียง หีบศพ แลวเครื่องประกอบหีบศพก็มีครบ แต
ขอใหวัดบอกเขาวาใหสงวนไวอยางหนึ่งคือ ใหซ้ือดอกไมจันทรของวัด เพราะราคาไมแพงและ
ไมผานพอคาคนกลาง เปนของคนตาบอด เพราะฉะนั้นคนตาบอด คุณอยูตําบลไหน คุณก็ทําไป 
แลวผมจะไปประสานกับวัดในตําบลนั้นให สวนเรื่องการสอน เราจะหาวิทยากรมาสอนเอง แต
คาตอบแทนวิทยากรจะขอการสนับสนุนจาหหนวยงาน เชน กศน.  
 ตอไปถามีพ้ืนที่ มีโรงงานของเราเองแลว ผมจะนําเรื่องดนตรีกลับมาใหม จะซอมกัน
เปนงานเปนการมากขึ้น… และพ้ืนที่ตรงนี้คนตาบอดยังทําอะไรไดมากขึ้นดวย เชน เพาะถั่วงอก 
เลี้ยงปลา แลวเม่ือเราอยูตรงนั้น ตอไปก็จะตองเปนชุมชนใหญ เราก็ตองอยูโดยมีรายไดดวย 
รายไดก็มาจากการนวดนี่ละ แตวาเราจะยายรานนวดของสมาคมมาที่น่ีนะ ก็คงไวตรงนั้นดวย 
เพราะวาจะตองเอารายไดตรงนั้นมาเลี้ยงที่น่ีดวย… มีคนตาบอดหลายคนเขาอยากใหมีสถานที่
กวางๆ เพ่ือใหคนตาบอดที่สูงอายุ ไมมีใครดูแลมาอยูดวย แตผมคิดวาแลวเรายังทําอยางนั้น
ไมได เพราะวาเราตองมีคนดูแล การกินการอยู ตองมีคาใชจาย แตตอนนี้เรายังไมมีงบประมาณ
ตรงนั้น… 
  สําหรับงบประมาณในการกอสราง จะประสานกับนายก อบต.เขาเจียก ซ่ึงเขาเปน
ประธานสภาคนพิการทุกประเภทดวย ผมจะทําผาปาโดยยืมมือสภาคนพิการทุกประเภทมาชวย 
เพราะวาถาเราทําในนามคนตาบอด วงมันจะแคบ แลวก็จะประสานกับผูหลักผูใหญที่ผมนับถือ
และคอยชวยเหลือสนับสนุนคนตาบอดมาตลอด คือ ทาน สส. ทานนายกเทศมนตรีเทศบาล
เมืองพัทลุง และนายก อบต.เขาเจียก สวนงบประมาณในการดําเนินงาน เราจะเอามาจากไหน 
สวนหนึ่งหนวยงานเขาก็ตองตั้งงบไวอุดหนุนเรา เพราะเราเปนศูนยการเรียนและสาธิตอาชีพ
แลว มีกฎหมายบังคับอยูวาเขาจะตองดูแลเรา…”  
 



 

 ๕๗ 

  จัดตั้งสถาบันคนพิการแหงชาติ  
 
 ปญหาหลักประการหนึ่งที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด คือ การขาด
นโยบายที่ชัดเจนและตอเน่ืองตลอดจนการขาดหนวยงานหลักที่จะดูแลรับผิดชอบหรือทําหนาที่
เปนหนวยประสานกลางในงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด… นอกจากนี้จากการที่
การดําเนินงานดานคนพิการของรัฐมักยึดหลักการดําเนินการรวมสําหรับคนพิการทุกประเภท
ตั้งแตระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ จึงปรากฏวาหลายประเด็นไมสามารถตอบสนองตอ
สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของคนตาบอด…๑๒  
 ในระดับจังหวัดเองก็พบวา งานคนพิการถูกแยกสวนอยูในความรับผิดชอบของหลายๆ 
หนวยงาน ไมวาจะเปน หนวยงานดานสาธารณสุข ดานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การศึกษาพิเศษ ฯลฯ ซ่ึงตางก็มุงดําเนินงานเฉพาะในสวนที่เปน
พัทธกิจของหนวยงาน จะมีการประสานกันบางก็เปนไปในรูปแบบของการขอความรวมมือเปน
การเฉพาะเปนเรื่องๆ และเปนคราวๆ ไป จึงขาดความตอเน่ือง และเปนองครวมในการ
ดําเนินงานเพื่อคนพิการ…๑๓ 
 จากสภาพปญหาหาที่เกิดขึ้น ทําใหนายชวงมีแนวความคิดวา คนพิการเรานาจะมี
องคกรระดับชาติของเราเอง “ผมอยากใหมีสถาบันคนพิการแหงชาติ แยกออกมาจากกระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ เลย แลวใหมีคนพิการเราเขาไปดูและบริหารจัดการ สถาบันนี้จะดูแลคน
พิการทุกประเภท ซ่ึงจะตอบสนองปญหา ความตองการของคนพิการไดรวดเร็ว ทั่วถึง และตรง
ประเด็นมากกวา สวน พม. เม่ือตัดงานคนพิการออกไป ก็ไปดูแลเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี 
ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ…”  

 
 หลักการทํางานของนายชวง 

 
 หลักการสรางศรัทธา ความเชื่อมั่น 
 
 องคกรประสบความสําเร็จได ผูนําจะตองสรางศรัทธา สรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ
ใหเกิดขึ้นกอน ทั้งจากสมาชิกภายในองคกร กับบุคคลภายนอก และองคกรอ่ืนๆ… 

                                                 
๑๒ ที่มา : เอกสารอัดสําเนา. (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔. หนา 
๓, ๑๓. 
๑๓ อนุชา หนูนุน และคณะ. เอกสารอัดสําเนา. “ถอดบทเรียนจากประสบการณการดําเนินงาน โครงการหลอม
รวม รวมพลังเครือขายคนพิการเมืองลุง มุงสุขภาวะ”. 



 

 ๕๘ 

 “การที่จะเปนองคกรที่เขมแข็งขึ้นมาได เราจะตองสรางความเชื่อถือใหเขาเห็นกอน… 
การบริการจัดการภายในองคกรเอง ก็ตองใหมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส เปนที่นาเชื่อถือแก
กรรมการ และสมาชิก… สวนภายนอกองคกร กวาผมจะมาเปนผูนําองคกรคนตาบอดได ผมก็มี
ทุนความเชื่อถือจากผูคน จากที่ผมทําเรื่องกองทุนพัฒนาอาชีพ และการจัดตั้งกลุมอนุรักษ
ทรัพยากรมากอน ถาเขาไมเชื่อถือผม เขาไมเดินจากเขาเจียกมาตอสูกับผมที่ศาลากลาง
หรอก… เพราะฉะนั้น คนที่เปนผูนําเบื้องตนจะตองมีบุคลิกภาพที่ดี มีวิสัยทัศน กลาคิด กลาทํา 
กลาตัดสินใจ การเขาถึงแหลงความรู แหลงงบประมาณ และการที่เราจะไดรับความเชื่อถือจาก
ภายนอกไดน้ัน ก็อยูที่เราตองพิสูจนตัวเองดวย เราสรางองคกรเราใหมีความเขมแข็ง มีกิจกรรม 
มีผลงานใหเขาเห็น มีการชวยเหลือมีการใหกับสังคม ฯลฯ ในเม่ือเราเปนอยางนี้เขาถึงยอมรับ
เราได… ที่จริงสังคมเขาก็อยากจะชวย แตเขาไมรูวาจะชวยเราชองทางไหน เพราะฉะน้ันเรา
จะตองสรางตัวเองใหเปนที่เชื่อศรัทธากอน เขาถึงจะยอมรับเรา…” 
 
 หลักการมีสวนรวม  
  
 ในการทํางานนายชวงจะเนนการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของทุกระดับ ตั้งแตการ
บริหารงานภายในสมาคม ไปจนถึงความรวมมือกับองคกรภายนอกตางๆ เชน ๑) สมาชิกคนตา
บอด ๒) คณะกรรมสมาคม ๓) โรงพยาบาล ๔) สถาบันศาสนา ๕) ชุมชน และผูนําชุมชน เชน 
กํานัน, ผูใหญบาน, สมาชิก อบต. ๖) ภาคการเมือง เชน สส.พัทลุง ๗) องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เชน อบจ. พัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง อบต. เขาเจียก ๘) หนวยงานภาครัฐ เชน ศูนย
การศึกษาพิเศษ (กศน.) สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง  กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ (สปสช.) 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(สสจ.) เปนตน 

ลักษณะการทาํงานแบบมีสวนรวมของนายชวง อาทิเชน 
 มีการสื่อสารและมีสวนรวมภายในสมาคมอยางทั่วถึง สม่ําเสมอ สมาคมคนตา
บอดจังหวัดพัทลุงจะมีการประชุมกรรมการสมาคมทุกวันที่ ๓ ของเดือน ประชุมกรรมการ
อํานวยการ และสมาชิกคนตาบอด ๖ เดือน/ครั้ง  
 “ในการทํางาน สิ่งที่ผมเนนคือ ผมยึดหลักการมีสวนรวม ตองรับรูขอมูลการทํางาน
ตางๆ รวมกันทุกคน แลวจะไมมีการมาทิ่มแทงกัน ถาทําอยูคนเดียว คนอ่ืนไมไดรับรูขอมูล มัน
จะเกิดปญหา กรรมการของเรานี่จะมีการประชุมกันทุกเดือน ผมรูอะไร คนอ่ืนก็จะรูดวย บางที
ไมเจอกันก็โทรศัพทบอกกัน เพราะฉะนั้นที่สมาคมเราจะตางจากที่อ่ืน ที่น่ี เราไมมีปญหา
ภายใน” 



 

 ๕๙ 

 มีการเขาไปมีสวนรวมกับสังคม การเขาไปมีสวนรวมกับสังคม นอกจากจะทําใหคน
ตาบอดและสมาคมของคนตาบอดเปนที่รูจักของสังคมแลว ยังชวยไดสรางความรวมมือระหวาง
สมาคมกับภาคสังคมดวย…  
 “สมาคมเราเปดวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พอวันที่ ๑๒ สิงหาคม เราก็นวดโดยเสด็จพระราช
กุศลดวยเลย พอวันที่ ๕ ธันวาคม เราก็รวมบริจาคโรหิตใหกับสภากาชาติไทย ผมคิดวาเราให
อะไรก็ไมเทาเราใหเลือดในกาย การใหโลหิตของเราสามารถชวยเพื่อมนุษยได จําไดวา วันที่ผม
มอบเสื้อผูวยใหกับโรงพยาบาล ผมเชิญนายกเหลากาชาดเปนเปนประธานรับมอบเสื้อ นายก
กาชาดเขากลาวทั้งน้ําตาวา จริงๆ แลวคนพิการคนตาบอดก็เปนผูที่น่ังรอการใหอยูเหมือนกัน 
แตน่ีทานยังเสียสละมาใหแกผูอ่ืน… เพราะฉะนั้น เรียกวาเราทําอะไรได เราก็จะพยายามมีสวน
รวมกับสังคมในทุกโอกาส… นอกจากนี้ เรายังทําหนังสือถึงหนวยงานตางๆ เวลาออกหนวย
เคลื่อนที่ เชน อบจ.เคลื่อนที่ เทศบาลเคลื่อนที่ ใหเขาแจงมาที่สมาคมดวย เพราะเราจะสงหมอ
นวดไปบริการนวดฟรีแกประชาชน ตอนนี้เราไปอาทิยตละ ๒ วัน แตเราก็มีคาตอบแทนใหกับ
หมอนวดนะ เพราะถือวาเขาไปปฏิบัติงานใหสมาคม ไปเปนประชาสัมพันธใหกับสมาคม เรา
ลงทุนไมมาก แตเราไดผลกลับมามาก ไดเสียงตอบรับที่ดี ไดลูกคาเพิ่มขึ้น ที่สําคัญคือ ได
มวลชนดวย ทําใหคนทั่วไปและหนวยงานอื่นๆ มีความรูสึกที่ดีตอคนตาบอดมากขึ้น มีความรูสกึ
ที่ดีที่คนตาบอดเราไดทําใหกับสังคม… ตอนนี้ในจังหวัดเรามีศูนยผูสูงอายุอยู  คิดวาจะประสาน
ไป ใหเขาแจงมาวาวันไหนที่มีผูสูงอายุมารวมกัน แลวเราจะจัดสงหมอนวดไปบริการนวดใหกับ
เขาดวย…” 
 

มีการสรางการมีสวนรวมจากสังคม 
มีการใชโอกาสของวันสําคัญตางๆ ในการขอ
ความรวมมือ หรือขอรับการสนับสนุนจาก
ประชาชน องคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ…  

“ตอนที่เราไปกอสรางบานใหกับคนตา
บอดเรา เราไมมีงบประมาณหรอก เราจึงอาศัย
การนวดโดยเสด็จพระราชกุศลดวย แลวนําเงิน
ที่ไดมาชวยเหลือเขา ตอนนั้นใชเงินไปเกือบ 
๓๕,๐๐๐ บาท แตเราไมเสียคาแรง เพราะอาศัยแรงนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมาชวยกัน ผมคิดวา
เราจะสรางปละหลัง แตวาปน้ีเราจะไมทําคนเดียว เราจะทํากับทองถิ่น คือ อบต. ใหเขาไดมีสวน
รวมและใชแรงงานชาวบานมาชวย… ที่ผานมาเราก็ไดเงินมาซ้ือเสื้อผาของผูปวยมอบให
โรงพยาบาลพัทลุง มอบทุนการศึกษาใหกับเด็ก ฯลฯ ตอนน้ันผมทําหนังสือถึงเขตพื้นที่
การศึกษาใหสํารวจวา เด็กในระดับประถมที่ไมเคยไดรับทุนใดๆ มากอนเลย ผมก็มอบใหอําเภอ
ละ ๑ ทุน สวนในปน้ีเราจะชวยสนับสนุนเรื่องการเอกซเรยไต เร่ิมที่ปละ ๑ รายกอน ชวยเฉพาะ



 

 ๖๐ 

คนตาบอด เพราะคนอื่นๆ ก็มีองคกรอ่ืนชวยอยูแลว แตวาเราจะทําในพื้นที่นะ เพราะวาเวลาเรา
ขอความชวยเหลือ เราขอในพื้นที่”  

 
 หลักความเปนธรรม ความยุติธรรม  
 
 นายชวงมักจะวางตนอยางสม่ําเสมอกับผูที่เกี่ยวของทุกคน สวนผูใตบังคับบัญชา 
เจาหนาที่สมาคม หมอนวด ก็ไมเอาเปรียบ ปกครองโดยใหความเปนธรรมอยางเสมอภาคกัน…  
 “ตอนที่สอนนวด เชาหลังจากสวดมนตไหวพระเสร็จแลว กอนจะสอนเรียนนวด ผมจะ
สอนเรื่องจริยธรรม การอยูรวมกันกอน ตรงนี้สําคัญมาก เพราะคนตาบอดที่มาเรียน มาอยู
ดวยกันมีตั้งแตอายุ ๒๐ ป ถึง ๖๐ ป เราอายุตางกันแตใหถือวาเรารุนเดียวกัน เพราะฉะนั้นทุก
คนจะเทาเทียมกันหมด แตความอาวุโสก็ตองมี ตองรูวาใครเปนพ่ีใครเปนนอง ตองใหความ
เคารพกันดวย เราเดินชนกัน เราหยิบของผิด ก็ตองไมถือกันนะ เพราะวาเราตาบอด 
เพราะฉะนั้น ขอใหเราอยูกันอยางพี่อยางนอง และอยูที่น่ีผมใหความเปนธรรมกับหมอทุกคน จะ
ไมมีการลําเอียง ไมมีรักใครมากกวาใคร ไมมีเรียกแตหมอคนน้ัน ไมเรียกคนนี้ไมได ไมมีการ
ขามคิวหมอ แลวผมก็เปนนายกของเขา ถาผมลําเอียงปุบ เด๋ียวคนนั้นก็จะซุบซิบ คนนี้ก็จะ
ซุบซิบ หากมีการซุบซิบนินทาเมื่อไร ทีน้ีก็พังเลย… 
 เพราะฉะนั้น ผมอยูตรงกลาง ผมตองดูแลทุกอยาง บางคนดูแลถึงที่บานเลย ใครมี
ปญหาอะไรตองบอกมาเลย ที่ไหนก็ตาม ที่ไมมีความเปนธรรม ที่น่ันอยูไมรอดหรอก ตรงนี้ผมก็
เรียนรูเอาเองเลย จากการสังเกต เชนรัฐธรรามนูญก็เหมือนกัน ไมวาจะดีเลิศขนาดไหน ก็
จะตองถูกฉีก ถาผูที่นํากฎหมายนี้ไปใชโดยเฉพาะผูบริหารไมมีความเปนธรรม ที่น่ีเราจึงอยู
ดวยกันไดโดยไมมีปญหาเลย หมอนวดเขาจะจัดคิวกันเอง ไมมีการเอาเปรียบกัน บางทีถาผม
เรียกผิดคิว เขาจะบอกวา ไมใช ตองเปนคนนั้นคนนี้นะ” 
 
 หลักการพึ่งตนเอง  
 
 ในการชวยเหลือและพัฒนาคนตาบอด นายชวงจะเนนที่การสรางใหคนตาบอดไดพ่ึงพา
ตนเองเปนสําคัญ เพราะเชื่อวาสิ่งเหลานี้จะเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนกวาโดยการพัฒนาทักษะการ
ใชชีวิต การอยูรวมกับคนในสังคม การฝกอาชีพเพ่ือใหมีรายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัว เพ่ือ
ไมใหเปนภาระแกสังคม หากพึ่งตนเองไดแลวคอยคิดชวยเหลือเพ่ือนคนตาบอดหรือสังคมตอไป  
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 หลักการใชผูนําชุมชน ทองถิ่น ผูนําทางศาสนา ฯลฯ  
 
 ในเวลาทํางาน นายชวงจะอาศัยความรวมมือจากผูนําชุมชน ผ ูนําทองที่ เชน กํานัน 
ผูใหญบาน ผูนําทองถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ.) ผูนําทางศาสนา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ประจําจังหวัด ซ่ึงลวนเปนผูที่มีชื่อเสียง เปนที่รูจักของคนหลากหลายระดับ จะชวยสรางความ
นาเชื่อถือและเอ้ือตอการทํางานในดานตางๆ ซ่ึงหลักการอันนี้นายชวงนํามาใชตั้งแตสมัยที่
ทํางานเคลื่อนไหวตอตานการระเบิดภูเขาเจียก เชน การนิมนตฝายสงฆมาออกหนาเปน
ประธานโครงการให การเชิญนักการเมืองมาเปนฝายจัดหาเงิน หรือในกรณีการลงพื้นที่ไปหาคน
ตาบอด บางครั้งก็ตองอาศัยผูนําในชุมชนทองถิ่นที่ชาวบานรูจักและเชื่อถือลงพื้นที่ไปดวย คุณ
กิตติพร เจาหนาที่สมาคม เลาวา “คนตาบอดบางคนที่เราไปหา ญาติเขาบอกวา ถามาอีกคราว
หนาเขาจะแจงตํารวจจับเลย ไดยินอยางนี้ลุงชวงมีหรือจะยอมแพ ครั้งหลังแกเอาผูใหญบาน เอา 
อบต.มายืนยันเลย ตองคุยอยูนานกวาเขาจะเขาใจ จึงใหลูกออกมา ตอนนี้ลูกเขาคนนี้ก็มาเปน
หมอนวดอยูที่รานของสมาคมนี่ละ” 

 
 ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินงานของสมาคม 

 
มีผูนําองคกรที่มีทั้งศาสตรและศลิป 
 

  คุณลักษณะนิสัยของนายชวง คือ 
(๑)  มีจิตสํานึกสาธารณะ คิดอยางสรางสรรคเพ่ือประโชนของสวนรวม เชน กรณี

การตอสูเรื่องสิ่งแวดลอม “เขาเจียกเปนของเราทุกคน ถาเราเห็นแลววามันจะเกิดผลกระทบตอ
คนสวนใหญ แลวเรานิ่งเฉย ธุระไมใช อยางนี้สังคมจะไปรอดหรือ” 

(๒)  มีความเอื้ออารี เอ้ือเฟอเผื่อแผ สงเคราะห ชวยเหลือคน ใหสิ่งของเงินทอง
ตามสมควร ใหวิชาความรู อบรมสั่งสอน “ตั้งแตเด็กๆ มาแลว บานผมมีนํ้าใช ไฟสวางแลว แต
เพ่ือนๆ ยังไมมี ผมก็แบงใหเขาใช” 

(๓)  ประพฤติตนอยูในศีลธรรม ในระเบียบวินัย มีความซื่อตรง ซ่ือสัตยตอหนาที่ 
ยึดถือความถูกตองเปนธรรม และวางตนเปนหลักเปนแบบอยางที่ดีในฐานะที่เปนหัวหนาคน 
นายชวงเชื่อวา “คุณธรรมนี่เปนเกราะปองกันเราไดเปนอยางดีเลย” 

(๔)  มีความมุงม่ันในการทําสิ่งที่ถูกตอง ใจคอหนักแนน มีความเพียรพยายาม กัด
ไมปลอย เด็ดเดี่ยว กลาตัดสินใจในการทํางาน กลาเผชิญหนากับความอันตราย ความ
ยากลําบาก ดังคําพูดที่นายชวงมักจะพูดอยูเสมอวา “ถึงแมผมจะตาไมบอด ผมก็จะตอสูเพ่ือ
ความถูกตอง เพราะไมชอบความไมเปนธรรม” 



 

 ๖๒ 

(๕)  เปนนักคิด นักวางแผน นักยุทธศาสตร และปจจุบันยังทําหนาที่เปนที่ปรึกษา
ใหกับตําบลเขาเจียก นายชวงบอกวา “ตอนนี้เวลาเขามีอะไร เขาก็จะมาปรึกษาผมตลอด” 

(๖)  เปนคนที่ เ รียนรูและรับอะไรไดไว แลวยังสามารถคิดเชื่อมโยงได มี
จินตนาการตอ พัฒนาตอ เอาสิ่งที่ไดเรียนรูมาเปนบทเรียน (จนกลายเปนนิสัยเปนวิถีชีวิต) 
ตัวอยางการเปนคนเรียนรูไวของนายชวง เชน “ผมเรียนนวดฝาเทาวันนี้ เย็นนี้ผมถายทอดให
คนอ่ืนไดเลย” 

(๗) มีวาทศิลปในการพูด เปนนักเจรจาที่ดี ไมวาจะเปนการพูดเจรจากับชาวบาน 
เจาหนาที่ หนวยงาน หรือแมกระทั่งคนตาบอด  

อาทิ เม่ือเจรจากับหนวยงานก็มีบุคลิกภาพของความเปนผูนํา สามารถสรางพลัง
อํานาจในการเจรจาตอรองหรือเรียกรองตามประเด็นที่เหมาะสมและชอบธรรม และเม่ือพูดจากับ
ชาวบาน คนตาบอด ก็มีบุคลิกภาพของความเปนผูใหญที่นาเคารพเชื่อถือ เชื่อฟง เชน มีอยู
กรณีหน่ึง เปนหญิงตาบอดที่ถูกกระทําทางเพศ นายชวงเลาวา “เขาอยูกับบานแลวถูกพี่เขย
ขมขืน จนกระทั่งตั้งทอง และก็คลอดลูกแลว เขาเปนทุกขมาก รองไหเสียใจไมเปนอันทําอะไร
เลย ผมก็บอกเขาวา ไมตองรองนะ เธอถือวาเปนคนโชคดี ที่อยูๆ ก็มีคนมาทําลูกให ลองคิดดูวา
พ่ีนองเธอมีใครมาเอาใจใสเธอเสียเม่ือไร พอแมก็อายุ ๙๐ กวาแลว ทานก็อยูอีกไมนาน ตอนนี้
ลูกเธอก็โตแลว เวลาเธอไปไหนทําอะไร ลูกก็พาเธอไปได เธอรูไหมวาเธอเปนผูหญิงตาบอดที่
โชคดีนะ แลวเขาก็รูสึกดีขึ้น”  

 

   บุคลิกเดน หรือบุคลิคภาพประจําตัวของนายชวง คือ การรักความเปนธรรม 
 “ปกติผมเปนคนไมมีพิธีรีตรองอะไร แตไมชอบความไมเปนธรรม ไมวาจะเปนรัฐเอา
เปรียบประชาชน หรือประชาชนดวยกันก็ตาม แมแตคนตาบอดเองก็ตาม คนตาบอดที่เขมแข็ง
แลว ไมหันกลับไปดูคนตาบอดดวยกัน คนแบบนี้ผมก็ไมชอบเลย…” 
 

 “ไมชอบ ถาไมเปนธรรม” เปนคําพูดที่นายชวงมักจะพูดเสมอๆ เม่ือเขาพบเห็นอะไร
ที่ไมเปนธรรม ถาเขาสามารถจะชวยหรือทําอะไรได เขาก็จะทําเสมอ… 
 “ในการพิจารณาเงินกูคนพิการ มีผูหญิงคนหนึ่งเขาพิการที่ขา (ใสเหล็ก) ถามองดู
ภายนอกอาจจะไมรูวาเขาเปนอะไร เพราะวาเขาดูเหมือนคนปกติมาก แลวเขาทําอะไรเองไดทุก
อยาง แตเขามีภาพถายมายืนยันชวงที่ประสบอุบัติเหตุ ก็มีผูใหญมาเบรคเอาไววา ใหแขวนเรื่อง
ของผูหญิงคนนี้ไวเอากอน ใหลงไปดูความพิการของเขากอน วาเขาพิการยังไง จริงหรือเปลา 
เขาพูดชักเหตุผลเสียยาวเลย พอเขาพูดจบ ผมก็พูดบาง ผมบอกวา ไมตองลงไปดูหรอก เพราะ
ลงไปดูก็ไมเห็นอะไร เพราะวาอาการหรือบาดแผลตางๆ ก็หายแลว เน่ืองจากเปนเวลาหลายป
แลว แตวาเราไมสามารถรูไดวา ภายในของเขาจะเปนอยางไร วากระดูก เอ็น เสนตางๆ เปน
อยางไร มันเสียหายแตกหักอยางไร เรื่องน้ีเปนดุลพินิจของแพทย เม่ือแพทยรับรองวาเขาเปน
อยางนั้น เขาเปนคนพิการ  เม่ือเปนคนพิการแลวเขาก็มาจดทะเบียน เม่ือเขาจะทะเบียนคน
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พิการไดเขาก็ใชสิทธิ์ได แลวทางคณะกรรมการที่จะพิจารณาเงินกูเรามีอํานาจหนาที่ขอบเขตแค
ไหน แตไมใชไปดูที่ความพิการของเขา เราดูแควา คนที่มามีคุณสมบัติตามที่เรากําหนดไว
ถูกตองหรือไม มีบัตรคนพิการหรือไม จะกูเงินไปทําอะไร สมเหตุสมผลหรือไม แลวคุณหมอก็
พูดขึ้นวา จะออกไปดูก็ไดวาเขาทําอะไร บางทีเราอาจจะพิจารณาใหเขาไดมากกวาเดิมอีก…” 
 

 “ไมกลัว ถาไมถูกตอง” นายชวงไมเคยกลัวที่จะพูด คัดคาน โตตอบ ถาเห็นวาสิ่งที่
เกิดขึ้นนั้นไมถูกตอง… 
 “ผมกับกิตติพรไปเจอคนตาบอด ทั้งบอดทั้งใบสองพี่นอง ซ่ึงสภาพที่อยูเขาก็แย ถาเจอ
ลมแรงๆ คงจะพังหมด แลวชวงนั้นก็เปนชวงตนฤดูฝน ผมคิดวา หนาฝนปน้ีบานเขาตองไป
แนๆ ผมจึงนําเรื่องของเขามาเขาที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม บอกวา การนวดวันที่ ๑๒ 
สิงหาคมปน้ี นาจะนําเงินไปชวยสรางบานใหกับคนตาบอด ที่ประชุมก็เห็นดวย จากนั้นผมจึงทํา
หนังสือไปถึงนายก อบต. และนายอําเภอในพื้นที่ และหลายหนวยงาน เพ่ือขอใหเขาลงไปดูแล
และชวยเหลือ… จากนั้นก็มีผูใหญคนหนึ่งมาเห็นหนังสือของผม ก็วา น่ีมันเรื่องอะไรของสมาคม 
มันเกินไปแลวที่จะไปสรางบานใหกับคนตาบอด มันไมใชหนาที่ มายุงอะไรดวย มีหนาที่นวดก็
นวดไปสิ… ผมก็ไมสนใจ ไมกลัวดวย แสดงวาเขาไมรูเรื่องอะไรเลย เพราะวาถาเขารูเร่ืองเขาจะ
ไมพูดอยางนี้ เพราะเราเปนองคกรของคนตาบอด ถาไมดูแลคนตาบอดแลวจะดูแลใคร จริงๆ 
แลว งานนวดไมใชงานหลักของสมาคม เปนงานที่เกิดขึ้นมารองรับกับหมอนวด เพ่ือใหเขามี
อาชีพ แตงานหลักของเราคือ การดูแลคุณภาพชีวิตคนตาบอด ใหคนตาบอดไดเขาถึงสิทธิที่เขา
จะพึงมีพึงได…  
 กรณีการสรางบานใหกับคนตาบอดที่ยากไรน้ี จริงๆ สมาคมเราก็ไมคอยมีงบประมาณ 
ผมก็ไปเชื่อมกับ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงดวย เพราะเห็นวาเขามีคน มีนักศึกษา มีความ
ชํานาญดานนี้อยู แลวอีกอยางเขาก็มีกิจกรรมที่ทําใหกับชุมชนอยูแลว เราก็นาจะขอความ
อนุเคราะหจากเขาได ตอนที่ผมไปคุยกับ ผอ. ผมก็ถามทานวา มีผูใหญไมเห็นดวย แลวทานไม
กลัวหรือ ทานก็สายหนา จากนั้นเราก็ไดรับความชวยเหลือ โดย ผอ.ทานออกแบบประมาณการ
ให แลวก็มีอาจารยแผนกกอสรางนํานักศึกษาไปกอสรางบานใหคนตาบอด” 

 
มีทุนเดิมของผูนําที่เอ้ือตอการทํางาน 
 
ตนทุนหรือทนุเดิมของนายชวง ที่เปนปจจัยหนึ่งที่เอ้ือตอการทํางานของเขาคือ   
๑) เปนคนในพื้นที่ รูจักชัยภูมิหรือทําเลสถานที่ตั้งตางๆ ในพ้ืนที่เปนอยางดี 
๒) ไมมีภาระครอบครัว (ลูกจบการศึกษา มีงานที่ดีทํา มีรายไดจุนเจือครอบครัว) และ

ญาติพ่ีนองมีฐานะเศรษฐกิจดี “ในชวงแรกที่ทําสมาคม เรายังไมมีเงินหรอก ผมก็ใชทุนตัวเอง 
และเงินจากที่ลูกสงมาใหดวยเดือนละ ๕,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ บาท ผมก็ใชมาเปนทุนทําสมาคมตรงนี้



 

 ๖๔ 

หมดเลย… แตตอนนี้ผมบอกลูกวาไมตองใหแลว เพราะเห็นวาลูกเองก็มีภาระของเขา
เหมือนกัน” 

๓) เคยรับราชการ จึงเปนชองทางในการประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน  

๔) ความที่เปนคนตาบอดเหมือนกัน จึงทําใหรูจักคนตาบอดดี (ในแงของการเขาถึง
อารมณความรูสึกนึกคิด สภาพจิตใจ ปญหา ความตองการของคนตาบอด) เพราะฉะนั้นเวลาลง
พ้ืนที่ไปคนหาคนตาบอดจึงสามารถเขาถึงเขาไดงายขึ้น นายชวงเคยเปรียบเทียบวา “คนใกลตัว
เรา เชน ภรรยา บางครั้งยังไมเขาใจเราเทาคนตาบอดดวยกัน” 
  

มีองคประกอบของทีมงานที่ดี มีความเขมแข็ง  
  
 นายชวงจะเปนนักคิดนักวางแผน มีคุณประยูร คงเจือ๑๔ และคุณบุญสิทธิ์ หนูแสง ซ่ึง
เปนกรรมการบริหารสมาคม คอยเปนที่ปรึกษา และมีคุณกิตติพร ชวยเอียด๑๕ ซ่ึงเปนเจาหนาที่
สมาคม เปนคนปฏิบัติงานให และที่สําคัญคือ กรรมการของสมาคมไปในทางเดียวกัน คือ มี
ความเขาใจที่ดีตอกัน ไมมีความระแวง แตเชื่อใจ ไววางใจกัน เพราะมีสื่อสารพูดคุยกันตลอด 
ความขัดแยงภายในจึงไมมี “เราชวยกันทํางานตลอด คนละไมคนละมือ คนที่ลงมือทําไมได ก็มา
ชวยกันคิด ชวยกันตัดสินใจได… เราพูดกันวา เราหุงขาวกําลังจะสุกแลว แลวเราจะมาชักฟน
ออกไปทําไม เรามาชวยกันใสฟนใหขาวสุกดีกวา แลวเราจะไดกินดวยกัน…”     
 นายชวงกลาวถึงปจจัยหน่ึงที่ทําใหภายในสมาคมมีความเชื่อใจไววางใจกันวา “ผมทํา
อะไรเปนระบบและชัดเจน และจะมีการสื่อสารกันตลอด เชน ถาจะลงพื้นที่ไปหาคนตาบอดก็
กําหนดเลยวา ถารัศมีภายในกี่กิโลเมตร เราจะไปโดยใชรถมอเตอรไซค ถาเกินกี่กิโล หรือไป
ตางอําเภอ เราจะไชรถสองแถวสี่ลอเล็ก แลวเราใชคาอะไรไปบาง คาน้ํามัน คาตรวจเยี่ยม ฯลฯ 
แลวพอกลับมา เราจะมีการประชุมทุกเดือน วาเดือนน้ีเราออกไปที่ไหน ไปทําอะไรบาง” 
 นอกจากนี้ ยังมีองคประกอบสําคัญที่เอ้ือตอการทํางานของนายชวงอีกคือ คุณเพ็ญศรี ผู
เปนภรรยา คุณแมว ที่ชวยขับรถ และคุณกิตติพร ที่คอยเปนผูนําทางใหไมวานายชวงจะไปไหน
ก็ตาม...  

                                                 
๑๔ เปนคนตาบอดที่ทํางานรวมเคียงบาเคียงไหลกับลุงชวงมาอยางตอเนื่อง และปจจุบันยังไดรับตําแหนงเปน
รองประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพัทลุง ทําหนาที่ประสานงานภายในจังหวัด คุณลักษณะเดนคือ 
เปนผูนําที่ดี มีศิลปะในการดําเนินงานเครือขาย จับประเด็นและสรุปประเด็นไดดี มีสมาธิสูงในการทําหนาที่
ตางๆ ในฐานะแกนนํา.  
๑๕  เปนคนตาดี ทําหนาที่เปนเลขานุการสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง คุณลักษณะเดนคือ เปนคนที่เขาใจ
และมีสวนชวยเหลือคนพิการ โดยเฉพาะคนตาบอดไดดีมาก มีความสุขุม สุภาพ เขาใจเขา เขาใจเรา ซึ่งเปน
แบบอยางที่ดีในการทํางานกับคนพิการ. 



 

 ๖๕ 

“ทั้งสามคนเปนตาใหผมทั้งหมด แมผมจะเปนคนละเอียด แตผมก็ตาบอด เรามองไม
เห็น… เรื่องความสะอาด ความเรียบรอย การตอนรับลูกคา การบริการในรานนวด ก็ตองใหคุณ
เพ็ญศรี  และการมีผูชวยที่เปนคนตาดีก็มีความสําคัญ กิตเขาเปนเด็กดี มีใจอาสา เรียกใชงาย 
เหมือนแมเขาที่เปน อบต.มา ๓ สมัยแลว สวนแมว ผมบอกเขาเสมอวาใหคิดวาคนตาบอด
เปรียบเสมือนญาติของเรา หากเขาชวยอะไรไดก็ใหชวย ถาเห็นคนตาบอดมาหยุดอยูหนา
สมาคม ใหรีบไปเปดประตูให ไปจูงเขามา อยาปลอยใหเขาเดินเอง... ที่ดีก็คือ ทั้งสามคนไมกาว
กายผม เขาจูงผมเดิน แตไมมีใครมาจูงความคิดผม…” 
 

มีการประสานและทํางานเปนทีมรวมกับผูที่เก่ียวของ 
 
การมีขีดความสามารถในการระดมทุนและการประสานทรัพยากรเปนคุณลักษณะเดนอีก

อยางของนายชวงและเปนปจจัยสําคัญที่เอ้ือตอความเร็จในการทํางาน… ในการทํางานสวนใหญ
นายชวงจึงอาศัยความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของหลายฝาย และใหเกียรติ ใหเครดิตวาเปนผลงาน
ของเขาหรือของหนวยงานดวย จึงทําใหหนวยงานใหความรวมมือดี และรูสึกวาจะตองใหการ
สนับสนุนเพราะเปนผลงานของตัวเองดวย… 
 “ความสําเร็จในการทํางานของผม ไมไดอยูที่ผมนะ แตอยูที่คนที่ผมเขาไปเกี่ยวของ คน
ที่ผมดึงเขามาเกี่ยวของ เชน นายก อบจ. นายกเทศมนตรี นายก อบต. และหนวยงานตางๆ 
พูดงายๆ คือ เราตองเขาหาสังคม แลวสังคมจะชวยเรา” 

 
มีหนวยงานใหการสนับสนุนและใหความรวมมือในการทํางาน  
 

 เน่ืองจากองคกรและหนวยงานตางๆ ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่ภาครัฐ 
หนวยงานราชการตางๆ ก็มีความมั่นใจในตัวนายชวง และเชื่อม่ันวา เม่ือใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณแกสมาคมแลว เชื่อม่ันไดวา มีการทําจริง และเกิดผลงานที่เปนรูปธรรม … 
อยางเชน ในขณะนี้เทศบาลเมืองพัทลุง ทางสมาคมไมตองทําโครงการเพื่อของบประมาณ
สนับสนุนแลว แตทางเทศบาลไดตั้งงบประมาณไวสําหรับเปนงบอุดหนุนสมาคมในการทํา
กิจกรรมตางๆ ปละ ๓๐,๐๐๐ บาท สวนนายกเทศมนตรีก็ใหการสนับสนุนแกสมาคมทั้งที่เปน
การสวนตัวและในนามของเทศบาลมาโดยตลอด 
 
 
 



 

 ๖๖ 

 ผลการทํางานของนายชวง 

  
 การกาวเขามาในวงการของคนตาบอดในชวงระยะเวลาเพียง ๕ ป ของนายชวง ไดทํา
ใหสังคมของเมืองพัทลุงเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งในสวนของคนตาบอดเอง ที่หลายคนไดออกสู
สังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสวัสดิการเปนหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิต 
สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากบริการสาธารณะตางๆ ไดอยางเทาเทียมกับบุคคลทั่วไปมาก
ขึ้น ในขณะที่สังคมของเมืองพัทลุงเองก็มองคนพิการและคนตาบอดในสายตาที่เปลี่ยนไป… คน
ทั่วไปรูจักคนพิการ คนตาบอดวาเปนใคร ทําอะไร ยอมรับ และเขาใจมากขึ้น ทัศนคติ วิธีคิด วิธี
ทํางาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติตอคนพิการของหนวยงานก็เปลี่ยนไป และที่สําคัญยังกอใหเกิดการ
เคลื่อนไหวและรวมตัวของคนพิการประเภทอื่นๆ มีการรวมตัวเปนเครือขาย ประสานความ
รวมมือในการทํางาน เพ่ือรวมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในระดับจังหวัดใหดีขึ้นตอไป 
 อนุชา หนูนุน นักวิชาการสาธารณสุข๑๖ สะทอนความรูสึกถึงนายชวงวา “ผมพบกับลุง
ชวงป ๒๕๔๗ เจอกันครั้งแรกก็เจอลุงชวงดาเลย คือวันที่ผมเชิญแกนนําคนพิการทุกประเภททั้ง
จังหวัดมาประชุม ประมาณ ๑๔๐ คน มาทั้งคนพิการและผูดูแล ผมเชิญคนมาโดยที่ตอนนั้นไมมี
ความรูอะไรเลย… ลุงชวงบอกวา ถาจัดประชุมแบบน้ี ตอไปเลิกคบเลย เพราะผมไปจัดประชุมที่
ชั้น ๒ แตคนพิการทางการเคลื่อนไหวขึ้นไมได…”  
 ลุงชวงคือ ครูคนแรกที่เปดตาใหผมและทีมงานหลายๆ คน ไดเห็นความเปนชีวิตของคน
อีกดานหนึ่งที่สังคมนี้เรียกวา “คนพิการ” วาไมไดพิการอยางที่สังคมเรียกไวเลย แตเปนเพียง
เพราะสังคมตางหากที่ยังไมสามารถจัดการใหเกิดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับการใชชีวิต
ตามปกติของเขามากกวา ทั้งๆ ที่เปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่เขาพึงมีพึงได… ทัศนคติของผม
เปลี่ยนไปมาก ตั้งแตไดคนพบความจริง(ที่เปนจริงอยูเดิม)วา ที่แทแลวคนโดยทั่วไป ไม
จําเปนตองเปนคนพิการ ยังไมไดใชศักยภาพที่มีในตัวเองอยางเต็มที่… โดยเฉพาะการนํา
ออกมาใชเพ่ือความดีงามของชีวิตและสังคม จึงเปนเรื่องที่นาเสียดายเปนอยางยิ่งที่เสียโอกาสนี้
ไป แลวคนพิการจะรูสึกดอยคาในตัวเองไปทําไม ในเม่ือคนปกติที่ไมพิการสวนไหน ก็ยังพิการ
ศักยภาพตัวเองอีกมาก… 
 คนตาบอดหลายคนที่สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง ไดใชศักยภาพอยางเต็มที่ในการ
พัฒนาตนเอง ฝกอาชีพ มีรายได เลี้ยงตนเองและครอบครัว ใหการศึกษาแกบุตร รวมถึงออกมา
รวมมือกับคนพิการอื่นๆ เปนแกนนําในการขับเคลื่อนงานของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด
พัทลุง เพ่ือใหสังคมปรับกระบวนทัศนและยอมรับศักยภาพคนพิการ ดวยการพึ่งตนเองอยาง
พอเพียง…  
 
 
                                                 
๑๖ สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.), ที่ปรึกษาสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพัทลุง.  
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 ปจจุบันภาคีเครือขายคนพิการทางการมองเห็นหรือคนตาบอดสามารถเปนตนแบบหรือ
เปนครูสอนพวกเราไดเปนอยางดี วาจะเปน เร่ืองความเขมแข็งขององคกรคนตาบอด ความเปน
ผูนําที่ประสบความสําเร็จ ความรักความเขาใจที่ทุกทานมีตอกัน ตลอดจนความมีจิตอาสา และ
ความเปนบุคคลสาธารณะของทาน…  
 ความมีศักยภาพของทานทําใหพวกเรามุงหวังวา ตอไปทานจะสามารถนําพาสังคมใน
ฐานะผูให ใหการชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาสอื่นๆ เชน สตรีดอยโอกาส ผูสูงอายุ คนที่ไรที่พ่ึง 
คนเรรอน ผูประสบภัย ผูปวยโรคเอดส รวมถึงคนพิการอื่นๆ ใหเขาสามารถลุกขึ้นสูกับชีวิต มี
ความหวัง มีกําลังใจ และไดใชศักยภาพของตัวเองอยางเต็มที่ ดังที่ลุงชวงไดเปนตนแบบแสดง
ใหทุกคนเห็นเปนประจักษมาแลว…” 
 ยามเมื่อสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง และเครือขายคนพิการไดออกไปเยี่ยมเพ่ือ
สมาชิกตามพื้นที่ตางๆ ในจังหวัดพัทลุง เสียงสะทอนที่ตามหลังคือ คนพิการเหลานั้นไดลุกขึ้นสู
กับชีวิต ไมวาจะเปนความพยายามในการฟนฟูสมรรถภาพดานรางกายของตนเอง ความ
พยายามในการแสวงหาอาชีพตามที่คิดวาจะทําได กลาลองผิดลองถูก หรือแมแตการขันอาสา
ออกมาชวยพ ื่อนคนพิการตอๆ กันไป จนถึงในระดับตําบล หมูบาน…๑๗  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๗ อนุชา หนูนุน. เอกสารประกอบการสัมมนาสุขภาพคนตาบอดแหงประเทศไทย สาขาภาคใตตอนลาง 
ภายใตประเด็น “ศักยภาพ สุขภาพ และความเปนมนุษยในสังคม” วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ หองประชุม 
โรงแรมหาดใหญพาราไดซ แอนดรีสอรท อ.หาดใหญ จ.สงขลา. 



 

 ๖๘ 

 
 
 
 

 
 

บทกว ีเพือ่คนตาบอดเมืองพทัลุง 
 
 

พิการเพียงรางกาย อยาอายแอบ 
แสดงแบบ เยีย่งอยาง คนสรางสรรค 

กายพิการ พิกลบาง ก็ชางมัน 
เพียงใจนั้น งดงาม ดวยความดี 
อยาไดทุกข ไดทอ จงตอสู 
พิสูจนตน ใหโลกดู ใหรูที ่
พลังจิต แข็งเขม เต็มชีว ี

เม่ือยังมี มรรคา กาวหนาไกล 
ไมเทาขาว ใชทดแทน ทั้งแขนขา 

ไมมีตา ยังสัมผัส ถนัดได 
ความอดทน ยางเทา คอยกาวไป 

เพียงมีใจ มุงม่ัน เทานั้นคน 
ชัยชนะ เรืองรอง อยูขางหนา 

สรางคุณคา ใหประเสริฐ จนเกิดผล 
แลววางแผน กําหนด ความอดทน 
จะขามพน อุปสรรค สูหลักชัย 

 
 

(ประพันธโดย พิเชษฐ บุรินทราภิบาล อดีตเทศมนตรีเทศบาลเมืองพัทลุง) 
 

 
 
 
 



 

 ๖๙ 

 

เรื่องเลาทายเลม… 
เมื่อตองมาถอดบทเรียนชีวิตคนตาบอด  

 
 
 
 
 

๑.  เยือนถิ่นเมืองหนังโนราห 
 
 
 

 เตรียมตัว…มุงหนาลงใต 

 
 รูจักเมืองลุง 
 
 ลุงชวงเปนคน “พัดลุง” เพราะฉะนั้นกอนไป เราก็ตองมารูจัก "เมืองหนังโนราห อูนาขาว 
พราวน้ําตก แหลงนกน้ํา ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ นํ้าพุรอน" กันเสียหนอยวาเปนอยางไร๑๘  
 ยามนี้แหลงขอมูลที่ฉันจะพ่ึงพิงไดงายและสะดวกรวดเร็วที่สุดเห็นจะไมพนอินเตอรเน็ต 
จากขอมูลจากหลายเวปไซต๑๙ ทําใหฉันพอจะทราบวา จังหวัดพัทลุง ตั้งอยูทางทิศตะวันออก
ของภาคใตของประเทศไทย ตั้งอยูบริเวณฝงตะวันตกของทะเลสาบสงขลา หางจากกรุงเทพฯ 
ตามเสนทางสายเอเซีย (ทางหลวงหมายเลข ๔๑) ประมาณ ๘๕๘ กิโลเมตร และตามเสนทาง
รถไฟระยะทาง ประมาณ ๘๔๖ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๓,๒๒๔.๔๗๓ ตารางกิโลเมตร หรือ 
๒,๑๔๐,๒๙๖ ไร (พ้ืนดิน ๑,๙๑๙,๔๔๖ ไร พ้ืนนํ้า ๒๒๐,๘๕๐ ไร) นับเปนจังหวัดที่มีเน้ือที่มาก
เปนอันดับที่ ๑๐ ของภาคใตและเปนอันดับที่ ๕๘ ของประเทศไทย 

                                                 
๑๘ ความจริงฉันเคยไปพัทลุงมาแลวครั้งหน่ึง แตวามันก็นานมากจนแทบจะจําอะไรไมไดแลว (เพราะวามันนานเปนสิบปนะสิ) 
แตวาฉันก็ไมเคยลืมที่น่ีเลย มันติดอยูในใจฉันตลอด โดยเฉพาะควนขนุน… (ตอนน้ันดวยความรูภูมิศาสตรเทาหางอึ่ง พอไป
พัทลุงกลับมา อาจารยก็ออกขอสอบวา ควนขนุนคืออะไร ฉันตอบไปวา “ที่ที่มีตนขนุนข้ึนเปนจํานวนมาก” อาจารยคงจะภูมิใจใน
ตัวลูกศิษยมาก อุตสาหพามันไปทัวรซะทั่วพัทลุง มันยังไมรูอีกวาคืออะไร ให(เกรด) C มันซะเลย… ตอนน้ีก็อยากบอกอาจารย
วา ความรูภูมิศาสตรของหนูก็ยังเทาหางอึ่งอยูคะ แหะๆ) 
๑๙ ที่มา : http://phatthalung.go.th , http://muanglung.com 



 

 ๗๐ 

 มีอาณาเขตติดตอดังน้ีคือ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา  
 ทิศใต  ติดตอกับ อําเภอควนเนยีง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
     และอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตลู 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ ทะเลสาบสงขลา ซ่ึงเปนนานน้ําติดตอกับ 
     อําเภอระโนด อําเภอกระแสสินธุ อําเภอสทิงพระ 
     และอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ เทือกเขาบรรทัด ซ่ึงเปนแนวติดตอกับอําเภอหวยยอด 
     อําเภอเมือง อําเภอนาโยง อําเภอยานตาขาว  
     และอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 ปจจุบันจังหวัดพัทลุง ประกอบดวยอําเภอตางๆ ถึง ๑๐ อําเภอ ไดแก ๑. อําเภอเมือง 
๒.อําเภอควนขนุน ๓.อําเภอเขาชัยสน ๔.อําเภอศรีบรรพต ๕.อําเภอปาพะยอม ๖.อําเภอตะ
โหมด ๗.อําเภอกงหรา ๘.อําเภอบางแกว ๙.อําเภอปาบอน ๑๐.อําเภอปากพะยูน และ ๑ กิ่ง
อําเภอ ไดแก กิ่งอําเภอศรีนครินทร   
 พัทลุงเปนเมืองแหงขุนเขาที่เกาแกโบราณเมืองหน่ึงของภาคใต สภาพพื้นที่มีลักษณะ
เปนภูเขาและที่ราบสูงทางดานตะวันตก (เทือกเขาบรรทัด) ทางดานตะวันออกเปนที่ราบสลับที่
ดอน บริเวณนี้สวนใหญปลูกขาว ยางพารา มะพราว พืชผัก และพืชไรชนิดตางๆ สวนในตัว
เมืองมีเขาอกทะลุเปนสัญลักษณสูงเดนมองเห็นแตไกล และพัทุลงยังไดชื่อวาเปนเมืองตนกําเนิด
หนังตะลุง๒๐และมโนราห๒๑ มีประวัติสันนิษฐานวาพัทลุงเปนเมืองที่สรางขึ้นตั้งแตสมัยศรีวิชัย ตวั
เมืองเดิมตั้งอยูที่เขาหัวแดง ฝงตรงขามกับเมืองสงขลาในปจจุบัน แตเน่ืองจากมีภัยตางๆ มา
รบกวนทําใหตองยายเมืองไปตั้งอยูตามตําบลตางๆ หลายครั้ง  
 
 
 

                                                 
๒๐ หนังตะลุง เปนศิลปกรรมการแสดงที่ใชหนังวัว มาแกะเปนตัวแสดง (รูปหนัง) เชน รูปฤาษี เจาเมือง ตัว
พระ ตัวนาง ตัวตลก และยักษ แลวนําตัวรูปหนังไปเชิดในจอ ทําใหเกิดเงาขึ้นบนจอ แสดง บทละครที่มีบท
กลอน และเครื่องดนตรีประกอบนายหนัง จะเชิดหนังตะลุงพรอมกับขับบท กลอน เลาเรื่อง และพากยบท
สนทนาของตัวละครทุกตัวแตเพียงผูเดียว นายหนังตะลุงจะตองมีไหวพริบเปนเลิศ สามารถเชิดรูปหนัง ให
เห็นเปนประหนึ่งวา มีชีวิตและตัวตนจริงๆ ทั้งยังตองสามารถขับบทกลอนไดอยางไพเราะเพาะพริ้งอีกดวย. 
ที่มา : http://muanglung.com  
๒๑ มโนราห เปนศิลปการแสดงของภาคใต มีทารําออนชอยสวยงาม และมีความหมายทั้งบทรอง ทารํา มี
เครื่องแตงกายที่เปนแบบฉบับของมโนราหและท่ีสําคัญ คือการวากลอนสด ซึ่งผูขับจะตองสรรหาคํา ใหสัมผัส
กันไดอยางฉับไว เครื่องดนตรีใช กลอง ทับคู ฉ่ิง โหมง ป แตร. ที่มา : http://muanglung.com  



 

 ๗๑ 

 ขบวนรถสายใต 
  
 หากตองการไปจังหวัดพัทลุง สามารถเลือกเดินทางได ๔ เสนทาง คือ ทางรถยนต ทาง
รถโดยสารประจําทาง ทางรถไฟ และทางเครื่องบิน ออ…จังหวัดพัทลุงไมมีสนามบินหรอกคะ 
แตวาสามารถใชบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ตรังหรือ กรุงเทพฯ-หาดใหญ จังหวัดสงขลาและตอ
รถโดยสารไปพัทลุงไดคะ 
 แตการไปพัทลุงในครั้งน้ี พวกเราเลือกเดินทางโดยรถไฟคะ การรถไฟแหงประเทศไทย  
(รฟท.) มีรถไฟผานพัทลุงถึง ๖ อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอควนขนุน อําเภอเขาชัยสน 
อําเภอปากพะยูน อําเภอปาบอน และอําเภอบางแกว  
 ออ… พวกเราในที่น้ี ประกอบดวย อาจารยทรงพล เจตนาวณิชย ผอ.สรส. พ่ีออต (นวล
ทิพย) เปนผูจัดการโครงการฯ นองแมน (เฉลิมภพ) เปนฝายขอมูล และออ (ฉันเอง) เปนฝาย
ธรรมะ (ฮา) ออ…นองแมนเขาไมกินผัก สวนฉันก็ไมกินสัตว เราจึงถอยทีถอยอาศัยกันเปน
พิเศษ โดยเฉพาะเรื่องการกิน 
 พวกเราออกจากสถานรถไฟหัวลําโพงเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. ระหวางที่ขบวนรถมุง
หนาลงใตผานสถานีรายทางตางๆ  มีคนขึ้นมาขายของบนรถไฟดวย มีทั้งอาหาร ของแหง ของ
ฝาก ผลไม เครื่องด่ืม ฯลฯ เรียกวาถาคุณยังไมไดทานอะไรมา ก็มาหาทานบนรถไฟได ดูแลว
สีสันหนาตาก็นาทาน หรืออยากจะซ้ือของฝากติดไมติดมือไปฝากใครก็มีใหเลือกมากมาย แต
เรื่องคุณภาพและราคาก็คงตองพิจารณากันเอาเองคะ  
 การเดินทางครั้งน้ีฉันไดรับมอบหมายใหนอนเตียงบน ความจริงฉันก็ชอบนะ เพราะไฟ
สวางดี จะอานหนังสือหรือทําอะไรไดสะดวก แตเสียอยางเดียว เวลาดึกๆ จะหนาวมาก 
เพราะวารับแอรเต็มๆ เลย ถาเปนเตียงลางจะอุนกวา คนขี้หนาวอยางฉันเลยแยทุกทีที่นอน
เตียงบน ยังไงก็ตาม ดวยบริการของ รฟท. ก็ไดนําพวกเรามาถึงสถานีรถไฟจังหวัดพัทลุงโดย
สวัสดิภาพ เม่ือเวลาประมาณ ๐๗.๕๐ น.  
 
 เห็นแลวสัญลักษณประจําจังหวัด : ภูเขาอกทะลุ 
 
 การไปพัทลุงในครั้งนี้สรางความตื่นเตนใหกับฉันมาก เพราะคนชอบภูเขาอยางฉันยอม
อยากจะไปเห็นไปสัมผัสกับภูเขาที่มีความสําคัญของจังหวัดอีกสักครั้ง  
 เม่ือรถไฟมาถึงอําเภอเมืองและมุงเขาสูสถานีรถไฟพัทลุง ฉันเห็นภูเขาอกทะลุ ตั้ง
ตระหงานอยูดานตะวันออกของสถานีรถไฟ ภูเขาอกทะลุเปนเขาหินปูนตั้งอยูตามแนว เหนือ-ใต 
มีความสูงประมาณ ๒๕๐ เมตร มีทางสําหรับปนขึ้นยอดเขาเพื่อชมทัศนียภาพของเมืองพัทลุง
ได ลักษณะพิเศษของภูเขาลูกนี้คือ มีชองแลทะลุยอดภูเขาอยูบริเวณเกือบตอนปลายของยอด
เขา ซ่ึงเปนที่มาของชื่อภูเขาลูกนี้ โดยมีความเชื่อวาเปนที่สิงสถิตของเจาแมสมฤดี เจาแหงเขา



 

 ๗๒ 

อกทะลุที่ชาวเมืองพัทลุงเชื่อถือ ซ่ึงเปรียบเสมือนเสาหลักเมืองพัทลุง ดวยเหตุน้ีทางราชการจึง
นําภาพเขาอกทะลุ และเจดียบนยอดเขา มาทําเปนตราสัญลักษณของจังหวัด 
 

 
 

 ที่เลามาเปนคุงเปนแควทั้งหมดนี่ไมไดขึ้นไปหรอกนะ ไดแตมองอยูไกลๆ แลวก็เก็บมา
แตภาพถาย เฮอ…แคสัมผัสดวยสายตาก็มีความสุขแลว 
 ลุงชวงบอกภายหลังวาเคยขึ้นไปภูเขานี้อยูเหมือนกันแตวายังไมถึง ตอนที่ไปตอนน้ันยัง
ไมสรางบันไดเลย และไปอีกครั้งหน่ึงตอนที่สรางบันไดแลว ตอนนั้นจะไปขอคําปรึกษาเพื่อสราง
บันไดที่เขาเจียกบาง 
 
 น่ีไง…ไทยโฮเตล 
 
 จําไดวา พัทลุงมีสภาพภูมิอากาศแค ๒ คือ ฤดูรอน และฤดูฝน (ไดรับอิทธิพลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต) และชวงที่พวกเราไปก็เปนกลางฤดูฝนพอดี 
เพราะฉะนั้น พอลงจากสถานีรถไฟก็ไดรับการตอนรับดวยสายฝนทันที  
 เอ…จะไปหาที่พักกอน หรือจะไปหาลุงชวงกอนดี ฝนก็ตกออกอยางนี้ สัมภาระก็
พะรุงพะรัง ที่พักก็ไมรูวาอยูที่ไหนบาง สรุป จางรถสี่ลอเล็กใหไปสงที่สมาคมคนตาบอดจังหวัด
พัทลุงกอนละกัน แลวคอยใหลงุชวงซึ่งเปนเจาถิ่นแนะนําที่พักใหทีหลัง 
 รถรับจางพาพวกเราลัดเลาะไปตามทางที่คุนเคย และสุดทายก็มาที่ถนนราเมศวร เขา
ทางซอยติดกับธนาคารกรุงเทพ สาขาพัทลุง บริเวณถนนดิสราสาครินทร เขามาประมาณ ๕๐ 
เมตร มาสงที่หนาสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุงพอดี พวกเราเห็นลุงชวงแลว และก็เห็นดวยวา
ตรงขามกับสมาคมมีโรงแรมตั้งอยูดวย น่ีไง…ไทยโฮเต็ล แหม โชคดีจริงๆ 

 
 



 

 ๗๓ 

 เขาพบนายก… 

 
 นายกที่วานี้เปนนายกคนใตเสียดวย แตที่มิใชนายกชวน หลีกภัย แตอยางใด แตเปน
นายกชวง เรอืงจันทร นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุงน่ันเอง…  
 
 ผอ.เปดหัวเอง 
  
 เชานี้รานโจกขางๆ สมาคมของทานนายกชวง หรือลุงชวง ไดมีโอกาสตอนรับกองทัพ 
สรส.ที่ยกพลมาจากกรุงเทพฯ หลังจากเชื้อเชิญกันใหน่ังและสั่งอาหารเชาแลว อ.ทรงพล ก็
แนะนําตัวเอง พรอมกับทีมงานที่มาดวย ใหลุงชวงรูจัก วามีออต เปนผูจัดการโครงการ นองออ 
เปนฝายเอกสาร และนองแมน เปนฝายขอมูล  
 

ลุงชวงและ อ.ทรงพล   
 

 ลุงชวง เห็นทีมงานมากันเพียบ อีกทั้งงานนี้ ผอ.สรส. คือ อ.ทรงพล ก็ลงทุนมาเองดวย 
เปนใครก็ตองกดดันเปนธรรมดา ลุงชวงพูดเสียงดังวา “น่ี จะมาเอาอะไรจากผมเนี่ย ผมไมมี
อะไรจะให!” 
 อ.ทรงพล จึงรีบอธิบายวา “สรส. มาชวยเสริมงานของแผนงานสรางเสริมสุขภาพคน
พิการในสังคมไทย ที่ตองการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายองคกรของคนตาบอด แนว
ทางการทํางานของเราประการหนึ่งก็คือ การจัดทําฐานขอมูลประวัติแกนนําคนตาบอดที่นาสนใจ 
เพ่ือเปนตัวอยาง และเปนประโยชนกับแกนนํารุนใหมที่จะเรียนรูเรื่องการสูชิวต และการทํางาน 
เพราะฉะนั้น เราคงจะคุยกับลุงชวงในสองสวนหลักๆ สวนแรกคือ ประวัติความเปนมา การตอสู
ชีวิต วิกฤต แรงบันดาลใจ ฯลฯ และสวนที่สองคือ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั้งหลาย
ทั้งปวงที่ลุงชวงทํามา เราจะถอดบทเรียนเพื่อที่จะนําตรงนี้ไปแนะนํา ไปขยายผลใหกับคนอ่ืนๆ 
วา ในเร่ืองเหลานี้ วิธีคิดควรจะเปนยังไง วิธีทําควรจะเปนยังไง ซ่ึงงานที่เราทําสุดทายก็เพ่ือ
รวมกันผลักดันใหเกิดความเปนสมาคม เปนสมาคมที่เขมแข็งในระดับจังหวัด เปนรูปแบบที่วา
สมาคมที่เขมแข็งที่สามารถชวยเหลือคนพิการไดอยางเบ็ดเสร็จควรมีหนาตาอยางไร และนาจะ
ทําอยางไร” 



 

 ๗๔ 

 เม่ือเขาใจที่มาที่ไปกันแลว ลุงชวงจึงดูผอนคลายมากขึน้ หลังจากมื้อเขาผานไป ลงุชวง
จึงเชื้อเชิญ อ.ทรงพล และพวกเรามานั่งคยุตอที่หองทํางานที่ชั้นสองของสมาคม ซ่ึงชั้นลางเปน
เปดรานนวด ภายในติดเครือ่งปรับอากาศดวย สําหรับคนขี้หนาวอยางฉันแลวรูสึกวาแอรเย็น
มาก ลุงชวงบอกวา เวลาไปคนหาคนตาบอดมา ก็ใหเขามาเรียนที่น่ีดวย  
 พอขึ้นมาชั้นสอง ฉันสังเกตเห็นมีลวดขึงเปนแนวยาว สูงประมาณสองเมตรครึ่ง  ยิงตรง
จากโตะทํางานลุงชวงซึ่งอยูดานหนาไปยังหองนํ้าซึ่งอยูดานหลัง พอใหลุงชวงไดอาศัยคลําเชือก
นําทางไปหองน้ําได…  
 เม่ือลุงชวงนั่งประจําที่โตะทํางานเรียบรอยแลว อ.ทรงพล ก็ชวนคุยตอวา ลุงชวงเปด
รานนวดมานานหรือยัง ลุงชวงรีบตอบวา ‘ไมใชรานของผมนะ รานของสมาคม!” แลวก็อธิบาย
ตอวา “ตั้งแตตั้งสมาคม และเปดรานนวดใหอยูภายใตการบริหารงานของสมาคม ถาเราทํา
สมาคมและเปดรานนวดสวนตัวไปดวย เราจะเอาเวลาที่ไหนมาทุมเทใหกับสมาคม และสมาคม
จะมีรายไดจากทางไหน สมาคมก็จะตองออนลง แตถาเราเปดรานสวนตัว แลวเอาเวลาไปทุมเท
ใหกับสมาคม รานเราก็ออนแอลงอีก…”  
 เม่ือเห็นวาลุงชวงเครื่องติดแลว และทําทาจะยาว อ.ทรงพล จึงรีบบอกวา “เวลาคยุกบัลงุ
ชวง ขออนุญาตใหนองเขาใชคอมพิวเตอรพิมพไปดวย และบันทึกเสียงดวยนะครับ” อ.ทรงพล 
สรางความกดดันใหลุงชวงอีกแลว  
 ลุงชวงไมทันตั้งตัวจึงวา “เออ คุณทรงพล คุยกันกอนไมดีกวาหรือครับ!”  
 “ครับ ก็คุยไปดวย แลวก็ใหนองเขาทํางานของเขาไปดวย” วาแลว อ.ทรงพล เปด
ประเด็นที่อยากจะรูตอไป… 
 ลุงชวง “..........!” 
 
 ภารกิจนายก 
 
 ลุงชวง เลาวา “เม่ือวาน วันที่ ๒๕ สิงหาคม มีการสัมมนาสุขภาพคนตาบอดแหง
ประเทศไทย สาขาภาคใตตอนลาง ภายใตประเด็น ศักยภาพ สุขภาพ และความเปนมนุษยใน
สังคม ไปจัดงานที่โรงแรมหาดใหญพาราไดซ แอนดรีสอรท อ.หาดใหญ จ.สงขลา  
 ครั้งน้ีผมตั้งเปาวาจะมีคนตาบอดมารวมงานประมาณ ๖๐ คน แตมาจริงๆ กวา ๘๐ คน 
เราใหแกนนําไปหาคนตาบอดที่ไมเคยออกมาสูภายนอกเลย ใหมาฝกพัฒนาศักยภาพ รับรูเร่ือง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของคนตาบอด เร่ืองการเขาถึงหลักประกันสุขภาพ เปนการใหโอกาส
เขาไดมารับรูเรื่องการใชบริการภาครัฐ ใหขอมูลใหเขาถึงสิทธิที่พึงมีพึงได เชน ถาเขามีบัตรทอง 
ถาตองการรับยาจะตองทําอยางไร จะติดตอกับใคร ผมก็ใหคําแนะนําเขาไป แลวก็ใหเขามา
พบปะแลกเปลี่ยน ใหคนทั่วไปไดเรียนรูกิจกรรมและนําไปสูทัศนคติที่ดีตอคนตาบอด…  



 

 ๗๕ 

  งานนี้ ผมมีความสุขมาก เพราะเราทําใหคนตาบอดไดออกมาสูโลกกวาง เขาไดกิน
อาหารดีๆ นอนโรงแรม ไดขึ้นลิฟท ซ่ึงพวกเขาไมเคยไดสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้มากอนเลย
ในชีวิต…”  
 -- ตูดๆๆ -- 
 “ฮัลโหล ครับ… ครับ ครับ สวัสดีครับ” 
 อ.ทรงพล “ทําไมคนตาบอดที่มา จึงมากกวาเปาหมายที่ตั้งไวครับ” 
 

 ลุงชวง “ถาเราออกไปหาคนตาบอด โดยไมมีการวางแผน ไมมี
เปาหมาย เราก็จะไมไดคนมา ถึงเราจะสงหนังสือไปถึงบาน ผูปกครอง
ไปพบเจอก็เก็บเงียบ เขาไมใหคนตาบอดออกมาหรอก เพราะฉะนั้นเรา
ตองประสานงานกับเครื่อขายที่มีอยูในพ้ืนที่ เชน อบต. เทศบาล วาเขา
จะลงไปเปนเพ่ือนเราไดไหม ซ่ึงสวนใหญเขาก็จะไปกับเรา เพราะ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเหลานี้ เขาดูแลผลประโยชนของผูพิการอยู 
คือเขาจะตองใหเบี้ยยังชีพเดือนละ ๕๐๐ บาท”  

 

 -- ตูดๆๆ -- 
 “ฮัลโหล ครับ ครับ… มีแขกอยูครับ” 
 อ.ทรงพล “กอนลงพื้นที่ เราไดขอมูลคนตาบอดในทองถิ่นมาจากไหน” 
 ลุงชวง “ถาเราตองการรูขอมูลของคนพิการในทองถิ่น เราโทรไปหาผูรับผิดชอบคน
พิการใน อบต.ไดเลย”  
 อ.ทรงพล “คนที่มาสัมมนามีแตคนตาบอดอยางเดียวหรือครับ” 
 ลุงชวง “นอกจากคนตาบอดที่มาประชุมแลว ยังมีผูที่เกี่ยวของเชน ญาติ ผูดูแล อบต. 
เทศบาล นักสังคมสงเคราะห ฯลฯ”  
 -- ตูดๆๆ -- 
 อ.ทรงพล “..........!”  
 ระหวางการสนทนา จะมีสายเขาเครื่องโทรศัพทลุงชวงเปนระยะๆ แหม งานยุงจริงๆ น่ี
กระมังภารกิจของคนเปนนายก…   
 
 นายกกับการเลือกตัง้ 
 
 วันนี้ทานนายกชวงใสเสื้อตราสัญลักษณสีเหลืองสดใสทีเดียว แลวบนโตะทํางานก็มีราง
รัฐธรรมนูญสีเหลืองออยไมแพกัน… ลุงชวงบอกวา “ที่จริงผมเกิดวันอาทิตย ผมชอบใสเสื้อสีแดง 
แตชวงกอนไปลงประชามติ ผมจะไมใสเสื้อสีแดงเลย ตั้งใจวาพอลงประชามติเสร็จแลวถึงจะใส… 
แตวาตอนนี้ก็กะวาจะยังไมใสเสื้อสีแดงหรอก จนกวาการเลือกตั้งในเดือนธันวาคมจะผานไป…”  



 

 ๗๖ 

 
 
 
 
 

โทรศัพทมือถือ และรัฐธรรมนูญ  
ของสําคัญที่ไมเคยหางกายลุงชวง   

 
 “ในรัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีบทบัญญัติที่เก่ียวของกับคนพิการหลายขอที่ไดรับการดูแลแกไข
มากขึ้น แตในสวนที่ยังไมไดปรับปรุงก็มี แตวาในสวนนี้เราตองไปเสนอตอรัฐสภา น่ันก็
หมายความวา จะตองผานระบบการเลือกตั้งมากอน…”๒๒ 
 แหม ฟงอยางนี้แลวคงไมตองถามวาการออกเสียงลงประชามติที่ผานมาลุงชวงไปใช
สิทธิ์หรือเปลา รวมถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นครั้งหนาดวย…  
 “ปกติมีการเลือกตั้งอะไรก็ตาม ไมวาระดับชาติหรือระดับทองถิ่น ผมจะไปใชสิทธิ์ตลอด 
แลวก็ชักชวนคนตาบอดที่อยูในรานนวดและคนอื่นๆ ใหไปใชสิทธิ์ดวย แตวารานเราไมไดหยุด 
เพราะฉะนั้น หมอนวดก็ใหเขาจัดคิวกันวาใครจะไปภาคเชา ใครจะไปภาคบาย… 
 ปกติ เ วลา มี งานหรื อ มีกิ จกรรมอะไรก็ ต าม  ผมจะไป
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุของ อสมท. เพราะเขาใหเวลาไว วันน้ันพอ
ไปใชสิทธิ์กลับมาแลว ทางสถานีเขาก็จะโทรศัพทมาสมัภาษณ ผมก็ถือ
โอกาสพูดเชิญชวนใหคนพิการทุกประเภทออกไปใชสิทธิ์ ผูสูงอายุ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไปดวย และก็ฝากไปถึงผูดูแลหนวยเลือกตั้งให
ชวยดูแลคนพิการที่ไปใชสิทธิ์ดวย ถาเห็นคนพิการเพียงคนเดียวมาใช
สิทธิ์ก็ชวยอํานวยความสะดวกใหเขาดวย เพราะเสียงคนพิการเสียง
เดียวก็เสียงสวรรคนะครับ” 
 แมแตคนตาบอดยังมีความตื่นตัวทางการเมือง ใหความสนใจติดตามขอมูลขาวสารผานสื่อ
ประเภทตางๆ และไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระดับตางๆ โดยเฉพาะในระดับชาติ ทั้งที่
ความจริงเขาเหลานั้นมีความยากลําบากในการเดินทางไปใชสิทธิ์มากกวาคนทั่วไป แลวคนตาดี
อยางเราจะมัวนอนหลับทับสิทธิ์อยูไดอยางไร… 
  

                                                 
๒๒ หากรางรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติไดรับความเห็นชอบ จะมีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับคนพิการใน
กฎหมายดังกลาวอยางนอย ๒ ประเด็น ไดแก มาตรา ๓๐ การระบุวา ความพิการเปนเง่ือนไขแหงความ
แตกตางประการหนึ่งที่ไมสามารถนําไปเปนเหตุแหงการเลือกปฏิบัติได รวมท้ังมาตรา ๕๔ ที่ระบุวา คนพิการ
มีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนจากสวัสดิการ ส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐ. 



 

 ๗๗ 

 เรืองจันทรทัวร… 

 
 เที่ยวไปในงาน 
 
 “ขอตอนรับทุกทานเขาสูการเดินทางที่แสนสะดวกสบาย ดวยบริการของเรืองจันทรทัวร 
เราจะนําทานไปพบกับสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดพัทุลง ไมวาจะเปน… ซ่ึงหากทาน
ไดไปสัมผัสแลวจะจดจํามิรูลืม ขอใหทานมีความสุขกับการเดินทางครั้งนี้ ขอบคุณทุกทานที่
ไววางใจในบริการของเรา และหวังวาเรืองจันทรทัวรคงมีโอกาสไดตอนรับทานอีกในอนาคต 
ขอบคุณครับ” 
 นอกจากลุงชวงจะเปนนายกสมาคมคนตาบอดแลว งานนี้ยังอาสามาเปนไกดกิติมศักดิ์ 
พาพวกเราเที่ยวจังหวัดพัทลุงอีกดวยนะ ลุงชวงบอกวา “ไหนๆ มาพัทลุงแลว ที่ไหนที่เขาวาดี 
เราตองไปใหถึง” จากความรอบรูของลุงชวง ที่คอยแนะนํา บอกนั่นบอกนี่ และการตอนรับ การ
บริการที่ดี ทําใหฉันอินไปดวย นึกวามาเที่ยวกับบริษัททัวรอยูนะเนี่ย ลุงชวงวา “คุณมาบานผม 
ก็ตองใหผมไดดูแลคุณดวย” แมวาจะรูสึกเกรงใจ แตไมเปนไร มาครั้งน้ี ฉันถือวา เวลางาน เวลา
เที่ยว เวลาเดียวกัน เพราะฉะนั้น “คณะลูกทัวรพรอมแลวคะ” Let ’ s go. 
 
 ลูกทีมเรืองจันทรทัวร 
 
 การเดินทางครั้งนี้ลุงชวงนําลูกทีมไปดวย ๒ คน คนแรก คือ คุณกิตติพร ลุงชวงเรียก 
“กิต” ฉันเรียกเขาวา “คุณกิต” เขาเปนเจาหนาที่ของสมาคม คนนี้แหละที่เปนตาใหกับลุงชวงใน
ทุกๆ เรื่อง สวนอีกคนหนึ่งเปนลูกผูชายหนาคม มาดเขม ฉันเรียนเขาวา “พ่ีแมว” แตลุงชวง
เรียก “ลูกแมว” (!) เขาเปนตาใหกับลุงชวงในยามที่ตองเดินทาง และเปนคนขับรถที่พาลุงชวงไป
ไหนมาไหน เพียงแคลุงชวงยกหูโทรศัพทไป เขาก็จะพารถสองแถวสี่ลอเล็กมาจอดอยูหนา
สมาคมทันที ลุงชวงบอกวา “รถคันนี้ผมใชตลอด ใชลงพ้ืนที่ดวย” 
 

   
         กิตติพร ชวยเอียด              พ่ีแมว ดวงตาบนเสนทางของลุงชวง      คันนี้ละ รถสองแถวสี่ลอเล็ก 

          



 

 ๗๘ 

 รถสองแถวสี่ลอเล็กนี้ถาเปนแถวบานฉันจะเรียกวา รถกระปองนั่นเอง ในการเดินทางลุง
ชวงมักจะไปน่ังตอนหนาคูกับคนขับ คือ พ่ีแมว สวนคุณกิตและลูกทัวรอยางพวกเราก็น่ัง
ดานหลัง เม่ือถามวาทําไมลุงชวงชอบน่ังดานหนา ลุงชวงตอบวา “จะตองคอยบอกทางใหกับลูก
แมว” (!!) 
 ระหวางที่น่ังรถไปดวยกัน คุณกิตเลาใหฟงวา บานผมกับสมาคมหางกัน ๒ กิโลเมตร
เทานั้นเอง กอนหนานี้เขาเคยเปนเจาหนาที่สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย สาขาภาคใต
ตอนลาง (สมาคมแม) แลวก็ลาออกมาเปนเจาหนาที่ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง 
(สมาคมลูก) เขาบอกวา เพ่ือจะไดทุมเทการทํางานใหกับจังหวัดพัทลุงไดอยางเต็มที่... 
 “แลวคุณกิตเขามาทํางานกับสมาคมแมไดอยางไร” 

“แมผมเปนลูกคาประจําของรานนวด แลวก็ไดรูจักกับลุงชวง ตอนน้ันผมติดทหารแลว 
แตทะเลาะกับเพ่ือน กลับมาบาน แลวไมกลากลับไป เพราะกลัวจะเปนอันตราย ลุงชวงจึง
โทรศัพทไปหานายก อบต.เขาเจียก บอกวาขอใหนําชื่อไปไวที่บานนายทหาร บอกวาผมจะเอา
ตัวมาทํางาน มาฝกไมเทาขาว พอดีชวงนั้นทางสมาคมแมเขามีโครงการฝกไมเทาขาว ลุงชวงก็
ถามวาผมสนใจไหม จากนั้นก็สงผมไปฝกอบรมประมาณเดือนกวาๆ ตอนนั้นในรุนที่เรียนมี ๓๐ 
กวาคน จากนั้นผมก็มีโอกาสไดมาทํางานเปนเจาหนาที่ของสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย 
สาขาภาคใตตอนลาง... ผมบอกลุงชวงวา ไมตองหวงนะ วิชาไมเทานี้ ถาผมฝกเปนแลว ผมจะ
นํามาใช มาถายทอดใหกับคนตาบอดในจังหวัดของเรา เพ่ือใหเขาสามารถชวยเหลือตัวเองได... 
ชวงเวลาในการเรียนของคนตาบอดแตละคนไมเทากัน บางคนไปไดไว บางคนก็ชา บางครั้งผม
ก็สอนเปนกลุม บางครั้งก็สอนเปนรายคน ไปตามใหตามบานก็มี พอผมไดไปสอนเขา ใหเขา
ชวยเหลือตัวเองในการเดินได มันรูสึกภูมิใจนะ... มีอยูครั้งหน่ึง ผมถามเขาวาอยากจะทําอะไร 
เขาบอกวาอยากจะดูหนัง ผมก็พาไปดูหนังตลก เร่ืองโหนงเทงนักเลงภูเขาทอง เขาชอบกันมาก 
พอออกมาแลวเขาก็บอกวาอยากจะดูอีก” (หัวเราะ) 

เขาบอกตอวา ตอนที่พาคนตาบอดไปฝกเดินไมเทาขาวบริเวณฟุตบาทถนน คนที่เดิน
ผานไปมาแถวนั้น สงเสียงเอะอะวา “คนตาบอดทําอะไรแถวนี้ เกะกะ” เขาวา ตอนนั้นเกือบจะ
เอาเรื่องเขาอยูเหมือนกัน เด๋ียวนี้ใครจะมาวาคนตาบอดไมไดนะ เขาไมยอม 
 “แลวหันเหมาทํางานกับลุงชวงไดยังไง” 
 “ผมทํางานกับสมาคมสาขาฯ ตั้งแตป ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ ชวงนั้น ลุงชวงประกาศรับ
สมัครเจาหนาที่สมาคม ผมบอกวา ลุงไมตองประกาศนะ เพราะผมจะลาออกจากการเปน
เจาหนาที่สมาคมสาขาฯ แลวผมจะมาทํางานกับลุง…” 

“แลวคิดวาจะทํางานกับลุงชวง หรือกับสมาคมไปนานแคไหน”  
“ก็ทําไปเรื่อยๆ ครับ... โชคดีที่สมาคมเขาไมมีระเบียบกําหนดไววาอายุ ๖๐ ตองปลด

เกษียณ” (หัวเราะ) 
 “แลวทํางานกับลุงชวงเปนอยางไรบาง” 
 



 

 ๗๙ 

“ผมไดเรียนรูกับลุงชวงเยอะนะ เชน หลักการเขาถึงคน เขาถึงหนวยงาน วิธีการจัดสรร
งบประมาณ... เวลาไปสรางบานใหกับคนตาบอด ลุงชวงแกก็คํานวนไวหมดเลย วาจะสรางยังไง 
ใชปูนใชอิฐเทาไร ผมทึ่งเลย เพราะแกกะอะไรเปะๆ เลย เร่ืองโรงงานผลิตคนตาบอดก็
เหมือนกัน แกมองภาพทุกอยางไวหมดแลว… ลุงชวงเปนคนที่ใหทุกสิ่งทุกอยางกับคนตาบอด 
ไมชอบอะไรที่ไมเปนธรรม บางครั้งก็ใจรอน ทําอะไรตองไว แกไมคอยโมโห แตแกเสียงดัง” 
(หัวเราะ)  

 
 หาดแสนสุขลําปา๒๓ 
  
 ตอนเที่ยง ลุงชวงพาไปทานอาหารที่รานควนมะพราว แอบสงสัยวาทําไมพามาไกลจัง 
หลังจากเห็นหนาคาตาของอาหารและไดลองลิ้มชิมดูแลว อืม อาหารที่น่ีอรอยมากๆ คิดวารานนี้
คงเปนรานที่ไวรับรองแขกที่มาเยือนของลุงชวงดวยแนนอนเลย หลังจากอิ่มหนําสําราญกันแลว 
ลุงชวงซึ่งน่ังบังคับบัญชาอยูกับคนขับรถคือพ่ีแมว ก็บอกวาเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรหนอย กอนกลบั
เขาสมาคม… พอรถพี่แมวแลนไปไดสักพักหนึ่ง พวกเราก็เห็นแลววาขางหนาเปนทะเล แตยัง
ไมรูรายละเอียดอะไร… 
 ลุงชวงหันมาตะโกนบอกจากหนาตางรถดานขางวา “น่ีคือทะเลลําปา เปนทะเลน้ําจืด” 
 ฉันซึ่งน่ังอยูดานหลังจึงสงเสียงถามกลับไปวา “เด๋ียวเราจะลงไปดูใชไหมคะ”  
 ลุงชวงรีบวา “ไม ไม ลูกแมวกลับรถเลย น่ีเปนนํ้าจ้ิมไวกอน”  
 ฉัน “……….!”  
  

 ตอนเย็น พ่ีแมวจึงพาพวกเรามาถึงหาดแสนสุขลําปา โดยใชเวลาเดินทางประมาณ ๑๐ 
– ๑๕ นาที หาดแสนสุขลําปา ตั้งอยูในตําบลลําปา เขตเทศบาลเมืองพัทลุง อยูในเขตทะเลหลวง
ตอนบน หางจากตัวจังหวัดประมาณ ๘ กิโลเมตร ตามเสนทางสายพัทลุง-ลําปา   
 ระหวางสองขางทางที่มุงสูหาดจะเปนหมูบาน ทุงนา เม่ือไปถึงจะเห็นหาดทรายที่มีทิว
สนรมรื่น เม่ือมองไปดานหนา จะเห็นทิวทัศนของทะเลสาบสงขลา ซ่ึงเปนทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ
ที่สุดในเอเชีย มีเกาะใหญเล็กเรียงรายสวยงามมาก บรรยากาศรมร่ืนเย็นสบาย จะมีผูคนมาใช
บริการโดยเฉพาะในวันหยุดราชการมีมากเปนพิเศษ เปนแหลงพักผอนหยอนใจของนักทัศนาจร
จากตางถิ่น และบริเวณใกลเคียง เปนชายหาดสําหรับการชมวิว น่ังพักผอน บางบริเวณสามารถ
เลนน้ําได 
 หางจากริมฝง(ประมาณ ๔๐ เมตรเศษ) มีศาลากลางน้ํา ชื่อวา ศาลาลําปาที่รัก (เปน
ศาลาทรงไทย) เดิมเคยมีผูมาขอเชาทํากิจการจําหนายอาหาร และเครื่องด่ืม แตในระยะหลัง
สังเกตไดวาความสนใจของประาชนเปลี่ยนแปลงจากการนั่งในหองแคบๆ เปนที่โลงแจง จึงมี
                                                 
๒๓ ที่มา : http://www.phatthalungcity.com , http://muanglung.com 
 



 

 ๘๐ 

ผูนําอาหาร เครื่องด่ืม และปลูกรานคาเล็กๆ ภายนอกไวคอยบริการนักทองเที่ยว และจากหาด
แสนสุขลําปาสามารถมองขามไปยังเกาะลําปา (มีพ้ืนที่ประมาณ ๔ ไรเศษ) ซ่ึงเปนเกาะที่เกิด
จากการทับถมของตะกอนปากน้ําลําปา  
 

   
 

   
  
 หาดแสนสุขลําปานี้ บางบริเวณเคยใชเปนที่จัดงานเทศกาล เชน งานลอยกระทง งาน
ชักพระ ฯลฯ และที่ตองบันทึกไวอีกงานก็คือ การฝกเดินไมเทาขาวของคนตาบอดดวย 
 
 อุทยานนกน้ําทะเลนอย๒๔ 
 
 หลังจากกินขาวตมรอบเย็นดวยกันเสร็จเรียบรอย ลุงชวงก็นัดหมายโปรแกรมตอไปวา 
“พรุงน้ีไปทะเลนอยกัน แตวาตองตื่นแตเชานะ บรรยากาศดี เรากินขาวเชา ๖.๐๐ น. เสร็จแลวก็
มาทะเลนอยกันเลย ใชเวลาประมาณ ๓๐ นาทีก็ถึง”  
 

  

                                                 
๒๔ ที่มา : http://www.phatthalungcity.com , http://muanglung.com 



 

 ๘๑ 

 ระยะทางจากอําเภอเมืองไปอําเภอควนขนุนประมาณ ๑๗ กิโลเมตร ในเวลาไมนานพี่
แมวก็พาพวกเรามาถึงทะเลนอย ที่ซ่ึงมีบริการเรือนําเที่ยวชมความงามของดอกบัวและนกน้ํา มี
เสื้อชูชีพ มีหมวกกันรอนใหดวย และรับรองความปลอดภัย เรือทุกลําขึ้นทะเบียนกับกรมเจาทา 
รับรอง โดย อบต. แหม อยางนี้ก็นาใชบริการ แตพอหันไปเห็นปาย เขาเขียนวา คาบริการเรือ
ลําละ ๓๐๐ บาท เอ…เอาไงดี (ระหวางที่กําลังคิดอยู ลุงชวงก็เดินมาพอดี) 
 “ลุงชวงลงเรือไหมคะ” ฉันถาม 
 “ลงสิ ก็ตั้งใจจะไปดูนกไง” ลุงตอบฉะฉาน 
 “หนูนึกวาลุงไมลง หนูจะไดอยูเปนเพ่ือนลุง” (ฮา) 
 ลุงชวงคงคิดวาฉันกลัวเรือจะลมกระมัง จึงวา “เรือจุไดสิบกวาคน น่ีเรานั่งกันหกเจ็ดคน
ไมเปนไรหรอก”  
 เรื่องขึ้นลงเรือ น่ังเรือ พายเรือ สําหรับฉันแลวสบายมาก เพราะฉันลูกเปนชาวสวน หาย
หวง… มัวแตโมอยู ดูสิ ลุงชวงลงเรือคนแรกเลย 
 พ่ีออตบอกวา “พ่ีก็สบาย เพราะมีหวงยางสวนตัวมาดวย” เอาเขาไป  
 เม่ือลงเรือและนั่งประจําที่กันเรียบรอย ไลเรียงมาตั้งแตหัวเรือ คือ อ.ทรงพล นองแมน 
คุณกิต พ่ีแมว ลุงชวง พ่ีออต และฉัน เปนคนสุดทาย ออ ยังมีคนขับเรืออีกคน คนนี้ปดทาย
จริงๆ จากนั้นก็มีบริการถายรูปดวย เขาบอกวาถายไปแลวไมซ้ือก็ได เอา ง้ันถายก็ถาย  
 

   
 
 คนขับเรือติดเครื่องยนตและเอาใบพัดเรือลงน้ําแลว จากนั้นเรือก็แลนออกจากชายฝง… 
ตอนน้ีเรากําลังไดสัมผัสกับอุทยานนกน้ําที่ใหญที่สุดในประเทศไทย อยูตอนเหนือสุดของ
ทะเลสาบสงขลา มีพ้ืนที่ประมาณ ๔๕๐ ตารางกิโลเมตร มีความกวางยาว ๕ x ๖ กิโลเมตร 
ความลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒ เมตร ปกคลุมดวยพืชนํ้าตางๆ เชน บัวสายแดง บังหลวง จูดหนู หญา
นํ้า กก ปรือ กง ลาโพ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีนกน้ํา นกประจําถิ่นและนกอพยพอยูมากมายกวา 
๑๘๗ ชนิด จํานวนไมต่ํากวา ๑๐๐,๐๐๐ ตัว นกที่มีมาก เชน นกอีโกง นกเปดแดง นกกาบบัว 
นกอีล้ํา นกอีลุม นกนางนวล นางนางแอน นกยางเปย นกกระสาแดง ฯลฯ ปจจุบัน ทะเลนอย
ไดรับเลือกใหเปน แรมซารไซด (Ramsar site) หรือพ้ืนที่ชุมนํ้าของโลก เปนแหงแรกในประเทศ
ไทย และกําลังไดรับ การพัฒนาพื้นที่ใหเปนศูนยศึกษาธรรมชาติที่สําคัญแหงหน่ึงของประเทศ 



 

 ๘๒ 

   
 
 ความที่ฉันนั่งใกลกับคนขับเรือเลยไดฟงเขาบอกวานี่ดอกอะไร น่ันนกอะไร อยู
ตลอดเวลา บางครั้งเขาก็เก็บดอกไมนํ้าที่โผลขึ้นมาใหดวย เขาบอกวา ดอกบัวสายสีชมพูน้ีจะ
บานสะพรั่งตอน ๘ โมงเชา และประมาณ ๑๐ โมงก็จะหุบหมดแลว นอกจากเรือนําเที่ยวแลว ฉัน
ยังเห็นชาวบานหลายคนขับเรือหาปลา สงสัยคงมีปลาน้ําจืดชุกชุมทีเดียว บางคนก็จอดเรือเก็บ
ผักกระเฉดในทะเลนอยดวย ถึงแมที่น่ีจะเปนเขตหามลาสัตวปา แตวายังคงเปดพื้นที่ใหผูคนได
เขามาทํามาหากินกับธรรมชาติเพ่ือเลี้ยงชีพ ไมเวนแมแตในเรือของเรา เพราะตอนนี้มีหลาย
ทานเริ่มเก็บสายบัวติดไมติดมือไปดวย อยางนอยเย็นน้ีก็ไดกับขาวหนึ่งอยางแลว (วาแตจะแกง
สม ตมกะทิ หรือผัดน้ํามันดีนะ) แหม โชคดีที่เขาไมไดกําหนดใหเปนเขตหามลาพืชนํ้าดวย ไม
ง้ันยุงเลย (อิอิ)  
 

   
 
 เม่ือมองไปดานหลังเห็นทิวเขาบรรทัดเปนแนวยาว ทองฟาสีฟาสดใส ตอนนี้แสงแดด
เริ่มแรงขึ้น จนฉันตองน่ังหันหลังใหกับดวงอาทิตยที่สาดแสงมาดานหนา ขณะนี้คนขับเรือกําลัง
พาเราเขาสูคลองนางเรียม ซ่ึงยาว ๒ กิโลเมตร เชื่อมระหวางทะเลนอยกับทะเลสาบสงขลา 
บริเวณปากคลอง ฉันเห็นศาลากลางน้ํา ชื่อ ศาลานางเรียม เปนศาลากลางน้ําขนาดกลาง จุคน
ไดราว ๒๐ – ๓๐ คน เม่ือจะพนคลองนางเรียมทางขวามือจะเห็นทุงโลงมีหญาสั้นๆ ขึ้นเขียวขจี 
แตวาเราก็ไปตออีกไมนาน เม่ืออากาศเริ่มรอน จึงมีเสียงมาจากดานหนาวา ใหวกเรือกลับได
แลว (คุนๆ ใครหวา?)  
 
 
 



 

 ๘๓ 

 ระหวางที่น่ังเรือกลับ คนขับเรือก็เก็บพืชที่มีลักษณะเปนปลองๆ ยาวๆ สงมาใหแลว
บอกวาเปน กระจูดหนู ฉันถามวาที่นําไปทําเสื่อใชหรือเปลา เขาวา พันธุน้ีทําไมได เพราะตนมัน
เปราะบางเกินไป พอเรือแลนไปอีกหนอยก็เก็บพืชบางอยางสงมาใหอีก แลวบอกวาชื่อ บัวบา 
ซ่ึงมีดอกสีขาวเล็กๆ มีเกสรสีเหลือง ชวงที่น่ังเรือกลับน้ี รูสึกวาไมคอยมีพืชนํ้าใหดูมากนัก เห็น
แตผืนน้ํากวาง แลวก็มีนกพันธุหน่ึงกําลังดําผุดดําวายหาปลากินอยูไมไกล (ตกลงนั่นมันนกหรือ
เปดกันแน?)  
 

   
 
 เม่ือเรือมาจอดเทียบทา บริเวณทางออก มีซุมวางรูปพวกเราที่ถูกถายไปนั่นเอง ตอน
แรกก็นึกวาฟรี ที่ไหนได พอรูปเราไปปรากฏบนจาน ขายตั้ง ๑๐๐ บาท แตงานนี้ ไมมีใครเสีย
เงิน เพราะวา อ.ทรงพลใจดี จายใหทุกคนเลย (แหม ดีใจจัง ตังอยูครบ) 
 ลุงชวงบอกวา “เด๋ียวไปคุยตอที่ศาลากลางน้ํา”  
 

   
 
 สะพานไมรอบที่ทําการอุทยานฯ ทอดตัวยาวไปสูศาลากลางน้ําที่อยูในทะเลนอย มีทั้ง
ศาลาหลังเล็กและหลังใหญ แตละศาลาจะมีชื่อเรียกที่แตกตางกันออกไป เชน ศาลาบัวหลวง 
ศาลาบัวแดง เรือนนางนวล ฯลฯ แตทุกหลังมีสะพานเชื่อมถึงกันโดยตลอด มีหลังหน่ึงที่ใหญ
กวาเพื่อน ลุงชวงบอกวา เปนพระตําหนักหรือเรือนรับรองเวลาที่เจานายเสด็จฯ  

ความจริงการไปนั่งที่ศาลากลางน้ํา ซ่ึงบรรยากาศแวดลอมไปดวยความชุมฉ่ําของสาย
ลมเย็นทามกลางดอกบัวสีชมพู นาจะดี แตวาฉันก็ไมไดสนใจกับบรรยากาศตรงนั้นเลย เพราะ
เรื่องที่ลุงชวงกําลังเลาใหฟง นาสนใจกวาเปนไหนๆ…  



 

 ๘๔ 

 เขาเจียก๒๕ 
 
 “ชุมชนเขาเจยีก” 
 “ตําบลเขาเจียก” 
 “วัดเขาเจียก” 
 “ภูเขาเจียก” 
 “องคการบริหารสวนตําบลเขาเจียก” 
  
 ลุงชวงบอกวา “ผมนี่นิสัยไมดี คุยกับใครจะตองคุยเร่ืองเขาเจียกทุกที” คือตั้งแตมา
พัทลุง และไดพูดคุยกับลุงชวง รูสึกวาฉันจะไดยินคําวา “เขาเจียก” อยูหลายครั้ง… บานผมอยู 
“เขาเจียก”, ใกลๆ บานมีวัดชื่อ “วัดเขาเจียก” ดานหลังมีภูเขาชื่อ “เขาเจียก”, ผมเคยตอสูเพ่ือ
ไมใหระเบิดหินที่ “เขาเจียก” เรียกวาอะไรๆ ก็ “เขาเจียก” น่ีถามาพัทลุงครั้งนี้ ไมไดมา “เขา
เจียก” ฉันถือวา ยังไมไดมาบานลุงชวงนะเนี่ย 
 พ่ีแมวพาพวกเราเดินทางจากสมาคม ไปทางทิศตะวันตกตามถนนราเมศวรและแยกไป
ทางทิศเหนือ ตรงสี่แยกเอเชียประมาณ ๑ กิโลเมตร แลวเลี้ยวซายไปทางทิศตะวันตกตามถนน 
สายเขาเจียก-โคกมวง อีกประมาณ ๓ กิโลเมตร จะเห็นวัดเขาเจียกอยูทางซายมือ เลี้ยวรถเขา
ไปไดเลย 
 “เขาเจียก" เปนชื่อของภูเขาเล็กๆ ลูกหนึ่งที่ตั้งอยูในพ้ืนที่ของตําบลเขาเจียก สมญา 
“นักตอสูแหงภูผา” ของลุงชวงก็ไดมาจากที่น่ีแหละ ที่ตําบลเขาเจียกนี่ยังมีสถานที่สําคัญอ่ืนๆ 
อีกเชน สํานักงานศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมจังหวัด สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง วัดโคกชะงาย 
โรงเรียนวัดโคกชะงาย สถานีขนสงเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ  
 

  
 

                                                 
๒๕ ที่มา : http://www.thaitambon.com , http://muanglung.com 



 

 ๘๕ 

 ใกลๆ กับภูเขาเจียก คือ วัดเขาเจียก เปนวัดโบราณ ตามหลักฐานสถาปตยกรรมที่
ปรากฏมีอายุไมเกินสมัยรัตนโกสินทร อุโบสถเปนอาคารทรงไทยไมมีฝาผนัง ฐานกอดวย 
คอนกรีต เสาทําดวยไม หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปน
ปางมารวิชัย ๓ องค นอกจากนี้ ยังมีถ้ําพระซึ่งอยูทางทิศใตของอุโบสถ ถ้ํามีความยาว ๓๒ 
เมตร ภายในมีพระพุทธรูปปูนปน ปางมารวิชัยและปางสมาธิจํานวน ๓๗ องค ตอมา พ.ศ. 
๒๕๑๒ บูรณะใหมและปนพระพุทธรูปเพ่ิมอีก ๒ องค รวมเปน ๓๙ องค ใกลๆ กับถ้ําพระเขา
เจียก ยังมีถ้ํานอย ภายในถ้ํามีพระพุทธรูปปูนปนปางไสยาสน ๑ องค  
 ลุงชวงบอกวา “ชวงที่ตาบอด ป ๒๕๒๖ – ๒๕๓๐ จะมาที่วัดเขาเจียกบอย มาคุยกับ
พระ คุยแลวสบายใจ ตอนน้ีพอถึงวันคลายวันเกิดทีไร ก็จะตองมาทําบุญที่วัดนี้ เม่ือวันที่ ๒๒ 
มิถุนายน ที่ผานมา ผมก็มาทําบุญที่วัดเขาเจียก ชวงนั้นเขากําลังสรางศาลาการเปรียญอยู จะมี
การหลอพระประทานองคใหญ ผมก็คิดวาจะทําอะไรสักอยาง ก็เลยใหลูกที่กรุงเทพฯ ชวยดูโตะ
หมูบูชาใหเอาแบบประดับมุขดวยนะ ลูกบอกทําไมไดหรอก เพราะมันแพง ผมถามวาเทาไร ลูก
บอกวาหนึ่งแสนหกหมื่นบาท ผมก็ยังอยากจะทําอยู ก็เลยถามเขาวา แบบลงรักปดทองธรรมดา
ราคาเทาไร ลูกบอกวาแบบนี้ก็ราคาหนึ่งหม่ืนบาท แตใจผมก็อยากจะไดแบบแรกอยู แตก็ไมรูจะ
ทํายังไง เพราะราคามันแพง ก็พอดีมีโอกาสไดคุยกับพระทางเจาคณะจังหวัด ก็เลาใหทานฟง 
ทานบอกวาไมแพงหรอก แตราคามันสูง แตชั้นมีอยูชุดหนึ่ง โยมเขาถวายไว ง้ันโยมเอาไปนะ 
แลวก็ถวายเงินมา แลวชั้นจะเอาไปทําบุญที่วัดเขาเจียก ผมก็ถามวา เทาไรครับทาน ทานวาสัก
หม่ืนบาทก็ได ผมรูสึกวาตัวเองเหมือนถูกหวยเลยครับ จากแสนหกเหลือหม่ืนเดียว” (หัวเราะ)   
 

  
 

     ปจจุบัน บริเวณเขาเจียกนี้ มีบันใดที่สามารถขึ้นไปชมธรรมชาติที่งดงามอีกดวย ซ่ึง
ขณะน้ีไดรับการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดพัทลุง และบันใดที่วานี้ก็ริเร่ิมและ
ดําเนินการสรางโดย “นักตอสูแหงภูผา” คนนั้นนั่นเอง 
 
 



 

 ๘๖ 

     เยี่ยมบานลุง 
  
 หลังจากไปเยือนเขาเจียกมาแลว ลุงชวงก็พามาแวะที่บานพี่สาวดวย ซ่ึงเปนรานขาย
ของชํา ซ่ึงถาในระดับหมูบานเล็กๆ แลว รานนี้ถือวาเปนรานขายของชําที่มีขนาดใหญทีเดียว มี
สินคาวางขายแนนราน ดูแลวคอนขางครบครัน คลายๆ กับเปนมินิมารทประจําหมูบานเลย เม่ือ
เขามาดานในของบาน จะเห็นภาพถายขาวดําของบรรพบุรุษของครอบครัวหลากหลายภาพติด
อยูที่ผนังหองบาง ในตูโชวบาง ถาเปนภาพถายสี ก็แสดงวาตองเปนรุนลูกรุนหลาน คอนขางจะ
เปนปจจุบันหนอย แตจากภาพบุคคลที่หลากหลายนั้น ไมวารุนไหนก็ตาม พ่ีออตตั้งขอสังเกตวา 
ญาติพ่ีนอง ลูกหลานลุงชวงนี่หนาตาดีๆ กันทุกคนเลย  
 

  
 
 ลุงชวงบอกใหทราบภายหลังวา พอผมชื่อชวย แมชื่อฮ่ัน แตดวยความไมรู บางครั้ง อ.
ทรงพล ก็ชอบเรียกลุงชวงผิดไป ไปเรียกลุงชวย แตลุงชวงก็เฉยๆ อ.ทรงพลก็เลยเรียกตอไปอีก
หลายครั้ง เออ “…....!”  
 เม่ือถามวามีพ่ีนองกี่คนและตอนนี้แตละทําอะไรอยูบาง ลุงชวงบอกวา “ผมมีพ่ีนอง ๗ 
คน ผมเปนคนสุดทอง พ่ีชายคนแรกชื่อ ชู คนที่สองชื่อ นิยม พ่ีสาวคนที่สามชื่อ พุม คนที่สี่ชื่อ 
เพียร คนที่หาชื่อ เพ่ิม คนที่หกชื่อ ชํานาญ และคนที่เจ็ดก็คือผมเอง ผมชื่อ ชวง แตคนในบาน
เขาเจียก จะเรียกมอน ซ่ึงหมายถึง เด็กที่มีลักษณะอวนทวน” 
 ลุงชวงวา “ตามธรรมชาติ ลูกทั้ง ๗ คน ไมไดดีทุกคน เหมือนมะพราวทลายเดียวกันมี 
๗ ลูก บางลูกลีบเล็ก บางลูกกระรอกเจาะเปนรู บางลูกก็ดี แตบางทลายสมบูรณหมดก็มี แต
ความที่ผมเปนลูกคนเล็ก เพราะฉะนั้น พ้ืนฐานผมดีกวาพี่ชาย พอแมจะตามใจ จะรักและเอาใจ
ใสมากกวาเพื่อน… ชวงที่ผมเปนเด็กก็ไมใชเบานะ แตผมก็ชอบชวยเหลือคนอ่ืน เพราะพื้นเพ
ครอบครัวผมไมคอยขัดสน มีอะไรชวยเพื่อนไดก็ชวย เพราะเรามีฐานะมากกวาเขา ผมมักเปนผู
นํามาตั้งแตเด็ก เปนที่ปรึกษาคนอื่นเสมอ เรียกวาเปนอยางนี้มาตั้งแตเด็ก จนกระทั่งพิการ… 
 พอแมผมทานทํานา พอผมทานไมถึงกับธรรมะธัมโม แตทานเปนคนชอบทํางาน นํ้าเมา
ก็กินบางเหมือนกัน สวนแมชอบไปวัด ทานเปนที่เชื่อถือ เปนที่ปรึกษาของคนในหมูบาน คนจะ
ทําอะไร จะตองเชิญแมไปชวยทั้งนั้น ทานจึงเหมือนกับเปนนักสังคมสงเคราะหประจําหมูบาน 



 

 ๘๗ 

แลวที่บานผมคนจะไปมาหาสูเยอะ โดยเฉพาะในชวงเทศกาล เชน เทศกาลเดือนสิบ มีคนมา
บานลนหลามเลย แตชวงที่ไมมีแมแลว คนก็ยังมาอยู เขามาหาผมแทน (หัวเราะ)  
 ผมก็ไดนิสัยชอบชวยเหลือคนจากแมน่ีละ จําไดวา แมจะไมเคยพูดคําหยาบคายสักคํา 
แมไมเคยดาลูกเลย ผมเชื่อวา ถาพอแมคิดไมดีกับลูก ลูกจะเปนบาปหนักหนา ถาพอแมคิดไมดี 
ลูกจะไมมีความสุขเลย เพราะน้ัน ใหเราทําดีกับพอแม อยาใหพอแมสาปแชงลูก ตอนนี้ แมผม
ไปสบายแลว ทานไปสวรรค เพราะฉะนั้น ถาเราทําในสิ่งที่ดี ชาติหนา แมเราจะไมไดเกิด เราก็
ตองไปในทางที่ดี… 
 ตอนนี้ พ่ีนองผมเหลืออยู ๔ คน รวมทั้งผมดวย มีพ่ีสาวที่ชื่อพุม (อายุ ๗๗ ป) แตกอน
ทํานาอยูที่เขาเจียก แตตอนนี้อยูบานกับลูกสาวที่ขายของชําในหมูบาน แลวก็พ่ีชายที่ชื่อเพียร 
(อายุ ๗๕) คนนี้เปนอดีตขาราชการตํารวจ อีกคนคือพ่ีชํานาญ (อายุ ๖๙ ป) เปนอดีต
ผูอํานวยการกองชาง ถาวางผมก็จะเขาไปที่บานที่เขาเจียกทุกเดือน 
 พ่ีชายผมคนที่เปนอดีตขาราชการตํารวจคนนี้ ถือวาตนแบบของผมเลยในเรื่องความ
เปนระเบียบ ความละเอียดถี่ถวน เพราะวาเขาเคยเปนสมุหบัญชีมากอน ตอนที่ผมตาบอดก็ยัง
ไดพ่ีชายชวยดูแลลูกๆ ใหดวย ตอนนั้นเงินที่ผมมี ผมจะแบงใหลูกสี่สวน คนละเทาๆ กัน แลว
เวลาที่ลูกผมไปชวยพ่ีชายทํางาน ไปชวยเพื่อนบานทํางาน เขาก็ใหเงินเล็กนอยๆ มาดวย พ่ีชาย
ก็จะเอาเงินของลูกที่ฝากไว ไปใหกู เอาดอกเบี้ยที่ไดมาแบงใหหลาน… 
 ตอนน้ีลูกผมเขาก็ตั้งใจทํางาน ประพฤติดี เหลาไมกิน บุหร่ีไมสูบ แมวาผมจะไมไดดูแล
เขาเทาไร ผมเชื่อวาถาเราพยายามสรางบุญสรางกุศล ทําแตในสิ่งที่ดีๆ แลวผลดีมันจะกลับมาที่
เราเอง ทําใหผมมีลูกที่ดี มีพ่ีนองที่ดี มีพอแมที่นารัก…” 
 
 วัดถํ้าสุมะโน๒๖ 
 
  
 
 วัดถ้ําสุมะโน ตั้งอยูที่ตําบลบานนา กิ่งอําเภอศรีนครินทร 
หางจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข ๔ ถนนเพชรเกษม 
(พัทลุง-ตรัง) เปนระยะทางประมาณ ๒๕ กิโลเมตร เลี้ยวเขาไปอีก
ประมาณ ๕๐๐ เมตร ลุงชวงบอกวายังไมเคยมาวัดแหงน้ีหรอก แต
วาเลาเรื่องราวประวัติความเปนมาของวัดไดเปนฉากๆ เลยทีเดียว 
 

                                                 
๒๖ ที่มา : http://www.thaitambon.com , http://muanglung.com , http://larndham.net  
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 “สถานที่สรางวัดถ้ําสุมะโน ภูเขาเปนถ้ําสองคูหานี้ เดิมเปนสถานที่วางเปลาเปนปาปก
คลุมมีดินกลบอยู จนไมมีใครสงสัยวาเปนถ้ํา แตมาถูกคนพบโดย พระอาจารเดช สุมโน ทาน
เปนพระที่มีภูมิลําเนาเดิม อยูทางภาคอีสาน (อุปสมบทเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๑๖) เม่ือบวช
แลวออกธุดงคอยู ๕ พรรษา แลวเขามาศึกษาปริยัติธรรมที่กรุงเทพมหานคร หลังจากออก
พรรษาแลวก็กลับไปเยี่ยมพระอาจารยทานหนึ่งทางแถบภาคอีสาน และเม่ือไดมีโอกาสกราบ
ทานแลว พระอาจารยทานไดปรารภขึ้นวา “ทานเดชเอย หลวงพออยูในถ้ํา รอนก็ไมรอน หนาว
ก็ไมหนาว" คําพูดสั้นๆ ประโยคนี้เปนที่ประทับใจของอาจารยเดชมาก ประมาณป ๒๕๒๕ ทาน
จึงคิดจะออกจากการเรียนปริยัติธรรมที่กรุงเทพมหานครแลวกลับไปสูปาตามเดิม จึงนึกถึง
คําพูดสั้นๆ ในวันนั้น ก็ไดไปตั้งจิตอธิษฐานที่อุโบสถวัดพระแกว วาขอใหพบถ้ําที่ถูกใจ และ
หลังจากอธิษฐานแลว ก็ไดแสวงหาถ้ํามาเรื่อยๆ จนกระทั่งป ๒๕๒๙ ไดธุดงคไปทางภาคเหนือ 
จึงจําพรรษาที่วัดถ้ําเชียงดาวและในพรรษานั้นเองก็รูจุดที่ตัวเองตองการวาอยูทางภาคใต 
ระยะทางจาก จ.พัทลุงไปทาง จ.ตรัง มาตามถนนเพชรเกษมประมาณ ๒๕ กม. จนกระทั่งออก
พรรษาก็ธุดงคลงมาทางภาคใต วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๐ จึงไดธุดงคมาถึงจุดหมายที่กําหนด
ไว วันรุงขึ้นก็คนหาถ้ําที่ตนเองตองการ จนพบภูเขาเล็กๆ ลูกหนึ่ง ซ่ึงปกคลุมไปดวยปา จึง
แหวกปาเขาไปในภูเขาก็เห็นถ้ําที่ตนถูกใจ จึงไดเขาไปภายในถ้ํา เปลงวาจาตั้งสัจจะอธิษฐานใน
ถ้ําแหงน้ีวา “ขาพเจาจะพัฒนาถ้ําแหงน้ีใหเปนที่รวมญาติสายโลหิตแหงธรรมขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา" จากนั้นญาติธรรมจึงไดชวยกันพัฒนาถ้ําแหงน้ี และตั้งชื่อวา “ถ้ําสุมะโน" ตาม
ฉายาของผูคนพบถ้ําเปนคนแรก…”  
 

   
 
 ถ้ําสุมะโน เปนถ้ําปูนขนาดใหญ ภายในถ้ํามีหินงอกหินยอยและหองโถงกวางขวาง
ใหญโต มีลมพัดเย็นตลอดเวลา ภายในมีการจัดแตงถ้ําเปนพ้ืนที่ใชสอยของวัด ตัวถ้ําแบงเปน ๒ 
ชั้น คือ ชั้นแรกเสมอกับพ้ืนราบ และชั้นใตดิน ภายในถ้ํามีพระพุทธรูปปางตางๆ หลายองค และ
มีถ้ําบริวารอีก ๑๘ ถ้ํา ไดแก ๑.ถ้ําพระอุโบสถ ๒.ถ้ําหอฉันบรรจบ ๓.ถ้ํานพดารา ๔.ถ้ําอรทัย ๕.
ถ้ําสุฒชนะ(ฤาษี) ๖.ถ้ําพุทธบัณฑิต ๗.ถ้ํานกคุม ๘.ถ้ําแกว ๙.ถ้ํามหามงคล ๑๐.ถ้ําน้ําลอด ๑๑.
ถ้ําพญานาค ๑๒.ถ้ําพอมหาราช ๑๓.ถ้ําหลวงพอทราย ๑๔.ถ้ําพระธาตุสิวลี(นํ้าตก) ๑๕.ถ้ําพระ
นอน ๑๖.ถ้ํามาฆะ ๑๗.ถ้ําลับแล ๑๘.ถ้ําคางคาว  
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 ออ…ถ้ําบริวารที่พวกเรามีโอกาสเขาไปเยี่ยมชมคือ ถ้ําน้ําลอด ภายในเงียบสงบ มีทาง
นํ้าไหลลอดอยูดานลางของถ้ํา เหมาะจะเปนที่วิปสสนาของผูแสวงหาธรรมะ และเหมาะสําหรับ
นักทองเที่ยวที่ชอบความสงบและรักธรรมชาติ งานนี้บอกไดคําเดียววา มหัศจรรยเมืองไทย ไม
ไปไมรูจริงๆ  
 
 วัดเขาออ๒๗ 
 
 วัดเขาออ ตั้งอยูที่ตําบลมะกอกเหนือ อําเภอควนขนุน การเดินทางจากศาลากลาง
จังหวัดไปทางทิศเหนือตามสายเอเชียหมายเลข ๔๑ ระยะทางประมาณ ๑๗ กิโลเมตร ถึงสี่แยก
โพธิ์ทองเลี้ยวขาวไปทางทิศตะวันออกตามถนนสาย ควนขนุน-ทะเลนอย ระยะทางประมาณ ๗ 
กิโลเมตร ถึงบานปากคลอง เลี้ยวซายไปตามถนนลาดยางเลียบทางรถไฟ ไปทางทิศเหนืออีก
ประมาณ ๒ กิโลเมตร  
 แหม บรรยายเสียนึกวาตัวเองไปมาแลว จริงๆ ยังไมไดไปคะ แตเปนวัดที่ลุงชวงเลาให
ฟงและวาจะพาพวกเราไปอยูเหมือนกัน แตดวยขอจํากัดของเวลา จึงชวดไป   
 วัดเขาออ เปนวัดเกาแกสรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย เคยเปนสํานักของพราหมณผู
เรืองเวทยมากอน เรียกกันวา สํานักเขาออ เจาอาวาสแหงวัดเขาออทุกรูป เชื่อวาเปน
ผูเชี่ยวชาญทางดานไสยาสนเวทย มีชื่อเสียงทางดานอยูยงคงกระพันชาตรี การแพทยแผน
โบราณ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวาน จึงมีพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่อง คือ พิธีแชวาน พิธีหุงขาวเหนียวดํา 
ซ่ึงเปนพิธีกรรมที่เนนเอกลักษณของสํานักเขาออ นอกจากนี้วัดเขาออยังมีความโดดเดนในเรื่อง 
วัตถุมงคลของสํานักเขาออ ถ้ําฉัททันตบรรพต กุฏิเรือนไทยทรงปกษใต พระพุทธบาทจําลอง 
ซึ่งประดิษฐานอยูบนเขาออ นอกจากนี้ ลุงชวงยังเลาถึง พระอาจารยอุทัย อุทโย เจาอาวาสวัด
วิหารสูง ตําบลชัยบุรี อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง วาเปนเกจิอาจารยศึกษาตําราอยูยงคงกระพัน 
ของสํานักวัดเขาออ เปนพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ บุคคลใดไดแขวนตะกรุดอาจารยอุทัย จะ
แคลวคลาดจากัยอันตรายทั้งปวง 
 
 

                                                 
๒๗ ที่มา : http://www.thaitambon.com , http://muanglung.com  
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 สะพานพระประชาธรรม 
 

 สะพานยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ยาว ๑๗ กิโลเมตร ชื่อสะพานพระประชา
ธรรม ลุงชวงเลาใหพวกเราฟงกอนพาไปชมวา “ที่ชื่อพระประชาธรรม เพราะพระเปนฝายเริ่มตน 
และประชาชนรวมสราง พระที่วาคือ เจาอาวาสวัดปาลิไลก ทานเปนพระนักพัฒนา เปนดอก
เตอรดวย และเปนผูเริ่มตนในการสราง… ในสวนของสมาคม ทานเจาอาวาสก็ใหการสนับสนุน
มาโดยตลอด เชน วันที่กอตั้งสมาคม ผมก็จะนิมนตพระมาทําพิธีทุกป บางปก็จัดใหมีการเขา
คายที่วัด เพราะที่น่ีจะมีพระนักปฏิบัติเกงๆ…”  
 

   
 

   
 
 ดวยรถของพี่แมน ตอนนี้พวกเราไดขึ้นมาอยูตรงบริเวณกึ่งกลางสะพานแลว ลุงชวงกาว
ลงจากรถดวยความคลองแคลวแลววา “สะพานนี้เพ่ิงสรางเสร็จ…” ในขณะที่พวกเราซึ่งอยูหลัง
รถก็กําลังทยอยลงจากรถกันทีละคน ลุงชวงก็ชี้มือตอไปขางหนาแลววา “ทางนั้นไปอําเภอระ
โนด จังหวัดสงขลาได แถวน้ีธรรมชาติยังสวยอยู…” แหม พอลงจากรถปุบ ลุงชวงอธิบายก็ปบ
เลย พออธิบายเสร็จแลวก็บอกใหขึ้นรถไปไดแลว จะไดไปหาขาวกินกัน ในขณะที่ อ.ทรงพล พอ
ลงจากรถไดก็เดินลิ่วๆ ไปเก็บภาพมุมน้ันมุมน้ี พ่ีออตตองสงเสียงเรียกใหทราบวา “ขึ้นรถเร็ว ลุง
หิวแลว!” 

 
 นวดกันถวนหนา 

 
 เหมือนจะกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติไปแลวที่เวลาเราไปเยือนถิ่นฐานบานไหน แลวเขา
ทําหรือผลิตอะไรก็ตาม เราก็จะตองชวยกันอุดหนุนคนละเล็กคนละนอย ไมเวนแมแตเร่ืองการ



 

 ๙๑ 

นวดก็เหมือนกัน… ไปถึงรานนวดแลวจะไมนวดไดอยางไร? ดังน้ัน อาจารยทรงพล พ่ีออต ฉัน
และนองแมน จึงพรอมใจนวดกันถวนหนา… 
 คราวนี้หมอนวดที่มานวดใหฉันเปนผูชาย แตความที่รานนวดของสมาคมลุงชวงมี
นโยบายวา ไมใหหมอนวดคุยกับแขก ฉันจึงแหวไป ทําอะไรไมได ไดแตนอนตาปริบๆ ปลอยให
หมอนวดก็นวดไป บางครั้งก็รูสึกวาหมอลงน้ําหนักมือมากเกินไป ไอครั้นจะบอก ก็ไมกลา… แต
หมอก็ถามอยูสองสามคํา วาเจ็บหรือเปลา แตดวยความเกรงใจ (กลัวหมอจะเสียกําลังใจ) ฉันก็
ดันบอกไปวา ไมเจ็บคะ (จาก!) 
 จําไดวา ลุงชวงมักจะสอนหมอนวดอยูเสมอวา ไมวาจะไปทําอาชีพนวดอยูที่ไหน จะลืม
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่พึงมีของหมอนวดไมไดเลย กวาคนคนจะยอมรับคนตาบอดไมใชเรื่อง
งาย และไมไดใชเวลาสรางแควันสองวัน เพราะฉะนั้น อยาทําลายอาชีพของตัวเอง อยาตัด
หนทางในการทํามาหากินของเพ่ือนรวมอาชีพ ประมาณวา “ชื่อเสียง” ใชเวลาหลายสิบปกวาจะ
สรางขึ้นมาได แตใชเวลาแคไมกี่วินาทีทําใหมันกลายเปน “ชื่อเสีย”…  
 ระหวางที่ฉันกําลังนอนนวดและคิดอะไรเพลินๆ อยูน้ัน ลุงชวงก็หายเขาไปหองดานใน 
สักพักใหญๆ ก็เดินออกมา… ลุงชวงใสชุดนอนสีฟาออน แสดงวาเม่ือครูน้ีแอบไปอาบน้ํามา และ
แสดงวา ตอนนี้ตองเปนเวลา ๖ โมงเย็นแลว เพราะลุงชวงเคยบอกวา ผมจะเขานอนตอน ๖ โมง
กวาๆ แหม มีวินัยในการใชชีวิตจริงๆ ฉันเห็นลุงชวงไปลูบๆ คลําๆ แถวๆ เครื่องเสียง ซ่ึงตอน
น้ันกําลังเปดเพลงสมัยคุณแมยังสาวอยู ลุงชวงปดเพลงเสีย แลวก็เปดโทรทัศนแทน ออ จําไดวา 
ชวงเชา กลางวัน และเย็น จะตองเปดขาว (ตองชอง ๓ ดวยนะ) ใหลูกคาฟงดวย… 
 

  
 

 เวลาคงลวงเลยไปเกือบสองชั่วโมงเห็นจะได ใกลจะเสร็จแลว เฮอ คอยยังชั่วหนอย ฉัน
คิดในใจ หลังจากบีบจับที่เทาเสร็จแลว หมอนวดก็ไปลางมือที่อาง (ตามหลังหมอนวดของพี่ออต
ไปเลย) แลวฉันก็เห็นพ่ีออตลุกขึ้นไปหยิบเงินในกระเปา ฉันก็ลุกไปหยิบบาง พอหมอลางมือ
เสร็จก็คลําทางกลับมาที่เตียงของตัวเอง พอคลําที่พ้ืนเตียง อาว สาวๆ หายไปไหนกันหมดเน่ีย 
หมอรองเสียงหลง บอกวายังไมเสร็จ จะไปไหน เม่ือตะกี้เพ่ิงจะนวดที่เทาไป เด๋ียวจะนวดที่
หัวตอ จึงตองไปลางมือกอน พ่ีออตกับฉันก็เลยตองขึ้นเตียงตออีกสักพัก แหม ไปนวดมาหลาย

 



 

 ๙๒ 

รานก็เพ่ิงจะเจอที่น่ีละ ที่ใสใจเร่ืองอนามัยความสะอาดดีมาก สมแลวที่รานนวดและหมอนวด
ไดรับการตรวจตราดูแลจากลุงชวงทุกตารางนิ้ว 
 เม่ือนวดเสร็จ ปาเพ็ญก็เตรียมน้ําอุนใบเตยไวบริการ กอนนวดก็มีนํ้าสมเย็นๆ แหม ด่ืม
แลวชื่นใจจริงๆ พูดถึงเรื่องน้ําดื่มนํ้ากิน ความเปนระเบียบของลุงชวงก็ไมพนเรื่องน้ีดวยนะ ลุง
ชวงบอกวา “นํ้าเปลาที่แชอยูในตูเย็น มี ๔ ขวดเรียงกัน เวลาเรากินนํ้าขวดแรกเหลืออยูครึ่งหน่ึง 
ก็แชไวอีกคนมา ไมกินขวดแรก ไปกินขวดใหม นํ้าก็พรองไป ผมก็บอกวา ใหเอาน้ําขวดที่สอง 
มาเติมขวดแรกใหเต็ม แลวก็เอาขวดที่สองรนไปไวเปนขวดที่สี่ นํ้าจะไดเรียงหมดทุกขวด ที่น้ีมี
อยางนี้อีกคือ พอเอาขวดน้ําออกไปกิน ก็เอาไปตั้งไวบนโตะ แกวที่กินก็ไมเก็บ ผมก็ตองพูด ที
หลังเขาจะไดไมทํา หรือ เม่ือกอนลูกชายผม เชามาก็ชงกาแฟกิน กินเสร็จก็ไปทํางานเลย เขาไม
เก็บ บอกวาพรุงนี้เด๋ียวมากินใหม เขากลับมาก็เรียบรอยแลว เพราะผมเก็บลางตามหลัง ผม
บอกปาเพ็ญวา พรุงน้ีคุณตื่นแตเชานะ ไปหาแมลงสาบมาใหตัวหน่ึง แลวเอาแมลงสาบไปใสถวย
กาแฟของเขาไว พอเขากลับมาเห็นเทานั้นแหละ จากนั้นเขากินเสร็จก็ลางตลอดเลย…”  
 เม่ือถามวา นิสัยรักความเปนระเบียบเรียบรอยน้ีไดมาจากไหน ลุงชวงบอกวา “ไดจาก
พ่ีชายซึ่งเปนอดีตขาราชตํารวจ เขาเปนสมุหบัญชี เปนคนที่ละเอียด และเรียบรอยมาก เชน 
เรื่องการเก็บของ ของเขาจะใชงาย หายรู ดูเรียบรอย เขาจะคอยดูแลบานใหสะอาดอยูเสมอ 
แมวาบานจะเรียบรอยแลว แตพอกลับจากทํางานมาถึงบานก็จะตองจับไมกวาดทําอีก จะเปน
แบบน้ันตลอด เขาเปนแบบอยางของผม” มินาเลา ลุงชวงจึงไมวาจะอยูกับใคร อยูที่ไหน ที่น่ันก็
จะดูสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยไปดวย 
 

 แมคาเจาประจาํ    
 

 ออ ฉันลืมถามไปวา ลุงชวงกินขาวหรือยัง เพราะเห็นปาเพ็ญน่ังอยูโตะในหองนวด
ตลอดเลย แลวใครดูแลเรื่องอาหารการกินใหลุงชวง แลวปาเพ็ญผูกปนโตใหลุงชวงเหมือนหมอ
นวดหรือเปลา ความจริงอาจจะไมไดเรียกวาปนโต แตเปนกับขาวที่เปนถุงๆ มากกวา คือ ตอน
เที่ยงๆ จะมีแมคาเอากับขาวที่ตักเปนถุง หรือแกงถุง ใสตระกราเขามาขายในรานทุกวัน หมอ
นวดก็จะซ้ือแกงคนละ ๓ ถุง (ถุงละ ๑๐ บาท) โดยถุง ๑ ไวกินเที่ยง ถุง ๒ ไวกินเย็น และถุง ๓ 
แชตูเย็นไว ไวอุนกินพรุงน้ีเชา พอพรุงน้ี แมคามา ก็จะซื้อไวอีก ๓ ถุง แบบแผนชีวิตจะเปนแบบ



 

 ๙๓ 

ทุกวัน แตถาเปนวันเสารก็จะซ้ือเยอะหนอย เอาไวกินวันอาทิตยดวย เพราะวาแมคาไมมา ลุง
ชวงวา “นาจะขายวันอาทิตยดวย เพราะคนกินขาว เขากินทุกวัน ไมไดหยุด” หมอนวดจะดูแล
ตัวเอง กินขาวเอง ลางจานเอง รวมถึงซักผาปูเตียงเองดวย แตที่น่ีจะซักดวยเครื่องซักผา ลุง
ชวงบอกวา ปกติตอนกลางวันถาวางๆ ก็จะซักเอง ตากเอง ตากตรงหลังบานนี่ละ แดดแรงๆ 
แผล็บเดียวก็แหง เก็บไดแลว 
  พวกเรานวดเสร็จประมาณ ๑๙.๐๐ น ซ่ึงเปนเวลาที่ทางรานนวดรับลูกคารายสุดทาย
พอดี คลายกับเปนเวลาปดรานนั่นเอง ลูกคาที่กําลังนวดคางอยูก็นวดกันไปจนกวาจะเสร็จ 
ลูกคาที่รับเวลา ๑๙.๐๐ น.ก็จะไปเสร็จตอน ๒๑.๐๐ น. แตไมรูวาหมอนวดกินขาวกันหรือยัง 
เพราะลุงชวงบอกวา เขากินไมเปนเวลา เพราะบางทีเวลานวดก็ครอมระหวางวัน เชน นวด 
๑๑.๐๐ น. ไปเลิกตอน ๑๓.๐๐ น. เพราะฉะนั้น ใครมีเวลาก็ตองรีบกินขาว วาแตตอนนี้พวกเราก็
เริ่มจะหิวขาวแลวละ…  

 
 เหลือไวแตภาพถาย 

 

 อ.ทรงพล และลุงชวง  
 

 กอนจะกลับ ลุงชวงถามวา “ที่คุณทรงพลมาถายรูปผมสองสามวันนี้ไมคืนมาบางหรือ” 
(สังเกตวา แนวคําถามของลุงชวงมักจะสั้น กระชับ ตรงประเด็น ไมออมคอม ตามสไตลคนใต) 
  อ.ทรงพล วา “เด๋ียวจะกอปปใสแผนซีดีใหครับ ใหกิตตพรนําไปดาวนโหลดลงเครื่อง
คอมพิวเตอรเก็บไว” 
 “ในการทําหนังสือประวัติของผม จะใสภาพประกอบลงไปดวยไดไหม เวลาที่พูดถึงเรื่อง
อะไรอยู” ลุงชวงถามตอ 
 “ไดครับ แตถาจะใหสมบูรณจะตองขอภาพที่ลุงชวงไปทํากิจกรรมตางๆ มาดวย” 
 ลุงชวงวา “ตอนนี้ผมพยายามบอกกิตตพรใหเก็บภาพกิจกรรมตางๆ ไว เวลาเราไป
กลาวรายงาน เวลาไปเสนอโครงการนี่จะไดนําไปใหเขาดู แลวก็เวลาที่คนตาย ยังไมเคยมีเลยนะ 
ที่จัดภาพกิจกรรมที่เขาทํา เอามาใหคนดู มีแตกลาวถึงเล็กนอย แตวาของผมคุณทรงพลมาทํา



 

 ๙๔ 

ประวัติใหแลว… แตวาผมยังไมตายตอนนี้หรอกนะ (หัวเราะ) อาจจะอีกหาปสิบป แตวาตอนนั้น
ใหทําประวัติและติดภาพกิจกรรมไวที่ศาลาตั้งศพผมดวยนะ ดีไหม ผมพูดกับกิตติพรไวแลว 
ตอนนี้ใหเขาเก็บสะสมภาพเอาไว ตอนที่ผมตายจะไดไมฉุกละหุก” (หัวเราะ) 
 อ.ทรงพลวา “ดีครับดี” 
 ฉัน “……….!” 

  
ของฝากจากลุง 

 
 ตอนที่ลุงชวงพาไปทะเลนอยน้ันฉันก็ซ้ือเสื่อที่ทําดวยกระจูดมาดวย เปนเสื่อพับยอมสี
สานเปนลวดลายตางๆ สวยงามทีเดียว ตั้งใจจะซื้อเปนของฝาก แตตอนที่จะเดินทางกลับ ลุง
ชวงก็มีของฝากมาใหพวกเราดวย คือ จตุคามรามเทพ และเหรียญเจาแมกวนอิม คนละ ๑ องค 
นอกจากนี้ยังมีของกินอีกเพียบเลย ทั้งกาละแม ลูกหยี และกลวยฉาย แตละอยางลวนมีรสชาติที่
เอร็ดอรอย หอม หวาน มัน ครบเครื่องจริงๆ คือ กาละแม จะมีรสชาติหวาน อรอย นุม กลิ่นหอม
นารับประทาน บางครั้งใสทุเรียนหรือใสใบเตยบาง มีการหอเปนรูปสามเหลี่ยมพอดีคํา มีหลาย
สีสัน สวนลูกหยี ซ่ึงเปนผลไมทางใต ก็นํามาแปรรูปเปนลูกหยีกวน ลูกหยีสามรส รถชาติเปร้ียว 
หอม อรอย เชนกัน และกลวยฉาบ มีทั้งรสเค็มและรสหวาน ใครไดชิมแลวเปนตองติดใจ ทราบ
วาเปนสินคาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพัทลุงดวย แหม สมคําเลาลือจริงๆ 
 

 กอนที่พวกเราจะเดินทางกลับ ลุงชวงถามวากลับรถไฟเที่ยวกี่โมง จากนั้นก็โทรศัพทไป
ที่สถานีรถไฟ เช็คเวลารถที่จะมาถึงสถานีใหวาจะมากี่โมง ถามาชาก็ใหน่ังพักเย็นๆ ที่สมาคม
กอน ไดเวลาคอยใหลูกแมวไปสง แหม ดูแลจนจนนาทีสุดทายจริงๆ ขอบคุณคะ. 
 
 การมาเยือนพัทลุงในครั้งน้ี ยิ่งตอกย้ําความคิดที่วา คําวา “คนพิการ” เปนเพียงลักษณะ
ทางกายภาพที่สังคมใชเรียกคนที่แตกตางไปจากคนทั่วไปก็เทานั้น แตไมไดเปนตัวตัดสินวา
ศักยภาพและคุณคาของความเปนคนของเขาจะนอยไปกวาคนอื่นดวยเลย ดังที่ลุงชวงมักพูดอยู
เสมอวา “ผมทําทุกอยางไดเหมือนคุณ หากคุณใหโอกาสผมไดทํา” 
 
  

 
 
 
 
 



 

 ๙๕ 

 ๒.  เก็บตกจากเวที… 
 
 
 

 เวที พัฒนาทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ และการออกแบบ
 กิจกรรมการเรียนรู 

 
 เก็บตกจากเวทีแรก เปนเวทีที่แผนงานสรางเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย (สสพ.) 
นําทีมโดยคุณสุชาดา ปนกิจดี เปนแมงานจัด การอบมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะ
การเปนวิทยากรกระบวนการและการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ที่โรงแรมเดอะรอยัล 
เจมส ลอดจ ๒๐๐๐ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหวางวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๐ 
  
 เวทีแหงการเตรียมความพรอม 
  
      ที่มาที่ไปคือ โครงการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในทองถิ่น ซ่ึง
ดําเนินการโดยสถาบันคนตาบอดแหงชาติเพ่ือการวิจัยและพัฒนา๒๘ ภายใตการสนับสนุนของ
แผนงานฯ น้ัน ไดจัดเวทีระดับภาคทั้ง ๕ ภาคไปแลว และจะมีเวทีรวม ๕ ภาคอีกครั้งในวันที่ 
๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 สําหรับเวทีครั้งน้ี จะเปนเวทีของการเตรียมความพรอมของกรณีตัวอยางสองพื้นที่ที่
จะตองไปนําเสนอผลการทํางานในครั้งหนา (ถาในภาษาของการจัดการความรู จะเรียกวา best 
practice) ซ่ึงโครงการฯ ก็คาดหวังวาทั้งสองพื้นที่น้ีนาจะเปนกรณีตัวอยางของการเรียนรู และ
การสรางการเปลี่ยนแปลง สําหรับพ้ืนที่อ่ืนดวย เพราะวาทั้งสองพื้นที่น้ีทําใหมองเห็นภาพการ
เชื่อมโยงของการทํางาน ของเครือขาย การเชื่อมโยงไปสูหนวยงานภาครัฐและทองถิ่นที่มีอยูใน
พ้ืนที่ และจะมองไปสูเชิงนโยบายในระยะยาวตอไป 
 ในขณะที่แมงานในการจัดเวทีครั้งนี้คือ คุณสุชาดา หรือพ่ีสุ ก็ใหความเห็นวา รูปแบบ
การนําเสนอ นาจะสะทอนเบื้องหลังการทํางาน ทั้งที่เปนความคิด รูปธรรมของผลงาน เวทีครั้งน้ี

                                                 
๒๘

 จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทยวาดวยการจัดตั้งและการดําเนินงานของสถาบัน
คนตาบอดแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และเริ่มดําเนินการในเดือนมกราคม ๒๕๔๓ ทั้งนี้เนื่องจากงานของสมาคม
คนตาบอดแหงประเทศไทย เดิมทีตองอาศัยองคความรูจากภายนอก จึงเปนที่มาของการตั้งสถาบันฯ ขึ้นมา
เปนองคกรในกํากับ เพ่ือทํางานวิชาการดานคนตาบอด ศึกษาวิจัย รวบรวมขอมูล หนุนเสริมและชวยวางแผน
ทางการขับเคล่ือนของสมาคมฯ ปจจุบัน มีคุณกิตติพงศ สุทธิ เปนผูอํานวยการ 



 

 ๙๖ 

จึงถือเปนเวทีของการเตรียมความพรอม เปนเวทีของออกแบบการนําเสนอผลงาน เม่ือผานพน
เวทีน้ีไปแลว ทางแผนงานฯ ก็หวังวาผูเขารวมจะไดนํากระบวนการไปปรับไปใชในพื้นที่ของ
ตัวเองดวย และมองเห็นเปาหมายรวมกันในการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตอไป 
 สําหรับเวทีในครั้งน้ี ทางแผนงานฯ ไดรับความกรุณาจากอาจารยชัชวัสส รัตนศิลปากร 
หรือ อาจารยเปอ มาเปนวิทยากรในการอบรม  
 สวนฉัน… ความจริงตั้งใจวาจะมาสังเกตการณและเก็บเฉพาะประเด็นเนื้อหาและ
ขอสังเกตไปฝากอาจารยที่สถาบันฯ แตพอเอาเขาจริงๆ ความพิเศษของผูเขารวมก็ทําใหฉันไม
สามารถละเลยรายละเอียดบางอยางไปได และรูสึกเสียดายถาตองปลอยใหมันผานไป โดยไมได
เลาใหใครฟง… 
 
 ความพิเศษของผูเขารวม 
 
 สําหรับกลุมเปาหมายจากสองพื้นที่ ซ่ึงจะเปนกรณีตัวอยางของการเรียนรูในเวทีครั้ง
หนาที่จะมาถึงนั้น มีความพิเศษตรงที่วา… เขาเปนคนตาบอด เปนแกนนําจากองคกกรของคน
ตาบอด และหนึ่งในนั้นก็เปนองคกรที่อยูในจังหวัดพัทลุง ซ่ึงคงจะเปนใครไปไมไดนอกจากคุณ
ชวง เรืองจันทร และนั่นก็เปนเหตุผลวาทําไมฉันจะตองมาสังเกตการณในเวทีครั้งน้ี    
  ทีมสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง นําทีมโดย คุณชวง เรืองจันทร นายกสมาคมคน
ตาบอดจังหวัดพัทลุง คุณประยูร คงเจือ กรรมการบริหารสมาคม คุณกิตติพร ชวยเอียด 
เจาหนาที่สมาคมฯ นอกจากนี้ยังมีคุณอนุชา หนูนุน ศูนยประสานงานเครือขายเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาทองถิ่น (ศวพท.) คุณดวงใจ คําคง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเขาชัยสน อําเภอควน
ขนุน คุณนิพัฒน ทองไทย ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพัทลุง นายทวี คงหวัง 
ประธานชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการ อําเภอปาพะยอม 

 สวนอีกทีมหน่ึงคือ ทีมสมาคมคนตาบอดจังหวัดกําแพงเพชร นําทีมโดย คุณทวีศักดิ ์
แซเติ๋น นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดกําแพงเพชร คุณอนงค แซเติ๋น (ภรรยา) นองปาริฉัตร 
(ลูกสาวคุณทวีศักดิ์) คุณสวาด ไถวศิลป คุณนอง ซอสุวรรณ คุณฉลาด บดีรัฐ คุณสมศรี บุตรนา
แพง คุณออย กําศร นอกจากนี้ยังมีคุณคุนัญญา บัวยิ้ม นักบริหารทั่วไป จาก อบจ.กําแพงเพชร  
 ถึงแมวาแกนนําของทีมจะเปนคนตาบอด แตวาเครือขายที่มาดวยทั้งหมดจะเปนคนตาดี 
และงานนี้ก็มีการลงทะเบียนดวย การลงทะเบียนคือการเขียนชื่อนามสกุลของตัวเอง สําหรับคน
ตาดีก็คงจะเซ็นชื่อของตัวเองตามปกติ แตสําหรับคนที่ตามองไมเห็นหรือตาบอด มีใครสงสัย
หรือไมวา เขาจะเซ็นชื่อของตัวเองอยางไร? สําหรับคนที่ตาบอดภายหลัง ที่เคยผานระบบ
การศึกษา อานออกเขียนไดมาแลว การเขียนชื่อคงพอจะทําได แตอาจจะเขียนไดไมสวยเหมือน
ตอนที่ตายังมองเห็นอยู แตสําหรับคนที่ตาบอดแตกําเนิดแลว โอกาสที่จะจับปากกาแลวเขียนชื่อ
ตัวเองคงเปนไปไดยาก เพราะฉะนั้นการเซ็นชื่อของเขาจึงใชวิธีการพิมพลายนิ้วมือแทนนั่นเอง  
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 เสือพบสิงห…ปูพบหลาน 
 
 ในเวทีน้ีเปนการพบกันระหวางทีมจากจังหวัดกําแพงเพชรและพัทลุง หรือระหวางคุณ
ทวีศักดิ์กับคุณชวง ชายหนุมอายุ ๓๒ ป กับคุณลุงอายุ ๖๐ ป แตไมรูวายังไง คุณทวีศักดิ์เจอลุง
ชวงทีไรตองเรียก “ปู” ทุกที ถามีเวลาวาเม่ือไร ฉันเห็นสองคนนี้จะตองพูดคุยปรึกษาหาเรื่องการ
ทํางานเสมอ บังเอิญฉันก็น่ังอยูในระยะที่พอจะไดยินเสียงสนทนาของลุงชวงที่แนะนําคุณ
ทวีศักดิ์ไปวา “ใหแยกรานนวดของตัวเองกับของสมาคมใหชัดเจน…” รูสึกวาลุงชวงจะให
คาํแนะนําหลานทวีศักดิ์ไดทุกที่และทุกทีโดยไมเคยหวงความรูเลย แหม…สวมบทบาท “ตาแนะ” 
อีกแลว 
 กอนหนานี้ฉันไดมีโอกาสไปกําแพงเพชรและและพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์ เม่ือถามคุณ
ทวีศักดิ์วามีใครเปนที่ปรึกษาในการทํางาน คุณทวีศักดิ์เอยชื่อมาสองสามคน และมีชื่อลุงชวงเขา
วินมาดวย ตอนน้ันฉันยังสงสัยวา แหม อยูตั้งกําแพงเพชร ไปปรึกษาไกลจังนะ… พอมีโอกาส
ไดมาพูดคุยกับลุงชวง ก็เลยเลาใหฟงวาเพิ่งไปเจอคุณทวีศักดิ์มาเหมือนกัน ลุงชวงวา “ออ 
ทวีศักดิ์เหรอ เขาก็โทรมาขอคําปรึกษาผมบอย ผมทําโครงการให ประสานงบประมาณให... เขา
ไดอะไรไปจากผมเยอะนะ” ถึงตอนนี้ก็เลยไมแปลกใจแลวละ เพราะหากใครไดคุยกําลุงชวง เปน
ตองไดอะไรดีๆ กลับไปดวยทุกที ไมเวนแมแตฉันเอง... 

 
 ตามติดกลุมลุงชวง 
 
 ภายใตกระบวนการ “บอกรัก ทักทาย” ของวิทยากรที่ทําใหผูเขารวมทุกคนก็ไดรูจักกัน
และคุนเคยกันในระดับหน่ึงแลว วิทยากรจึงนําเขาสูกิจกิจกรรมตอไปคือ “กระบวนการ หลอม 
รวม รอย” โดยจัดผูเขารวมที่มาคละกัน แลวแบงเปน ๓ กลุม (ลุงชวงอยูกลุมที่ ๒) 
 

 
 

บรรยากาศกลุม ๒ (กลุมลุงชวง) 

 



 

 ๙๘ 

 

ในชวงนี้ฉันเองก็ไปเก็บภาพบรรยากาศการพูดคุยตามกลุมตางๆ แลวก็ไปประจําอยูที่
กลุมที่ ๒ ความที่ตองเขียนเรื่องราวชีวิตของลุงชวง ฉันเลยเกาะติดอยูแตกลุมน้ีเปนหลัก กลุมน้ี
มีพ่ียูรและคุณกิตอยูดวย รูสึกกวาพี่ยูรจะเริ่มขโมยซีนจากกลุมไปอีกแลว ดวยมุขตลกที่ปลอย
ออกมาไมขาดสาย ไมตองมีมาด เปนธรรมชาติ เปนตัวของตัวเอง และดวยความที่มีปฏิภาณ
ไหวพริบดี คิดอะไรไดไว  และกลาแสดงความคิดเห็น ทําใหหลายคนในกลุมตองหันมาฟง และ
มองพ่ียูรในสายตาที่เปลี่ยนไป ฉันนกึถึงคําพูดของลุงชวงที่วา ตอนเชาๆ หลังจากดูขาวเชาเสร็จ
แลวตองปรึกษาหารือปญหาบานเมือง เออ…สมาคมฯ กับพ่ียูรและบุญสิทธิ์เปนประจํา ฉันถึง
บางออวา “ออ อยางนี้น่ีเอง” ในขณะที่ลุงชวงจะมีทีทาที่สุขุมกวา พูดนอย แตความคิดเห็นที่
ออกมาจะผานการคิดใครครวญมาอยางรอบคอบแลว        
   หลังจากพูดคุยกันในกลุมยอยเสร็จแลว ก็เปนชวงของการนําเสนอผลตอกลุมใหญ กลุม 
๒ พ่ียูรเปนคนนําเสนอ พ่ียูรตั้งชื่อกลุมวา five in one หรือ หารวมเปนหนึ่ง โดยใหเหตุผลอัน
คมคายวา เพราะเรารวมคนพิการหลายประเภท เชน คนพิการทางการมองเห็น แขนขา คนใบ 
พิการทางสมอง ฯลฯ เราพิการกันคนละอยางแตเราชวยเหลือเติมเต็มสิ่งที่ขาดได เรามารวมกัน
โดยไมมีอะไรขวางกั้น สัญลักษณของกลุมคือ ตะขาบหาตัวมาคลองกันเปนวงกลมและมีหัวใจอยู
ตรงกลาง ตะขาบนี้มีขามาก เปรียบเหมือนการทํางานที่มีการขยายเครือขายออกไป และมี
อิทธิฤทธิ์รอบกาย (แปลงมาจากมีพิษสงรอบกาย) มารวมกันโดยมีหัวใจดวงเดียวกัน  
 
 แอบเมาท… ในระหวางชวงที่รอผูเขารวมมาพรอมกันนั้น วิทยากรขอใหพ่ียูรรองเพลงใหพวกเราฟง
สักหนึ่งเพลง คุณอนุชาแยงวา “ไมใชเฉพาะชวงรอ แตทุกคนรอ” วิทยากรรอง หา…  
 สวนพ่ียูรก็ไดที บอกวา “ผมจะรองสัก ๑๐ เพลง เปนเพลงที่ผมแตงเองทั้งหมดเลยนะ… แตจะรอง
เพลงที่สิบกอน” วิทยากรรองหา…อีกครั้ง  

   
  
ขณะท่ีพ่ียูรรองเพลงไปดวยนั้น มือหนึ่งของเขาถือ
ไมโครโฟน สวนอีกมือหนึ่งถือโทรศัพทมือถือ ถามวา
ทําไมตองเอาออกมาถือ พ่ียูรวา เปดโทรศัพทใหเมีย
ฟงเพลงที่กําลังรองไปดวย ฮากันสนั่นหองเลยเจาคะ 
 
  

เมื่อพ่ียูรรองเพลงของเขาจบแลว ก็กลาวปดทายดวยวา “ผมอยากใหพวกเราเปนแกนนําที่เขมแข็ง
เพ่ือจะไดสรางเครือขายกันตอไป” จากนั้นวิทยากรก็ถือไมคไปที่ลุงชวงและเลนมุขวา “ชวงรอ ขอสัก ๑ เพลง
นะครับ”  ลุงชวงบอกวา “รองไมไดจริงๆ” วิทยากรแซววา “ถารองแลวบานเมืองคงเกิดวิกฤตหนักเลยใชไหม
ครับ” ฮา… จากนั้นก็มีการสงเสียงหยอกเยากันขามไปขามมา จากคนที่มองเห็นบาง มองไมเห็นบาง เรียก
เสียงฮากันหลายหน จนพ่ีสุหัวเราะลุกขึ้นยืนแลววา “ไมอยากจะเชื่อเลยวานี่คือการอบรม”  

 



 

 ๙๙ 

 คนตาบอดกับวอลคแรลลี่  
 
 กิจกรรมวอลคแรลลี่น้ีถูกออกแบบมาเพ่ือใหคนที่มีความแตกตางกัน ทํากิจกรรมรวมกัน  
โดยมีคําถามวา ทําอยางไรเขาจะไปดวยกันกับเราได ทํากิจกรรมรวมกับเราได เพราะฉะนั้น ทุก
คนตองชวยกัน โดยไมมองคนพิการวาเปนภาระ โดยจะมี ๕ ฐาน (สถานี) ใหทุกกลุมไดทดสอบ
ความสมัครสมานสามัคคีกัน   
  กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมกลางแจงจัดที่สนามหญาขางนอก แมวาจะเปนชวงบายแตโชคดี
ที่อากาศไมรอนจนเกินไปนัก ซ่ึงฉันก็ยังคงเกาะติดกลุมของลุงชวงอยางเหนียวแนน สถานีแรก
ที่กลุมน้ีไป คือ สถานีพรมวิเศษ มีผูชวยวิทยากรประจําอยู ๑ คน เปนคนใหกติกาของสถานีคือ  
 ๑)  มีพรมให ๑ ผืน (ความจริงเปนผาใบพลาสติกขนาดใหญ)  
 ๒)  ใหทุกคนขึ้นไปยืนอยูในพรม   
 ๓)  ใหเคลื่อนพรมไปขางหนา จนถึงเสนชัยที่กําหนดไว โดยหามไมใหเทาออกนอกพรม 
 แตกอนจะเร่ิมการแขงขัน ผูชวยวิทยากรก็ขอเสียงเรียกพลังจากกลุมกอนวาพรอมที่จะสู
หรือไม พ่ียูรยังคงเปนผูนําอีกเชนเคย โดยใหทั้งกลุมยืนลอมวงเปนวงกลม ทุกคนยื่นมามา
ประสานกันตรงกลาง พ่ียูรเปลงเสียงดังชัดเจนวา “one two tree” ดวยสําเนียงที่ติดทองแดง (คง
จะแกไมหายเสียแลว) จากนั้นทั้งกลุมก็สงเสียงแสดงพลังพรอมกัน “ตะขาบ ๕ ตัว เฮ” ตามดวย
เสียงเพลงประจํากลุม “ตะขาบตัวนอยตัวนิด ตะขาบมีฤทธิ์นาดู ยูฮู” พ่ียูรตอดวยวา “จุกกรู จุก
กรุ” ฮาจริงๆ  
 
 

  
 
 กลุมน้ีใหทุกคนขึ้นไปยืนอยูในพรมและยึดสี่มุมไว แลวลองกระโดดพรอมกันและใหคนที่
ยึดมุมไวดึงพรมไปดวย ผลคือ คนที่ยึดมุมและตองดึงพรมไปดวยหนาคะมํา จึงตองเปลี่ยน
วิธีการใหม พ่ียูรเสนอวา ใหทุกคนมายืนกันดานหนา แลวดึงพรมดานหลังขึ้นมา ทุกคนทําแบบ
น้ีไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็ถึงเสนชัย… เฮ 



 

 ๑๐๐ 

 ผูชวยวิทยากรประจําสถานีชมวากลุมน้ีเกงจริงๆ ทําเวลาไดเร็วกวากลุมอ่ืนๆ ที่เคยทํา
มา แลวถามวา สถานีน้ีมี ๒๐ คะแนน จะเอากี่คะแนน พ่ียูรสงเสียงวา “๒๐ คะแนน” แลวก็ชมวา 
“พ่ียูร ยอดจริงๆ” พ่ียูรตอบโดยไมตองคิดเลยวา “ไมยอด จะพาคนตาบอดพัทลุงรอดหรือ” อืม 
นาคิด… 
 เม่ือผานพนสถานีที่ ๑ ไปก็เขาสูสถานีที่ ๒… สถานีที่ ๓… จนถึงสถานนี้สุดทายคือ 
สถานนี้ที่ ๕ กลุมลุงชวงก็ยังคงทําไดดีและใชเวลานอยจนผูชวยวิทยากรประจําสถานนี้ตองเอย
ปากชมแลวชมอีก แหม…ทั้งเกงและฮาจริงๆ 
 
 กิจกรรมวอลคแรลลี่น้ีทั้งสนุนสนาน สรางเง่ือนไขการอยู
รวมกัน ชวยเหลือกัน การทํางานเปนทีม ที่สําคัญคือ ชวย
สงเสริมบรรยากาศในการเรียนรูไดไมนอย และชี้ใหเห็นวา การ
สรางความคุนเคยกันมีความสําคัญตอการทํากิจกรรมมาก ฉัน
สังเกตวา กิจกรรมนี้คนตาบอดพับไมเทาเก็บไวไดเลย เพราะไม
มีความจําเปนตองใช เขามีสวนรวมได ทําได เพราะคนตาดีเขาใจและใหโอกาส ฉันนึกถึงคําพูด
ของลุงชวงและพี่ยูรที่มักพูดเสมอวา “ผมทําทุกอยางไดเหมือนคุณ หากคุณใหโอกาสผมไดทํา”   
 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู เลาสูกันฟง 
 

วิทยากรใหทีมจากทั้งสองพื้นที่พูดคุยกันภายในวาจะนําเสนองานขององคกรตนเองให
เพ่ือนฟงอยางไร ใหเวลาพูดคุย ๓๐ นาที และใหเวลานําเสนอ ๔๕ นาที ซ่ึงกรอบเนื้อหาที่ตอง
นําเสนอจะประกอบดวย ๑) แรงบันดาลใจ ๒) บทบาทหนาที่ ๓) ภารกิจ ๔) กระบวนการทํางาน 
๕) ปญหาอุปสรรคที่พบ ๖) ความสําเร็จความภาคภูมิใจในการทํางาน ๗) บทสรุป  

 
บรรยากาศเบื้องหลังการพูดคุยในทีมจังหวัดพัทลุง คุณอนุชาใหความคิดเห็นวา ถา

เรานําเสนอตามบทบาทหนาที่ของสมาคมฯ ที่จดทะเบียน จะแข็งไป เราอาจจะตองนําเสนอตัว
คนดวยวาแตละชวงมีใครและเขามามีบทบาทอยางไรบาง แลวใหขอสังเกตวา คนตาบอดมักจะ
ไมคุนเคยกับการนําเสนองานแบบนี้ เพราะฉะนั้นใหนึก ๒ อยาง คือ นึกถึงตัวสมาคม และคนที่
เขามาเกี่ยวของ โดยชวงแรก ใหลุงชวงเลากอนวาคิดอะไรถึงออกจากบานมาตั้งสมาคม และ
ชวงที่สอง ตอนที่เปนสมาคมฯ แลว คิดอะไร ทําอะไร เกิดอะไรขึ้นบาง และชวงสุดทายคือ ทําไม
ตองมีการขยายผลขยายเครือขายออกไป และขาราชการเขามาเกี่ยวของไดยังไง ทําไม 
 ลุงชวงออกตัวกอนที่จะเลาวา ความคิดในการจัดตั้งสมาคมมีมานานแลวตั้งแตป ๒๕๓๖ 
แตมันมาติดกรอบเวลาตรงนี้ แค ๒๐ นาทีไมพอหรอก คุณอนุชากระซิบวา มีการตั้งกรอบเวลา



 

 ๑๐๑ 

จะทําใหลุงชวงอึดอัดใจในการเลา (ประมาณวา เน้ือหามีมาก แตเวลานอยเกินไป ไมรูจะเลา
ยังไง)  
 ลุงชวงเลาวา “ในชวงป ๒๕๓๖ เปนชวงที่วาง ตองบอกกอนวา มีตนทุนคือ รับราชการ 
เคยตาดีมากอน รูปญหาของคนในหมูบานในตําบล แนวทางที่นําเสนอไปเขานําไปปฏิบัติจน
เปนรูปธรรม ปญหาที่สรุปไดตอนนั้นมี ๒ ปญหาคือ ๑) ปญหาทางเศรษฐกิจ จึงมีการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาอาชีพ ๒) ปญหาสิ่งแวดลอม ซ่ึงเคลื่อนไหวจนจบไปแลว ตอมาในป ๒๕๔๕ รัฐ
สงเสริมใหเปนปการสงเสริมอาชีพคนพิการ โดยใหศูนยการศึกษาพิเศษ กศน. ประชาสงเคราะห 
(ในตอนนั้น) จัดฝกอบรมการนวดแผนไทย และผูหลักผูใหญก็บอกวา ยังไงก็ตองเอาชวงมา
เรียนดวย และสถานที่เรียนตอนนั้นก็เปนสนามกีฬาที่ตั้งอยูที่เขาเจียก เม่ือเขามาที่บันไดหนา
บานแลว เราจะไมออกมาไดอยางไร และผมมองตอไปวา คนมากันทั้งจังหวัด ก็จะเปนการดี 
เปนการงายตอการรวมกลุม ที่คิดมานานแลว…” 
 ลุงชวงใหที่มาของแนวคิดในการทํารานของสมาคมวา “เม่ือตั้งสมาคมแลว ตัดรานของ
ตัวเองออกเลย ถาทํารานของตัวเอง รานสมาคมจะออนลง เพราะฉะนั้น ถาจะเอาตัวเอง ตองตัด
รานของสมาคม ถาจะเอารานสมาคม จะตองตัดรานของตัวเอง” และเลาตอวา “ป ๒๕๔๗ มี
แนวคิดที่จะทําสภาคนพิการทุกประเภท เพราะถาคนพิการมีองคกรของเขา เขาจะไดดูแลกันเอง
ได แตติดเรื่องปญหาอุปสรรคที่อนุกรรมการมีคนพิการอยู ๒ คน คือ คนพิการทางสายตาและ
การเคลื่อนไหว แตความคิดตอนนั้นยังไมสอดคลองกัน เม่ือมาพบกับคุณอนุชา ไดพูดคุย
ประสานงานกันตอมา และในชวงนั้นในแตละอําเภอก็มีความตื่นตัว เน่ืองจากเจาหนาที่
สาธารณสุขนํานโยบายเรื่องหลักประกันสุขภาพมาใช ก็เร่ิมที่อําเภอเขาชัยสนกอน จากนั้นก็จัด
ประชุมแกนนําและไดรวมกันจัดตั้งสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพัทลุงในป ๒๕๔๙” 
 “ในการทํางาน ถาจะถามวา ทําไมถึงมาถึงจุดนี้ได คงตองยอนไปที่ประวัติความเปนมา 
เริ่มจากการที่ไดอุปนิสัยจากแมบวกกับอุดมการณสวนตัวของตนเอง …ถึงวันนี้ กลาวไดวา 
เกือบจะวางมือไดแลว เพราะแตละอําเภอมีชมรมคนพิการแตละประเภท เขาสามารถดูแลกันเอง
ได และมีหนวยพัฒนาสังคมที่เปนหนวยสนับสนุน ตอนนี้จากผลงานที่ปรากฏเปนรูปธรรม มีคน
มาบริจาคเงินชวยเหลือสมํ่าเสมอ”  
 “งานสวัสดิการของสมาคมฯ โดยทั่วไปเขาใหตั้งแตเกิดจนตาย แตสมาคมฯ ใหมากกวา
น้ัน คือใหตั้งแตงงาน คลอดลูก ตอนนี้กลาวไดวาคนตาบอดที่พัทลุงสามารถพึ่งตนเองได ๑๘ % 
แลว …และตอนนี้ไดจัดตั้งธนาคารชุมชนคนตาบอด เพ่ือเปนแนวทางหนึ่งที่ใหคนตาบอดไดเก็บ
หอมรอมริบไวกินไวใช เพ่ืออนาคต”  
 พ่ียูรเพ่ิมเติมวา “เราตองบอกวา เม่ือเกิดสมาคมฯ แลวไดกอประโยชนมหาศาลใหกับ
สังคมอยางไร เพราะงานที่สมาคมฯ ทําคือ ทําใหคนที่คิดวาตัวเองไมมีคุณคา รูตัววาตนเองมี
คุณคามีศักยภาพในสังคมเหมือนคนอื่น” “…โดยพื้นฐานผมไมเคยมองวาตนเองไมมีคุณคาเลย” 
ลุงชวงเพ่ิมเติมวา  “ไมใชเรามองตัวเอง สังคมมากําหนดวาเราไมมีคุณคา” 



 

 ๑๐๒ 

  คุณจุฑารัตน หรือพ่ีปุ (นักสังคมสงเคราะห พมจ.พัทลุง) เสริมวา “ตอนนั้นที่ยังตั้งสภา
คนพิการทุกประเภทไมได เน่ืองจากเจาหนาที่บางคนที่ติดตอประสานงานอยูในขณะนั้นเสียชีวิต
ไปกอนที่งานจะลุลวง…”  

คุณอนุชาวา “มีบางคนพูดวา ถาจะตั้งจะตองไมมีลุงชวง ตรงนี้เปนปญหาอุปสรรคตอ
การจัดตั้งสภา” และเพ่ิมเติมวา “ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นคือ ไมไดแกนนําตัวจริงมา จึงตองลงพื้นที่
ไปสรางชมรมเริ่มที่อําเภอเขาชัยสนกอน” “…และใชวิธีการเบี่ยงงบประมาณ โดยจัดสัมมนาใน
ชื่องานหนึ่ง แตในชวงบายก็จัดตั้งสภาคนพิการทุกประเภท” สําหรับการเลือกประธานสภาฯ น้ัน 
มีหลายคนอยากใหลุงชวงเปน แตลุงชวงวา “ใหแบงความรับผิดชอบกัน ใหตาดี เดินไดบาง 
ไมใชอะไรๆ ก็ชวงทั้งหมด” คุณอนุชาเสริมวา หลักการเลือกคนคือ “ตองคลองตัว เหมาะสม มี
วิสัยทัศน” (ตอนน้ีเวลาไดลวงเลยมาจนครบ ๑ ชั่วโมงแลว วิทยากรคอยเดินมาเลียบๆ ดูกลุมน้ี
อยูเหมือน คงจะเห็นวา กลุมกําลังคุยอยางออกรสออกชาติ และยังคุยไปไมถึงไหน เพราะยิ่งคุย
ยิ่งลึก ยิ่งลงรายละเอียด วิทยากรที่เดินมาฟงที่ทําทาวาจะเดินออกไปยังตองหยุดฟงตอ เพราะ
ลุงชวงเลาใหเห็นภาพ และเรื่องที่เลาก็นาสนใจ) ลุงชวงเพ่ิมเติมวา “คนพิการที่ไมมีความรู เวลา
ไปหาหนวยงาน เอะก็จะขอนั่นขอนี่ คนตาบอดบางคนหากไปเปนขอทาน แลวจะมาเปนผูแทน 
คนทั่วไปก็จะขาดความนาเชื่อถือ” ลุงชวงเห็นวา คนพิการเปนคนที่นาเอ็นดู แตบางทีทําตัวไม
นารัก… 

 
 บรรยากาศเบื้องหนา ถึงเวลาที่ตองลงสนาม นําเสนองานจริงๆ แลว… ทีมสมาคมคน
ตาบอดจังหวัดพัทลุง จัดรูปแบบการนําเสนอโดยมีคุณดวงใจ เปนคนเกริ่นนําเขาเนื้อหา โดย
กลาวถึงประวัติความเปนมาของของลุงชวงและสมาคมอยางคราวๆ ตามกราฟตามลําดับ
ชวงเวลา เม่ือเลาถึงชวงที่สําคัญ เชน ในชวงป ๒๕๒๖ เกิดอะไรขึ้น, มีแรงบันดาลใจอะไรในการ
ตั้งสมาคมคนตาบอด ฯลฯ ก็จะใหลุงชวงไดอธิบายใหฟง (ลุงชวงเริ่มลงรายละเอียดไปเรื่องอ่ืนๆ 
อีกมากมาย ทําใหคุณดวงใจตองคอยหาจังหวะที่จะตัดตอนเรื่องที่ลุงชวงเลา เวลาผานไป ๑๗ 
นาทีแลว พ่ียูรยังไมไดจับไมคเลย)  
 เม่ือคุณดวงใจยึดไมคไดอีกครั้งจึงรีบพูดวาเดี๋ยวจะใหผูที่เกี่ยวของกับลุงชวงไดเลาให
พวกเราฟงบาง เชน พมจ. สภาคนพิการทุกประเภท ชมรมเพ่ิมพูนพลังคนพิการ ฯลฯ ลุงชวงสง
เสียงวา “ตกลงจะใหผมเลาตอหรือเปลา หมดเวลาหรือยัง” วิทยากรบอกวา “ใหเวลาอีก ๕ นาที” 
จากนั้นลุงชวงก็เลาตอ… เม่ือเวลาจวนเจียนจะหมดแลว คุณดวงใจพยายามยึดไมคและยิง
คําถามสุดทายวา ปจจัยที่ทําใหทํางานประสบความเร็จคืออะไร และเพ่ือมิใหเปนการละเลยพี่ยู
รที่ออกไปนั่งคอยกวา ๒๕ นาทีแลว คุณดวงใจวา “ใหเวลาพี่ยูรไดพูดแสดงความคิดเห็น ๑ 
นาที” และใหนองใหมที่เขามามีสวนรวมลาสุดคือ พ่ีทวีและพ่ีนิพัฒน ไดพูดสั้นๆ และใหพ่ีปุ จาก 
พมจ. ไดพูดปดทาย จากนั้นก็รีบสรุปเพ่ือจบการนําเสนอของกลุม (เวลาปาเขาไป ๔๐ นาทีแลว) 
ลุงชวงสงเสียงวาขออีกนิดหนึ่ง คือ อยากจะฟงเสียงของคนอีกคนหนึ่งดวย “เขาทํางานที่สมาคม



 

 ๑๐๓ 

ฯ เขาเปนคนที่สอนการใชไมเทาขาวใหกับคนตาบอด” จากนั้นไมคก็ถูกสงไปที่คุณกิตติพร (ตรง
น้ีสะทอนคุณลักษณะเดนของลุงชวงอีกอยางหนึ่งคือ การนึกถึงคนอ่ืน การไมหลงลืมใครเลยที่
เขามามีสวนสําคัญในความสําเร็จ)  
 เทาที่ฉันเห็น เน้ือหาที่ทีมจังหวัดพัทลุงนําเสนอมีรายละเอียดคอนขางสมบูรณ เรียบ
เรียงเร่ืองที่นําเสนอไดนาสนใจ มีมุขตลกสอดแทรก แตสิ่งสําคัญคือ เรื่องเวลา เพราะใชเวลาเกิน
ที่กําหนดไวมาก วิทยากรจึงแนะนําวา รายละเอียดบางอยางควรจะละไว แลวบอกใหผูที่สนใจ
ไปสอบถามนอกรอบได  

 
 เมื่อคนตาบอดเลนละคร 
 
 วิทยากรกําหนดหัวขอในการแสดงคือ “คนพิการ : ลมหายใจของสังคมที่ตองการความ
เขาใจ” โดยกําหนดเงื่อนไขวา เรากําลังจะนําเสนอเรื่องราวใหแหลงทุนหรือผูที่มีอํานาจในการให
การสนับสนุนในแงของงบประมาณได จะนําเสนอยางไรใหเขาเขาใจ โดนใน และคิดจะใหการ
สนับสนุนเราได ใหเวลา ๔๕ นาที 
 กลุม ๒ มีคุณดวงใจ เปนพิธีกร ทําหนาที่เกริ่นนํา และใหผูชมลองนึกถึงคนพิการที่เรา
เคยพบ เรามองคนพิการแบบไหน ทานจะเห็นแบบที่เราเห็นหรือไม จากนั้นตัดภาพเขาสูละคร 
 

   
 
 ลุงชวง : จะขายลอตเตอรรี่ก็ถูกเอาเปรียบ ถูกแยงอาชีพ   
 ยูร : ผมจะออกไปหางานทําขางนอก แตผมจะออกไปอยางไร ผมตาบอด ผมตองการ
คนตาดีมาชวยเหลือ 
 เม่ือมีคนตาดีพาพี่ยูรไปหางานทําที่รานที่ติดปายรับสมัครนักรอง รานแรกพอรูวาพี่ยูร
เปนคนตาบอดก็บอกวา เพ่ิงรับนักรองไป รานที่สองบอกวา นักรองชายเต็มแลว พอไปรานที่
สาม รานนี้กลับใหโอกาสคนตาบอดไดรองเพลง และจะสนับสนุนใหทําอัลบั้มดวย จากนั้น พ่ียูรก็
ไดขึ้นเวทีครวญเพลง “ลนเกลาเผาไทย” ใหผูชมไดรับฟงกัน ตัดภาพมาที่อีกสองรานที่ลูกคาไม
คอยเขาราน จึงพากันมาแอบดูรานที่ชายตาบอดทํางานอยู วาเกิดอะไรขึ้น 



 

 ๑๐๔ 

 พิธีกรถามวา ดูภาพจากละครแลว ทานคิดอยางไรกับเขาเหลานั้น… แลวปดทายดวย
คําคมวา “ตนไมยังตองการน้ํา รถยังตองการน้ํามัน ฉันใดก็ฉันนั้น คนพิการก็ตองการความ
เขาใจจากสังคมเชนกัน” 
 วิทยากรชมวาแตละกลุมแสดงละครไดดี เพียงแตวายังไมไดตกแตงใหสวยงาม ดวย
เวลาอันจํากัด และใหขอสังเกตวา การนําเสนอไมใชการพูด การฟง เทานั้น แตตองคิดคน
เทคนิควิธีเพ่ือเราใจผูฟงดวย ใหเขาทราบเรื่องของเรา และเขาใจเรา… 

  
 เวที การสรุปบทเรียนการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 คนตาบอดในทองถิ่น 

 
 เก็บตกจากเวทีที่สอง เปนเวทีที่สถาบันคนตาบอดแหงชาติเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเปน
เจาภาพ จัดเวทีการสรุปบทเรียนโครงการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดใน
ทองถิ่น ขึ้นระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ ณ อาคาร สวนหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 
 เวทีแหงการแลกเปลี่ยนและสรุปบทเรียน 
 
 ที่มาที่ไปของเวทีครั้งน้ี เกิดจากการที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) รวมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทยแหงชาติไดสนับสนุนใหสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย โดยสถาบันคนตา
บอดแหงชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ดําเนินการโครงการปฏิบัติการเชิงรุกฯ ในระยะเวลา ๘ 
เดือน โดยมีพ้ืนที่นํารอง ๒๕ จังหวัด กระจายตัวอยูในภาคตางๆ ๕ ภาค๒๙ ซ่ึงกิจกรรมสําคัญ
สวนหน่ึงของโครงการฯ ไดแก การกําหนดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปบทเรียนจากการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซ่ึงขณะนี้การดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ไดสิ้นสุดลงแลว ทางสถาบันฯ จึงได
กําหนดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ขึ้น โดยบุคลากร
ในพ้ืนที่นํารองและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ซ่ึงรวมทั้งกรณีตัวอยางจากสองพื้นที่ ไดแก ทีมสมาคม
คนตาบอดจังหวัดกําแพงเพชรและทีมสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง ก็จะนํามาเสนอผลการ

                                                 
๒๙ การแบงพ้ืนที่ในการทํางานของคนตาบอดแบงเปน ๕ ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ และภาคใต 
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ดําเนินงานเพื่อเปนกรณีศึกษา เปนตัวอยางของการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับจังหวัดอ่ืนดวย (จากที่
สูอุตสาหไปฝกซอมการนําเสนอในเวทีกอนหนาที่มาแลว)  
 ในสวนของสถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข (สรส.) โดยคุณทรงพล เจตนา
วณิชย ผูอํานวยการสถาบัน ก็เขามามีสวนรวมในฐานะวิทยากรกระบวนการที่ไดนําแนวคิดและ
เครื่องมือการจัดการความรูเขาไปหนุนเสริมการทํางานของเครือขายคนตาบอดในพื้นที่นํารอง
ดังกลาวขางตน สวนฉันก็มีโอกาสติดตามมาดวย เพ่ือมาเก็บขอมูลจากเวทีใหอาจารย และมา
สังเกตการณกลุมเปาหมายของฉันดวย คือ ลุงชวงและพี่สุชาติ ซ่ึงทั้งสองคนมารวมเวทีน้ีดวย 
 
 สําหรับกระบวนการของเวทีกําหนดไว ๓ วัน โดยในวันแรก เปนชวงเวลาของการ
เดินทางของเครือขายคนตาบอดจากภาคตางๆ ทั้ง ๒๕ จังหวัด เพ่ือมาลงทะเบียนเขาที่พักที่
อาคารสวนหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันนี้จะมีการชี้แจงกิจกรรมโดย คุณกิ
ติพงศ สุทธิ ผูอํานวยการสถาบนัคนตาบอดแหงชาติเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และใหสมาชิกแตละ
ภาครวมกันจัดเตรียมกิจกรรมสําหรับนําเสนอในตอนค่ําดวย  
 สําหรับในวันที่สอง ซ่ึงเปนไฮไลตสําคัญของเวที เพราะวันนี้จะมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณและสรุปบทเรียนการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดใน
ทองถิ่น โดย คุณกิติพงศ สุทธิ ผูอํานวยการสถาบันคนตาบอดแหงชาติเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
และคุณทรงพล เจตนาวณิชย ผูอํานวยการสถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข และ
ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกรณีศึกษาของ ๒ จังหวัด นําทีมโดยคุณชวง เรืองจันทร นายก
สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง และคุณทวีศักดิ์ แซเติ๋น นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัด
กําแพงเพชร  
 สวนในวันสุดทาย จะมีการเสวนาในหัวขอ “แนวทางความรวมมือระหวางองคกรดานคน
ตาบอดกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในทองถิ่น” 
วิทยากรนําการเสวนาคือ นายวีระ บํารุงศรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
และการเสวนาในหัวขอ “แนวทางความรวมมือระหวางองคกรดานคนตาบอดกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในทองถิ่น” วิทยากรนําการ
เสวนาคือ นายแพทยจตุรงค ธีรกนก ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สาขา
เขตพ้ืนที่สระบุรี 
 
 สายันตมาชา…ขอเสียงหนอย 
 
 ในกิจกรรมของวันแรก จะมีการชี้แจงกิจกรรมโดย คุณกิติพงศ สุทธิ ผูอํานวยการ
สถาบันคนตาบอดแหงชาติเพ่ือการวิจัยและพัฒนา แตกวาที่ คุณกิติพงศ จะมาถึงก็เปนเวลา
พลบค่ําพอดี…   



 

 ๑๐๖ 

 ผอ.กิติพงศ  “ขออภัยดวยที่สายันตมาชา วันน้ีมีงานแสดงเยอะเลย (ฮา)…” จากนั้น ผอ. 
ก็กลาวตอนรับทุกทานเขาสูเวทีการสรุปบทเรียนโครงการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนตาบอดในทองถิ่น ทั้งสมาชิกภาคตางๆ ทีมผูประสานงานพื้นที่ ทีมสงเสริมการเรียนรู 
คณะกรรมการคนตาบอดแหงชาติ อดีตนายกสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย แผนงานสราง
เสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข ฯลฯ  
 เทาที่ฉันเคยไปรวมเวทีของคนตาบอดมา รูสึกวา พวกเขาจะมีอารมณขันเปนพ้ืนฐานนะ 
ไมเวนแต ผอ. แตความที่ทาน ผอ.ก็เปนคนตาบอด และผูเขารวมเวทีทั้งหลายก็เปนคนตาบอด 
เพราะฉะนั้นเวลาที่ ผอ.จะขอฟงความคิดเห็นจากเวที เชน ใครเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ครั้นจะ
ใหผูเขารวมยกมือก็คงจะไมได เพราะวามองกันไมเห็น จึงตองอาศัยการฟง อาศัยจากเสียงเปน
หลัก ตัวอยางเชน ผอ.กิติพงศ บอกวา “เรามารวมกัน ๕ ภาค แลวจะใหภาคไหนนําเสนอกอนดี
ละครับ ง้ันขอความเห็นจากที่ประชุมหนอยครับ” เม่ือ ผอ. ขานชื่อภาคใด ผูเขารวมที่อยากจะให
ภาคนั้นนําเสนอกอนก็จะปรบมือ เริ่มจาก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพฯ หากเสียงปรบมือดังที่ภาคไหนมากที่สุด ภาคนั้นก็จะตองนําเสนอกอน  
เทาที่ฉันฟง รูสึกวาทุกภาคจะพรอมใจทําใหเสียงปรบมือจากภาคใตดังที่สุด สงสัยภาคนี้จะเปน
ขวัญใจคนตาบอดแนเลย… 
 
 แอบเมาท… ความมีอารมณขันของ ผอ.กิติพงศ คือ เมื่อภาคใตเปดเวทีดวยการรองมโนราหใน
รูปแบบของกลอนสี่ กลอนหกโดยคุณประยูร หรือพ่ียูรของนองๆ น้ําเสียงของพี่ยูร ยังมีเสนหเหมือนเดิม รูสึก
ถึงกล่ินอายความเปนใตแทๆ  ย่ิงมีคุณกิตติพรมาชวยตีกลองเปนจังหวะให และมีเสียงลูกคูรองรับตลอด ฟง
แลวไดอรรถรสสนุกสนานดีมาก และสุดทายยังมีของดีมาฝาก เปนเคล็ดลับในการมีชีวิตยืนยาว คือ ใหเรา
ขยัน… ไมใชขยันกินขาวนะ แตใหขยันหายใจ (ฮา) จากนั้น ผอ.กิติพงศก็วา “แหม…ผมวาจะหยุดหายใจพอดี 
พอไดฟงทานพูด เลยตองหายใจตอ (ฮา) และจากที่ฟง ผมคิดวา ส่ิงที่พวกเรานํามาแลกเปลี่ยนกันนับเปนส่ิง
ที่ดี ที่นาจะนําไปเผยแพรตอไป” เมื่อพ่ียูร (ขวัญใจแมยก) ไดยินดังนั้นก็ตอมุขวา “บอกวาไปเผยที่อ่ืนดวย 
อยาไปเผยที่แพรอยางเดียว” (ฮา) 
 หรือ ตอนที่ภาคกลางนําเสนอ มีประเด็นหนึ่งวา แมงบประมาณเราจะนอย แตความตั้งใจเราสูง และ
เราทํางานดวยความสุข แมตอนนี้จะหมดโครงการฯ แลว เราก็ยังลงพ้ืนที่ตลอด เพ่ือใหคนตาบอดที่อยูในมุม
มืดไดออกมา แตก็ยังอยากจะฝากใหมีการสนับสนุนเรื่องงบประมาณเพิ่มขึ้นอีก” ซึ่งประเด็นหลังนี่ยิงตรงมาที่
สถาบันฯ ทาน ผอ.เมื่อไดยินดังนั้นจึงวา “ส่ิงที่ทานพูดมาตรงกับใจผมมาก คือ แมเงินจะนอย แตความตั้งใจ
สูง” (ฮา) “สถาบันฯ เราเลยไปอยูชั้นสามซึ่งเปนชั้นที่สูงที่สุด นี่ถาสรางใหมเปนเจ็ดชั้น เราก็จะไปอยูชั้นเจ็ด” 
(ฮา) 
 หรือ กิจกรรมอุนเครื่อง ที่ใหแตละภาคไดออกมาแสดงความสามารถทางดานการรองเพลง เมื่อแตละ
คนรองจบก็ไดรับเสียงปรบมือดังเกรียวกราว และยังมีเสียงจากผูฟงวา “เอาอีกๆ” พ่ีสุวา “แหม รูสึกวาครั้งนี้
แตละภาคจะสงดาวออกมาทั้งนั้น” มีเสียงแซวขึ้นมาวา “ดาวนซินโดรม” (ฮา) พ่ีสุหัวเราะแลววา “ดาวโรย” 
(ฮา) ผอ.กิติพงศ เอาบาง “เจอแตรุนใหญๆ แหม AF อยางผมเลยไมกลาเลย” (ฮา) 

 
 



 

 ๑๐๗ 

 เรียนรูผานกรณีศึกษา : จังหวัดพัทลุง 
 
 ทางทีมจังหวัดพัทลุงออกไปนั่งพรอมเพียงกันดานหนาของหองประชุม ไลเรียงมาตั้งแต
คุณทวี คุณเมธาวี คุณดวงใจ คุณชวง และคุณประยูร โดยมีคุณดวงใจเปนตนเสียงกลาวนํา
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของคนตาบอดจังหวัดพัทุลงวา “เปนการริเร่ิมของชายคน
หน่ึง ที่มุงม่ันฝาฝน อะไรเปนแรงบันดาลใจในการทํางานของเขา เขาคิดอะไร หลายทานคง
สงสัยวาเขาเปนใคร ขอเชิญพบกับคุณชวง เรืองจันทร และทีมงานคะ” 
 

  
 

 ลุงชวงเริ่มเลาความเปนมาตั้งแตที่ตัวเองตาบอด ตองตอสูกับตัวเองและสังคม จน
พัฒนาการมาเปนนายกสมาคมของคนตาบอดจังหวัดพัทลุง ตามดวยเสียงจากผูบุกเบิกรุนแรกๆ 
คือ คุณประยูร หรือพ่ียูร “กอนที่จะมารูจักกับลุงชวง ผมนึกวาผมเปนคนตาบอดที่เกงที่สุดอยูคน
เดียว มาเจอลุงชวง ผมตองยอมรับวา ลุงชวงเปนคนเกงจริงๆ และตอนนี้เราก็ทํางานดวยกัน
อยางมีความสุข” จากนั้นก็ตามดวย คุณเมธาวี ซ่ึงเปนนองใหมที่เขามาในโครงการพี่ชวยนองได 
๕ เดือน “ตั้งแตเกิด ตัวเองไมเคยออกจากบานเลย พอออกมาแลวพบวา ชีวิตมีความสุขมากขึ้น 
ไดพบกับสิ่งดีๆ หลายอยาง มีโลกที่กวางขึ้น”  
 ลุงชวงเลาเรื่องสวัสดิการวา “เงินที่นํามาจัดสวัสดิการมาจากหลายแหลง คนที่ไดรับ
สวัสดิการจะตองเปนสมาชิกสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง สวัสดิการตรงนี้เราใหตั้งแตเกิดจน
ตาย เม่ือสมาชิกหรือหมอนวดมีรายได จะเอาเงินไปไวที่ไหน ก็เลยจัดตั้งเปนธนาคารชุมชนคน
ตาบอดดวย” พ่ียูรเสริมวา “เราตั้งธนาคารชุมชนคนตาบอดมาได ๔ เดือน ผมฝากไปกวา ๓ 
หม่ืนบาท”  
 ลุงชวงเลาเรื่องการกอตั้งสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพัทลุงตอไปวา “เวลาลงพื้นที่
เราไมไดพบคนตาบอดอยางเดียว เราจะเดินไปเสียไดอยางไร แมจะชวยอะไรเบื้องตนไมได เรา
ก็ใหกําลังใจเขา แตก็คิดอยูเสมอวา คนพิการเหลานี้จะตองมีองคกรของเขาเอง เพ่ือดูแลกันเอง 
เพ่ือใหเขามีอาชีพ มีรายได เชนเดียวกับองคกรของคนตาบอด” 



 

 ๑๐๘ 

 คุณดวงใจเลาเรื่องการจัดตั้งชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการทุกอําเภอในจังหวัดพัทลุงวา 
“เราใชรูปแบบความรวมมือในการทํางานแบบไตรภาคี คือ คนพิการ ภาครัฐ และภาคทองถิ่น 
มาขับเคลื่อนเร่ืองงานคนพิการ โดยมี ศูนยประสานงานเครือขายเพื่อการวิจัยทองถิ่น (ศวพท.) 
จังหวัดพัทลุง เปนศูนยหรือแมขายเช่ือมโยงการทํางานนี้ เรามีคณะทํางาน มีการยกราง
ยุทธศาสตรการทํางาน และมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานกันตลอด” 
 พ่ียูร “ผูนําองคกรจะตองมีวิสัยทัศน เรามีวิทยากรมาฝกมาสอนเทคนิคการขาย เราคิด
อะไร จะทําอะไร เราจะตองขายไดดวย” คุณดวงใจ “เราลงพื้นที่ทุกอําเภอ อําเภอไหนออนเร่ือง
อะไร เราจะหาวิทยากรหรือกระบวนการมาสริมใหกับเขา” 
 คุณทวี ประธานชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการอําเภอปากพยอม เสริมวา “ในการทํางาน
เราตองศึกษาขอมูล ผมเริ่มจากการไปเขารวมเวทีและศึกษาขอมูลจากเวทีกอน ผมไดเรียนรู
มากเมื่อมาพบกับลุงชวง” 
 คุณชวง เลาปดทายวา “ผมขออนุมัติจากที่ประชุมเพ่ือนําเงินไปลงทุนซื้อพันธบัตร ๑ 
แสนบาท และไปซื้อที่ดิน เพ่ือตั้งโรงงานผลิตคนตาบอด หรือศูนยการเรียนสาธิตอาชีพ ซ่ึงมีทั้ง
โรงเรียนสอนปรับพ้ืนฐานเด็กตาบอดที่จะออกไปเรียน หรือเขาสังคม เปนที่ตั้งสํานักงานสมาคม
ฯ เปนธนาคาร เปนรานนวด ผลิตกายอุปกรณ ไมเทา รถโยก เราตั้งหมายวา จะใหคนพิการทุก
ประเภทมาผลิตเพ่ือปอนโรงพยาบาล น่ีคือเปาหมายของสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง… สิ่งที่
ประทับใจคือ ภูมิใจที่ไดทําตัวใหเปนประโยนกับคนตาบอด คนพิการ และผูดอยโอกาสในสังคม 
สิ่งใดที่จะชวยได ก็ยินดีจะทํา เพราะนี่คือความสุขของผม และดีใจที่ไดเห็นคนตาบอดจังหวัด
พัทลุงไดอยูดีมีความสุขมากขึ้นกวาแตกอน”   
 คุณดวงใจ สรุปวา “เราตองรวมกันทั้งสังคมเพื่อขับเคลื่อนงานของคนพิการ ดังพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานไวเม่ือป ๒๕๑๗ วา  
 

“งานชวยคนพิการนี้ มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะผูพิการ ไมได
เปนผูอยากพิการ ถาไมชวยเขาใหสามารถที่จะปฏิบัติงานอะไร 
เพ่ือชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัว จึงทําใหเกิดสิ่งที่หนักตอ
ครอบครัว หนักแกสวนรวม ฉะน้ัน นโยบายที่จะทําคือ ชวยใหเขา
ชวยเหลือตนเอง เพ่ือใหเขาสามารถเปนประโยชนตอสังคม” 

 
 เม่ือการนําเสนอของจังหวัดพัทลุงผานไป คุณทรงพลก็สรุปความรูและพากลุมพูดคุย
เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการวา “ที่มาของรายได มาจาก ๔ แหลงคือ ๑. การสมทบจากคนตาบอดที่มี
รายไดแลว ๒. สลากกินแบงรัฐบาล ๓. รานนวด และ ๔. การทอดผาปา ซ่ึงสวัสดิการก็มีหลาย
ประเภท จนมาจัดตั้งธนาคารชุมชนคนตาบอด ถาหากสมาคมสามารถจัดตั้งสวัสดิการไดก็จะ
เปนที่เชื่อถือแกสมาชิกอยางมาก”  



 

 ๑๐๙ 

จากนั้นคุณทรงพลสรุปปจจัยความสําเร็จในการทํางานของลุงชวง พรอมกับอานบทกวี
เพ่ือคนตาบอดปดทาย และฝากขอคิดไววา สิ่งที่ดีมีอยูในทุกคนทุกพื้นที่ เพียงแตเราจะเก็บ
เกี่ยวและนํามาปรับใชเพ่ือพัฒนาตนเองและงานใหดีขึ้นอยางไร 

 
 ในตอนทายของเวที มีการถายรูปหมูรวมกันเปนที่ระลึก… แมวางานเลี้ยงยอมมีวัน
เลิกลา แตงานนี้คงจะไมใชครั้งสุดทาย แลวพบกันใหมในเวทีหนาคะ. 
 

   
 
หมายเหตุ : เก็บตกจากเวที... ท้ัง ๒ เวที ท่ีนํามาเลาใหฟงนี้  
                  ตัดตอนมาเฉพาะในสวนที่เห็นวาเกี่ยวของกับลุงชวงเทานั้น 

 
 
๓.  แถลงการณ…จากผูกอการ(ดี) 
  
  
  
 ฉันไดรับมอบหมายใหถอดบทเรียนของคนตาบอดสองคน คือ คุณสุชาติ หวยแกว 
(ปราจีนบุรี) และคุณชวง เรืองจันทร (พัทลุง) ความที่ฉันลงพื้นที่ไปปราจีนบุรีกอน (๘ – ๑๐ ส.ค. 
๒๕๕๐) เพราะฉะนั้นประสบการณจากการลงพื้นที่และการเขียนงานถอดบทเรียนของพี่สุชาติ 
จึงทําใหฉันมองเห็นแนวทางการทํางานในกรณีของลุงชวงมากขึ้น 
 สําหรับคุณชวง เรืองจันทร หรือที่ใครๆ มักเรียกวา “ลุงชวง” ฉันไดพบทานครั้งแรกตอน
ปลายเดือนสิงหาคมที่ผานมา เม่ือฉันมีโอกาสไปเยือนพัทลุง ถิ่นเมืองโนราหของลุงชวง ครั้งที่
สองเมื่อตนเดือนกันยายน เม่ือลุงชวงตองมาเขารวมอบรมเรื่องการออกแบบการนําเสนองานที่
จังหวัดนครปฐม เวทีน้ีฉันก็แอบไปสังเกตการณมาดวย และครั้งที่สามเมื่อกลางเดือนกันยายนที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือลุงชวงไดรับเชิญใหมาเลาเรื่องการทํางานเปนตัวอยางใหคนตา
บอดอ่ืนไดเรียนรู ซ่ึงอาจารยทรงพล เจตนาวณิชยก็เขารวมนําเสนองานที่ทํากับคนตาบอดดวย 
พ่ีออตกับฉันจึงไดติดตามไปดวย 



 

 ๑๑๐ 

 แมวาฉันจะมองเห็นแนวทางการทํางานของตัวเองมากขึ้น แตวาขอจํากัดของฉันก็ยัง
เหมือนเดิม คือ ฉันมีเวลาลงพื้นที่ไปพูดคุยกับลุงชวงแค ๓ วัน คือ วันที่ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๕๐ เทานั้น สวนเวทีอ่ืนๆ ที่ฉันไดมีโอกาสพบลุงชวงก็แทบจะไมไดพูดคุยกัน เพราะไมใช
เวลาของฉัน และฉันก็ไมอยากรบกวนกระบวนการหรือกิจกรรมของทางผูจัดงานดวย จึงทําได
แคการสังเกตการณ จําๆๆ และก็จดๆๆ ถึงแมวาจะไดแตสังเกตการณ แตก็มีอะไรดีๆ อยู
เหมือนกันนะ แตถาใหฉันประเมินขอมูลที่ไดระหวางพี่สุชาติและลุงชวง ฉันรูสึกวา ฉันไดขอมูล
จากลุงชวงมากกวา แตกรณีของลุงชวงก็เกิดขอจํากัดใหมขึ้นมาคือ เวลาในการเขียนงานของฉัน
เหลือนอยลง  
 ตัวอยางเชน ฉันตั้งใจวาจะแบงเวลาในการเขียนงานของพี่สุชาติ ๑๕ วัน จากนั้นก็ตอ
ดวยลุงชวงอีก ๑๕ วัน แตพอเอาเขาจริงๆ การเขียนงานก็ไมใชเร่ืองที่งายอยางที่คิด มีเง่ือนไขที่
เปนอุปสรรคในการทํางานเกิดขึ้นหลายอยาง เชน มีงานอื่นแทรกเขามา (เขียนๆ หยุดๆ 
อารมณไมตอเน่ือง) บรรยากาศและสถานที่ไมเอ้ือ (เสียงดัง จอกแจก จอแจ) บางทีก็ไมมี
อารมณ เขียนตอไมได (เชน หงุดหงิดกับสัตวเลี้ยง) ปวย (กินและนอนอยางเดียวไป ๔ – ๕ วัน) 
และยังตองใชเวลาไปกับการคนควาขอมูลเพ่ิมเติมอีก ฯลฯ ผลปรากฎวา ฉันใชเวลาในการเขียน
งานของพี่สุชาติไป ๒๐ วัน เพราะฉะน้ันก็จะเหลือเวลาในการเขียนงานของลุงชวงแค ๑๐ วัน น่ี
ละขอจํากัดของฉันกับงานเขียนกรณีลุงชวง แตไมวาอยางไรก็ตาม ฉันก็ตองทําใหดีที่สุด(เทาที่
จะทําได)อีกเชนเคย (ใหตายเถอะโรบิน ฉันละเปนหวงคุณภาพงานเขียนของตัวเองจริงๆ!) 
 ยอนไปตอนที่ลงพ้ืนที่ไปถอดบทเรียนพ่ีสุชาติ ฉันไปกับพ่ีแมน พ่ีออต แตวาตอนที่ไป
ถอดบทเรียนของลุงชวง ฉันไปกับอาจารยทรงพล พ่ีออต และนองแมน (คนละคนกับพ่ีแมนนะ) 
เม่ือคนที่ไปแตกตางกัน ก็ใหผลในการทํางานที่แตกตางกันดวย… 
 อยางเชน ตอนที่ลงพ้ืนที่ไปถอดบทเรียนพ่ีสุชาติน้ัน ฉันนําคอมพิวเตอรโนตบุคไปดวย 
แตวาดวยความไมคลองตัว จึงไมไดใช และไมคอยไดจด เพราะฉันตองเปนคนถามเองดวย 
อาศัยอัดเสียงเอาอยางเดียว พอกลับมา จะตองมาเขียนงาน ความที่จดก็นอย จึงตองอาศัยฟง
แลวก็ถอดเสียงเปนหลัก ฉันไมไดใชลําโพง (จะรบกวนที่บาน ซ่ึงเปนรานขายของ) จึงใชแตหูฟง 
ฟงเปนอาทิตยๆ พอถอดเสียงเสร็จแลว หูก็อ้ือตอไปอีกเปนอาทิตยๆ เหมือนกัน แทบแยแนะ 
ตอนไปพัทลุง ฉันก็นําคอมพิวเตอรโนตบุคไปดวยเหมือนกัน แตคราวนี้ไดใชเสียที เพราะวาสวน
ใหญอาจารยจะเปนคนซักคนถามลุงชวง สวนฉันก็พิมพๆๆ แลวลักษณะการตั้งคําถามของ
อาจารยก็จะเปนระบบมากกวาฉัน เชน จะเริ่มที่แรงบันดาลใจ ทําไดอยางไร ปจจัยเง่ือนไขแหง
ความสําเร็จคืออะไร ซ่ึงลักษณะของการถาม จะเปนการถามจากผล(สําเร็จ)ไปหาเหตุ (ปจจัยที่
ทําใหเกิดขึ้น)  
 และเม่ือบุคลิกภาพของคนที่เราไปพูดคุยแตกตางกัน ก็ใหผลในเชิงขอมูลที่แตกตางกัน
ดวย อยางเชน ในกรณีของลุงชวง ทานเปนนักเลาที่ดี เพราะฉะน้ัน คนถามก็จะไมเหน่ือยมาก 
เออ ไมใชคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะไดเน้ือหา ไดขอมูลกลับมามาก คนถามก็ตองคอยคุมประเด็น 
และคอยคัดทายผูเลาดวย... 



 

 ๑๑๑ 

 สําหรับขอมูลไดไดกลับมามาก ก็เปนหนาที่ของฉันที่จะตองมาจัดการ (โอ พระเจา...) 
แมวาจะมีแนวทางการทํางานมากขึ้น เพราะวามีประสบการณจากรณีของพี่สุชาติมาแลว แต
ดวยเวลาอันจํากัด (งานรอน) ฉันบอกตัวเองไดแควา ทําใหเต็มที่ สุดความสามารถ ไดเทาไรก็
เทานั้น (สงไปกอน) มีเวลาแลวคอยกลับมาแกไขใหมอีกครั้ง... ยามน้ีฉันอยากฟงลุงชวงมาก
ที่สุด วาทานเห็นเปนอยางไร  
 หมายเหตุ : การทํางานครั้งน้ี กลางวันฉันมีพระอาทิตยเปนเพ่ือน กลางคืนก็มีพระจันทร
เปนเพ่ือน ทุกวัน ทั้งวัน ทั้งคืน.... 

 
  

“เรืองจันทร” 
 

แสงจันทรกระจาง สองนําทางสัญจร 
คิดถึงลุงชวง นามขจร ปานนี้ลุงนอนหลับแลวหรือยัง 

แสงจันทรนวลใย ออ จอมจม อยูในภวังค 
เวลา ลวงมา เร็วจัง ยิ่งดู ยิ่งตองเรงทํา... เพ่ือลุง 

............................ 
 (ยังมีตอ โปรดติดตามในตอนตอไป) 

 
***ดัดแปลงจากบทเพลงที่ชื่อ “แสงจันทร” ของ มาลี ฮวนนา 

 
 

รูสึกวา “ความมืด” น่ีบางทีกดี็นะ เพราะยิ่งมืดยิ่งทําใหเราเห็นแสงจันทรชัดเจนขึ้น  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๑๒ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

“ถึงผมจะอยูสบาย ฝนไมตก น้ําไมทวม แตผมก็ทนรอน ทนหนาว 
อยูไมไดหรอก เพราะวาเพื่อนของผมยังลําบากอยู” 

  

ชวง เรืองจันทร 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 


